

จาก ๑๓,๕๐๐ บาท เหลืออยู่ ๑๐,๐๐๐ บาท ซื้อไม่ซื้อจะไปขายที่ไหน เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าวนาปรังกำลังจะออกเก็บเกี่ยว ช่วงเมื่อ ๒ อาทิตย์ ๓ อาทิตย์ที่แล้วข้าวยังอยู่กับโรงสีอยู่กับพ่อค้า แต่พอข้าวชาวนาจะออกราคากลับลงแล้วจะไปขายให้ใคร ตรงนี้กระทบมาก ชีวิตชาวนาไม่รู้จะอยู่กันอย่างไร ปุ๋ยก็แพง น้ำมันก็แพง น้ำมันขึ้นไม่มีสาเหตุ ปุ๋ยขึ้นไม่มีสาเหตุ แต่ข้าวพอขึ้นบ้างขึ้นเพียงแค่นี้เหมือนกับปั่นราคาให้มันหรรษาแค่นั้นเอง ตรงนี้เรายังเห็นใจท่านรัฐมนตรีเพราะผมถือว่าท่านเป็นคนเก่ง ท่านกลับมาอยู่ในสภา และเป็นรัฐมนตรีแห่งนี้ ก่อนที่ท่านจะมาคณะปฏิวัติเขาก็ผลาญงบประมาณที่ไปซื้อข้าวพอสมควร ชาวนาเขาก็บอกผ่านผมมาว่าท่านมิ่งขวัญท่านไม่ได้หลับไม่ได้นอน บางครั้งยังเห็นใจท่าน แต่วันนี้จะให้เห็นใจท่านที่สุดก็คือท่านต้องแก้ไขให้ชาวบ้านเพราะ ๑. ผมเป็นลูกชาวบ้านลูกชาวนาจึงมาถามแทนกัน ประเด็นที่ผมจะถามท่านก็เอาเรื่องจริงมาถามกันนะครับ

คำถามที่ ๑ รัฐบาลมีนโยบายรักษาระดับราคาข้าวนาปรัง ข้าวสุพรรณ ข้าวชัยนาท ข้าวปทุม ที่ชาวนาบางครั้งปีหนึ่งทำ ๓ รอบได้อย่างไร เมื่อ ๒ อาทิตย์ที่แล้วเกวียนละ ๑๓,๕๐๐ บาท ไปซื้อหน้าบ้าน ความชื้นไม่ต้องพูดถึง เมื่อสองอาทิตย์ก่อนเกี่ยวสด ๆ แล้วขายไป ๑๓,๕๐๐ บาท วันนี้ ๑๐,๐๐๐ บาท พ่อค้าเกี่ยงกันซื้อครับ พ่อค้าไม่ซื้อ จึงอยากจะขอทราบรายละเอียดว่าทางท่านรัฐมนตรีจะมีวิธีแก้ไขให้กับชาวนาชาวไร่ได้อย่างไร ขอขอบคุณมากครับท่านประธาน

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญท่านรัฐมนตรีครับ

นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) : กราบเรียนท่านประธานครับ มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผมคงตอบประเด็นสั้น ๆ ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถามมาว่าราคาข้าวเป็นอย่างไร อย่างที่ผมเคยเรียนตอนแรกเลยตอนผมเข้ามารับตำแหน่งใหม่ ๆ เกวียนซึ่งเป็นภาษาชาวบ้าน ฝรั่งเศสซื้อขายเขาเรียกว่าตัน เกวียนหรือตันก็คืออันเดียวกันแล้วแต่เราจะเรียก ผมจะใช้คำว่า ตัน ปรากฏว่าราคาตันหนึ่งตอนนั้น

๑๐๒

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สุทธาทิพ ๔๙/๒

๑๐,๐๐๐ บาทเศษ แล้วพอตอนหลังผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งขาย แล้วพอไปถึง ๓๐,๐๐๐ บาท ผมก็บอกได้เวลาขายแล้วก็ทยอยขายออกมา ตอนนี้งามว่าแล้วอยู่ ๆ เมื่อประมาณสัก ๒ อาทิตย์ อย่างที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถามผ่านท่านประธาน ผมใคร่เรียนว่า รู้สึกราคามันทำไม ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกมันสวิง (Swing) ขึ้น สวิงลง มันบัมพ์ (Bump) ขึ้น บัมพ์ลงแปลก ๆ ผมก็อยากจะเรียนเหตุผล สาเหตุ แล้วก็ทางออก ผมจะพูด คละกันว่าเหตุผลคืออะไร สาเหตุคืออะไร ทางออกคืออะไร ปนกันหมดดังต่อไปนี้

ประการที่ ๑ ตลาดโลกตอนนี้ค่อนข้างผันผวนมาก แต่จะบอกว่าผันผวนอย่างไรก็แล้วแต่ ผมยืนยันนะครับ วันนี้ นายบัน คี มูน ซึ่งเป็นเลขาธิการสหประชาชาติ ได้ประกาศแล้วว่าเกิดภาวะวิกฤติอาหารโลก เพราะฉะนั้นข้าวนี้จะถือว่าเป็นเรื่อง โรคขาดแคลน

ประการที่ ๒ สิ่งที่ผมถือโอกาสเรียนให้ท่านทราบเลย ผมเพิ่งมีโอกาสได้ไป ประชุมกับรัฐมนตรีอาเซียน (ASEAN) ๑๐ ประเทศ ในที่ประชุมนี้หัวข้อหนึ่งที่ทุกคนใช้เวลาถกกันมากที่สุดเลย เขากลัวว่าประเทศไทยจะไม่ยอมส่งออกข้าว ซึ่งปัจจุบันนี้ เราเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก แล้วมีอัตราส่วนการส่งออกข้าวอยู่ที่ประมาณ ๔๑-๔๕ เปอร์เซ็นต์ เขากลัวเราจะไม่ส่งออก

ประการที่ ๓ ถ้าฟังดูจากข้อที่ ๑ ข้อที่ ๒ แล้วมันจะตอบเหตุผล ด้วยตัวมันเองว่าความต้องการตลาดมีมากเหลือเกิน ผมขอถือโอกาสเรียนให้ท่าน ทราบเลย ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานว่า ตัวเลขคำสั่งซื้อที่มารออยู่ปัจจุบัน โดยประมาณ ๖.๗ ล้านตัน วันนี้มารออยู่แล้ว ถ้าสมมุติเราไม่กินข้าวแม้แต่เม็ดเดียว แล้วข้าวเปลือกที่ออกมาเป็นข้าวสารได้ ๔ ล้านตันเศษ ๆ เรายังไม่พอขายเขาเลยครับ ---

เพราะฉะนั้นขอให้ท่านสบายใจได้ว่าราคาข้าวที่ว่าตกต่ำมันไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกครับ มันเกิดจากการเล่นเกมของ ขอบภัยที่ต้องใช้คำนี้ พ่อค้าคนกลางบางกลุ่มเท่านั้นเอง แล้วมันอาจจะเกิดตกใจกันหรืออะไรกันก็แล้วแต่ ขอให้ท่านยึดมั่นถือมั่น ผมเป็นคนพูด แล้วขอยืนยันว่าผมพูดจริง ทำจริง และเป็นข้อมูลที่แท้จริง อันนี้ถ้าถามผมว่าผมจะพูด ผ่านท่านประธานไปยังพี่น้องเกษตรกรที่ฟังการถ่ายทอดนี้อยู่ อยากจะบอกว่าราคาข้าว ตามที่แนะนำให้ขายยังคงเป็นไปตามนั้นอยู่

อีก ๒ ประการสุดท้ายที่ผมต้องเรียนให้ทราบ ผมอยากให้ท่านสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรทุกท่านได้รับทราบ ผมขอเรียนผ่านท่านประธานว่า ๒ เรื่องนี้สำคัญ การทำข้าวถุงออกมาเราจะใช้ทฤษฎีทยอยซื้อทยอยขาย ทยอยขายทยอยซื้อนั่นคืออะไร เช่น ทำข้าวถุงออกมา ๑ แสนตัน ก็จะซื้อกลับเข้า ๑ แสนตัน ราคาที่กระทรวงพาณิชย์ รับซื้อจะอยู่ที่ประมาณ อันนี้ผมขออนุญาตออกตัวให้ชัดเจน เป็นความเห็นของผมอยู่ที่ ๑๒,๐๐๐-๑๔,๐๐๐ บาท ข้าวเปลือกข้าวเจ้าครับ อันนี้คือราคากลาง ซึ่งผมว่า คณะกรรมการในการพิจารณาข้าวถุงซึ่งเป็นอีกคณะหนึ่งเขาก็จะเห็นแนวโน้มหรือทำนองนี้ เพราะฉะนั้นราคามันจะอยู่ประมาณนี้

ประการสุดท้าย ประโยคที่ผมจะกราบเรียนผ่านท่านประธานประโยคนี้ ถ้าผมพูดออกไป ผมขอภัยที่ผมจำเป็นต้องพูดแล้วความเด็ดขาดชัดเจนตรงนี้ต้องเกิดขึ้น ถ้าพ่อค้าส่งออก พ่อค้าคนกลาง หรือโรงสียังคงไปใช้กรรมวิธีบางอย่าง แล้วไปกดราคา ชาวนามาก ขอให้ชาวนาโปรดสบายใจได้ว่า ข้อ ๑ ติดต่อตรงมาที่กระทรวงพาณิชย์ เราจะจัดการให้ จัดการนั้นแปลว่าอะไรครับ รับซื้อให้ ถ้าเกิดทุกคนยังงุ่นวายยังไปทำให้ ราคาปั่นป่วน สิ่งสุดท้ายที่ผมจะเรียนผมจะขออนุมัติด้วยข้อกฎหมาย ด้วยมติคณะรัฐมนตรี ทุกอย่างเพื่อจะทำการรับซื้อโดยกระทรวงพาณิชย์และส่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ไปยังทุกรัฐทั่วประเทศทั่วโลก เพราะฉะนั้นผมบอกเลยข้าวที่เรามีอยู่จะไม่พอขาย ถ้าชาวนาได้ยินประโยคนี้แล้วโปรดฟังชัด ๆ อีกครั้งหนึ่ง ผมขอย้ำโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับ ชาวนาขายข้าวให้ได้ราคา ถ้าท่านขายข้าวเปลือกข้าวเจ้า ๑๒,๐๐๐-๑๔,๐๐๐ บาท ผมยืนยันครับ แล้วถ้าเกิดมีปัญหาทั้งพ่อค้าคนกลาง ทั้งโรงสี ทั้งพ่อค้าส่งออก

มีเล่ห์เหลี่ยมทางการค้าที่จะไปกดขี่ให้ชาวนาได้รับความเดือดร้อน ผมจะขออนุมัติ
ทุกอย่างเพื่อจะทำการซื้อและส่งออกด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นจนนะครับ ผมบอกเลย
อาชีพของท่านจะจบทันที แล้วผมขอยืนยันว่าผมจะทำอย่างนั้นจริง ๆ ขอบพระคุณครับ
ท่านประธาน

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ขอร้องท่านสุชาตินิดหนึ่งครับ ยินดีต้อนรับข้าราชการจากประเทศกัมพูชาครับ
เชิญท่านสุชาติ

นายสุชาติ ไลยน้ำเงิน (ลพบุรี) : ก่อนที่ผมจะไปถึงคำถามข้อที่ ๒ ก็ต้อง
กราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีแทนชาวบ้าน เพราะว่าเมื่อกี้ชาวบ้านจากจังหวัดลพบุรี
ของผมเปิดวิทยุฟังอยู่ ได้โทรศัพท์มาบอกว่าท่าน ส.ส. ถามตรงประเด็น แล้วอีกอย่างหนึ่ง
ท่านก็ตอบประกาศชัดเจน มันจะมาเข้าคำถามข้อที่ ๒ ของผมพอดี ท่านรัฐมนตรี
ตอบไปก่อนแต่ก็ไม่ใช่ไรเอาคำถามไปถามอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าก่อนที่ผมจะมาเป็น
ผู้แทนราษฎรพ่อแม่ทำนามาจนมาเป็นของตัวเอง ผมย้ำตลอดว่าชีวิตชาวนาไม่เคยร่ำรวย
มีแต่จนกับเจ๊ง ๒ อย่าง ถ้าวันนี้รัฐมนตรีพูดขึ้นมาทำให้ชาวบ้านอยู่ที่บ้านผมเริ่มชื่นใจ
เริ่มมองเห็นว่าประเทศกำลังจะไปในทางที่ดี

คำถามที่ ๒ รัฐบาลมีวิธีแก้ไขควบคุมพ่อค้าคนกลางอย่างไร เพราะรัฐบาล
ไม่ได้ออกไปซื้อเอง -----

พ่อค้าคนกลางเป็นคนประสานกันเองเดี๋ยวนี้การสื่อสารมันไวใช้วิธีโทรศัพท์ ฝากไปถึงรัฐมนตรี พ่อค้าจังหวัดสิงห์บุรีโทรศัพท์ไปถึงพ่อค้าจังหวัดลพบุรีบอกว่าราคาขนาดนี้ไม่ต้องไปซื้อเดี๋ยวก็ต้องขาย ชีวิตชาวนาเหมือนผีถึงป่าช้า เพราะอะไรผมถึงบอกว่าเหมือนผีถึงป่าช้า เพราะพ่อค้าเล่นบอกว่าถ้าความชื้น ๒๕ เปอร์เซนต์จะต้องได้ราคาขนาดนี้ ๑๔ เปอร์เซนต์ได้ขนาดนี้ มันไม่มีหรอกครับ เพราะว่าชาวนาไม่มีไซโล ชาวนาไม่มีที่เก็บพอโดนฝนตกหน่อยหนึ่งพ่อค้าก็กดลงมาเกี่ยวนละ ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ บาทถามชาวนาขายหรือไม่ขาย ไม่ขายจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนครับท่านรัฐมนตรี มันต้องบูดมันต้องเน่า ผมถึงบอกว่าชีวิตชาวนาเหมือนผีถึงป่าช้าแล้วครับไปถึงต้องเผา คำถามที่ ๒ ของผมก็มาตรงที่ว่ารัฐบาลมีวิธีแก้ไขมาตรการควบคุม กำกับ ลงโทษพ่อค้าคนกลางที่ใช้วิธีโทรศัพท์ข้ามจังหวัดไปกดราคาชาวนาได้อย่างไร อยากทราบรายละเอียดว่าท่านจะกำหนดวิธีอย่างไร แต่เมื่อที่ท่านรัฐมนตรีได้ตอบไปแล้วว่า ประกาศอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะฟังประกาศครั้งที่ ๒ ขอขอบคุณมากครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญท่านรัฐมนตรีครับ

นายมีงขวัญ แสงสุวรรณณ์ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) : กราบเรียนท่านประธานครับ มีงขวัญ แสงสุวรรณณ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผมอยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ พ่อค้าส่งออกพ่อค้าคนกลาง โรงสี พ่อค้าที่หน้านาหรือหียง สิ่งที่ผมอยากจะขอร้องผ่านสภาแห่งนี้ก็คือว่าที่ผ่านมานั้นอำนาจตัดสินใจในการกำหนดราคาไปยังชาวนาคือราคาสั่งซื้อจากต่างประเทศหรือเอฟโอบี ไพร์ชอย่างทีบอก ทุกคนจะเก็บมาเป็นทอด ๆ รับออเดอร์ (Order) จากเมืองนอกเสร็จหียงมากำหนดราคา หียงไปที่โรงสี โรงสีพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางไปพ่อค้าหน้านา สิ่งที่ชาวนาได้รับคำสั่งสุดท้ายก็คือว่าปีนี้ข้าวราคาไม่ดีขายเถาะ ๕,๐๐๐ บาทต่อเกวียน ปีที่แล้วประกัน ๖,๕๐๐ บาทต่อเกวียน ขายได้จริง ๆ ๔,๕๐๐-๕,๐๐๐ บาทต่อเกวียน ปีนี้ผมเพิ่งมาเป็นรัฐมนตรีน้องใหม่ด้วย หลายคนบอกว่าผมหัดขับ แต่ผมก็ได้พยายามใช้ความรู้ในเชิงวิชาชีพของความเป็นภาคเอกชน

ผมตัดสินใจที่จะบอกราคาให้รู้ตั้งแต่เบื้องต้นว่าชาวนาเก็บข้าวไว้เถอะ เมื่อถึง ๓๐,๐๐๐ บาท แล้วผมจะส่งสัญญาณ พฤติกรรมเหล่านี้ผมขออนุญาตทราบเรียน ผมอาจจะใช้คำพูดดูรุนแรงแต่ความหมายมันคืออย่างนั้น การปฏิบัติของชาวนาได้สำเร็จแล้ว วันนี้ชาวนาเป็นคนกำหนดราคาขายเพราะจะไม่มีพ่อค้าที่เข้าไปรับซื้อคนใดกล้ากำหนดราคาโดยไม่มีของอยู่ในมือเป็นอันขาด เพราะฉะนั้นพ่อค้าส่งออกจะกำหนดราคาตั้งราคาได้ต่อเมื่อเขามีข้าวมาจากหยัง หยังจะกำหนดราคาได้ต้องมีราคามาจากพ่อค้าโรงสี มันจะเป็นทอด ๆ อย่างนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้บอกว่าเขาไปอ่อนซื้อข้าวถึงชาวนาตี ๔ ตี ๕ เกียวฟรี เดียวนี้มีโปรโมชั่น (Promotion) เกียวให้ฟรี ขนให้ฟรี อันนั้นเป็นเรื่องจริง แต่คราวนี้คำถามตอบอีกครั้งหนึ่ง วันนี้ผมพยายามที่จะไม่ลงไปแทรกแซงในการส่งออกใด ๆ ทั้งสิ้น แล้วขอยืนยันผ่านท่านประธานให้สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้ทราบว่า ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศเดียวที่ปล่อยให้มีการส่งออกข้าวโดยเสรีและไม่ได้จำกัดโควตา อันดับ ๒ อันดับ ๓ อันดับ ๔ อันดับ ๕ ของโลก ทุกคนกำหนดหมดแล้วเอ็กซ์พอร์ต แบรินด์ (Export brand) ทั้งสิ้น วันนี้ถนนทุกสายมุ่งมาสู่ประเทศไทย ผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้ท่านสมาชิกได้ทราบ รัฐมนตรีจากฮ่องกงเข้ามาพบผมแล้วขอเจรจา เขาใช้เวลาคุยอยู่ ๑๕ นาทีเท่านั้น เขาบอกว่าเขามีอยู่ ๒ ประเด็นที่ต้องการพูด ข้อ ๑ ประเทศไทยยังคงจะขายข้าวให้เขาอยู่ตามคำสั่งซื้อเดิมหรือเปล่า ข้อ ๒ เขาเข้าใจดีว่าราคาเปลี่ยนแปลงตามกลไกตลาดโลก เพราะฉะนั้นเขาไม่เกียงเรื่องราคา นี่คือตัวอย่างรัฐมนตรีที่ ๑ -----

รัฐมนตรีอีก ๒ ท่านมาจากประเทศติมอร์ เลสเต สิ่งที่ต้องการเหมือนกันขอซื้อข้าว แล้วเมื่อเข้าวันนี้ก่อนที่ผมจะมาที่นี้รัฐมนตรีจากประเทศมาเลเซียบินเข้ามาหาแล้วขอพบ พบท่านนายกรัฐมนตรีสมัครด้วย พบผมด้วย แล้วก็พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ด้วย ประโยคสั้น ๆ เลย ขอส่งซื้อข้าว ๕ แสนตัน เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้อง ชาวนาโปรดฟังให้ดี ๆ ข้าวที่ท่านมีอยู่ในมือนี้มีค่าตั้งทองแน่นอน ถ้าท่านเชื่อข้าว ที่บิดเบือนหรือเชื่อข้อมูลข่าวลือที่พ่อค้าพยายามจะทุบราคาท่านลง อันนั้นผมถือว่า ผมได้บอกข้อมูลและเตือนท่านแล้ว ผมย้ำอีกครั้งหนึ่ง ขายให้ได้ราคา เรื่องความขึ้น กับวิธีคิดแบบเดิม ๆ มันได้เปลี่ยนแปลงไปโดยหมดสิ้นแล้ว วันนี้ข้าวที่เขาเก็บมาที่เขา เกี่ยวมามันเป็นหน้าที่ที่ว่าโรงสีหรือพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อเขาต้องไปคำนวณการตาก การอบไซโล การสีและการส่งออก เพราะฉะนั้นผมยืนยันนะครับ ท่านคิดหลักดี ๆ ตามหลักเศรษฐศาสตร์ ทั้งโลกขาดข้าว

ประการสุดท้าย ผมอยากย้ำตัวเลขนี้อีกตัวเลขหนึ่ง วันนี้มีคำสั่งซื้อข้าวสาร มารออยู่เพื่อจะซื้อข้าวจากประเทศไทย ๖ ล้าน ๗ แสนตันเรียบร้อยแล้ว เราไม่มี ข้าวขายให้เขาหรอกครับ เรายังจะต้องเก็บไว้กินด้วยบางส่วน ถ้าท่านตกใจและท่านรีบขาย ตามคำที่เขาหลอกท่านและเขาใช้ได้ผลมาตลอด ผมรู้สึกได้เพียงอย่างเดียวก็คือผมเสียใจ แล้วผมกราบเรียนท่านประธานนะครับ ผมอยากให้ชาวนามีความสุข เพราะฉะนั้นปีนี้ จะให้ผมพูดอีกก็ลำบากผมก็จะพูดว่าเป็นปีทองของชาวนาไทยโดยแท้แล้วก็ปีทอง ของคนไทยด้วย ขอขอบคุณครับ

(การประชุมดำเนินมาถึงตอนนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่งได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้ พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทน)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
เชิญคุณสุชาติครับ

นายสุชาติ ลายน้ำเงิน (ลพบุรี) : กราบเรียนท่านประธาน กราบเรียน ท่านรัฐมนตรีอีกครั้งก่อนจะไปเข้าข้อที่ ๓ ท่านก็ได้พูดผ่านพี่น้องประชาชนที่รอฟังอยู่

ทั้งประเทศ พี่น้องก็คงจะชื่นใจนะครับว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้ ที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่า ราคาข้าวจะต้องขึ้นอีกแน่นอน เพราะว่าข้าวเปลือกยังมาซื้ออีกมากมาย ข้าวสารจะส่งไปอีกหลายล้านตันยังส่งไม่ได้ ความจริงอย่างที่ท่านว่ากลไกมันอยู่ที่พ่อค้าคนกลาง ถ้าแก้ปัญหาพ่อค้าคนกลางได้ชาวบ้านก็คงชื่นใจ เพราะว่าท่านก็คงจะเห็นว่ก่อนหน้า ที่รัฐบาลนี้จะมาประมาณ ๓ เดือน แต่ก่อนจริงอย่างที่ท่านบอก ประกันราคาไว้ ๖,๔๐๐ บาท จังหวัดลพบุรีซื้อกัน ๕,๒๐๐ บาท จังหวัดสิงห์บุรียังซื้อกัน ๕,๕๐๐ บาท พ่อค้าโทรศัพท์ข้ามจังหวัดเอา ถ้าเอาข้าวไปขายจังหวัดสิงห์บุรีได้ ๕,๕๐๐ บาท ขายที่ จังหวัดลพบุรีได้ ๕,๒๐๐ บาท อย่างที่ท่านรัฐมนตรีเป็นคนบอก แต่ชาวบ้านก็ยังฝาก ขอบคุณมาทางผม เพราะว่าที่ผ่านมาเขาบอกว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเห็นข้าว ราคา ๑๓,๕๐๐ บาท เพิ่งมามีในรัฐบาลนี้ แต่ผมก็อยากเห็นรัฐบาลนี้ เพราะผมก็เป็น คนของรัฐบาลนี้อยากจะเห็นทำต่อไป เพราะวันนี้ที่ผมพูดประเด็นแรก วันนี้ ๑๐,๐๐๐ บาท เริ่มจะขายไม่ได้ ท่านก็ยืนยันว่าต้องมีแน่นอน ก็ต้องกราบขอบคุณแทนพี่น้องชาวบ้าน อีกครั้งหนึ่ง

คำถามสุดท้าย รัฐบาลมีนโยบายจะรับจำนำข้าวนาปรังได้หรือไม่ เพราะรัฐบาลมีแค่ประกันราคาข้าวนาปีแค่นั้นเอง ข้าวนาปีรัฐบาลประกันไว้ ผมยกตัวอย่าง เมื่อปีที่ผ่านมามีประกันไว้ ๖,๕๐๐ บาท ไปซื้อชาวบ้านแค่ ๕,๒๐๐ บาท นั่นคือข้าวนาปี แต่วันนี้ต้องเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่า ภาคกลาง ผมใช้คำว่า ภาคกลาง ภาคกลางเป็นพื้นที่ที่น้ำเข้านาได้สะดวก เดี่ยวนี้ชาวบ้านเขาไม่มีนาปีแล้วครับ เขามี ๓ ฤดูเลย เดี่ยวนี้ไปพัฒนาพันธุ์ข้าวทำ ๔ รอบ ไม่รู้จะนำผ่านนาทำนาไว้ก่อน ชีวิตชาวบ้าน น้ำผ่านทำ มันก็เลยไม่มีการประกันราคา -----

พ่อค้าก็เลยฉวยโอกาสตรงนี้ เพราะพ่อค้าจะไปบอกว่านาปีประกันไว้ นาปรังไม่ได้ประกัน ก็เลยอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีว่าทางรัฐบาลมีนโยบายประกันข้าวนาปรังหรือไม่ อย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าสิ่งซึ่อกอีกเป็น ๕ แสนตัน สิ่งซึ่อกไม่รู้เท่าไร แต่ถ้าประกันไว้ว่า ชาวนาจะเกี่ยวข้าวรัฐบาลประกันให้เลย นาปรัง ๑๓,๕๐๐ บาท รับรองว่ามีคนไปเกี่ยว ถึงหน้าบ้าน ผมว่าชาวบ้านนั่งอยู่ที่บ้านจากที่จะไปซื้อมอเตอร์ไซค์วันนี้ก็คงจะกลับไป จองฟอร์จูนเนอร์เหมือนเดิม ขอขอบคุณมากครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
เชิญท่านรัฐมนตรีมิ่งขวัญครับ

นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) : กราบเรียนท่านประธานครับ ผม มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผมมี ๔ ประเด็นที่จะเรียนให้ทราบสั้น ๆ ดังนี้

๑. ผมอยากจะย้ำว่ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการข้าว วันนี้มันต้อง ถ่วงสมดุลระหว่างคน ๓ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ คือชาวนา กลุ่มที่ ๒ ก็คือผู้บริโภคหรือคนกินข้าว กลุ่มที่ ๓ คือพ่อค้า สำหรับพ่อค้านั้นคงไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกครับ ถ้าเขาซื้อแพง เขาก็ต้องขายแพง เขาก็ต้องมีขาดทุนมันเป็นของธรรมดา คนที่ผมห่วงมากที่สุด ก็คือคนกินข้าวกับชาวนา อันนี้น้ำหนักของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ตามมา จะอยู่ตรงชาวนา ผมก็อยากจะพูดว่าการทำกลไกการตลาดกับทำยุทธศาสตร์การตลาดนั้น สำหรับข้าวมันไม่ใช่ว่าวางยุทธศาสตร์ไว้ ๓ เดือนเป๊ะ ๖ เดือนเป๊ะต้องไม่กระดุกกระดิก แล้วถึงเวลามาตรวจสอบกัน ผมเรียนท่านเลยนะครับ บางคนบอกว่าทำไมผมเปลี่ยน กลับไปกลับมา วันหนึ่งจะทำข้าวถุง แล้ววันหนึ่งก็ไม่ทำข้าวถุง แล้ววันหนึ่งก็ตัดสินใจ ทำข้าวถุง วันหนึ่งก็บอกว่าอย่างนี้ วันหนึ่งก็บอกอย่างนี้ ผมยืนยันนะครับสติสัมปชัญญะ ถึงครั้งที่แล้วผมจะหกคะเมนตีลังกาไปครั้งหนึ่ง ผมยังสมองสติปัญญายังดีเหมือนเดิม แต่ว่าทำไมต้องปรับยุทธศาสตร์อย่างนั้น เหตุผลสั้น ๆ เลย เพราะว่ายุทธศาสตร์การค้า ข้าวระดับโลกมันต้องพลิกเกมกัน ไม่ใช่วันต่อวัน เช้า กลางวัน เย็น วันนี้ดัชนีราคา เมืองนอกที่เท่าไร เอฟไอบี ไพร์ชเท่าไร ยูเอส (US) ดอลลาร์เท่าไร ราคาข้าวฮ่องกงเท่าไร

๑๑๒

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สิริพร ๕๓/๒

ราคาข้าวที่ตลาดกลางเท่าไร อันนี้มันต้องดูตลอด เพราะฉะนั้นข้อ ๑ ผมถึงบอกว่าผมจะปรับตัวให้ตลอดเวลา

๒. ถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ ผมยังอยากให้มันเป็นตลาดเสรีอยู่ เรื่องส่งออก ผมข้านะครับ เหลือประเทศไทยประเทศเดียวที่ยังไม่แบน (Ban) คนอื่นเขาห้ามส่งออกกันหมดแล้ว แล้วยิ่งขอร้องยกยณะครับที่มีความจำเป็นจะพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านเราที่เกิดพายุถล่มเขาก็ได้รับความเสียหาย วันนี้ทุกคนเดือดร้อนกันหมด แล้วถ้าจะเอ่ยชื่อต่อไปอีกประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอื่น ๆ ประเทศอินโดนีเซีย ทุกประเทศผมข้านึกครั้งว่าเขาอยากได้ข้าว แล้วข้าวนั้นหลายคนก็จะต้องมาซื้อจากประเทศไทย ฉะนั้นผมยังอยากให้มันเป็นตลาดข้าวเสรีอยู่จะยังไม่เข้าแทรกแซง

๓. ผมอยากจะทำเรื่องครั้งสุดท้าย เพราะว่าคงเป็นการตอบที่จะหมดคำถามแล้วก็คือว่าทั้งพ่อค้าส่งออก พ่อค้าคนกลาง ทั้งโรงสี พ่อค้าข้าวถุงได้กำไรกันพอสมควร ปีนี้ผมว่าท่านมีความสุขกันหมดทุกคนอยู่แล้วถึงท่านจะบ่นอย่างไรก็ตามแต่ผมยืนยันชี้กพ่อค้าผมบอกเลยว่าทุกคนเอาตัวรอดและมีความสุข ไม่ต้องไปห่วงเพราะฉะนั้นเอากำไรกันพอสมควร และที่สำคัญสิ่งที่จะขอร้องอย่าไปกดขี่ชาวนาเขา

ข้อสุดท้ายที่ผมอยากเรียนผ่านท่านประธานไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือว่าราคา ผมยังยืนยันว่าราคาควรอยู่ที่ ๑๒,๐๐๐-๑๔,๐๐๐ บาทของข้าวเปลือกข้าวเจ้า ถ้ามีความจำเป็นจริง ๆ ฟังให้ดี ๆ เพราะผมจะพูดอีกครั้งหนึ่ง ถ้ามีความจำเป็นจริง ๆ ผมจะขออนุญาตลงมากว้านซื้อข้าวในตลาดเองและจะส่งออกขายทั่วโลก ถ้ามาถึงตอนนั้นอย่ามาหาว่าผมแทรกแซงกิจการ ผมขอยืนยันถ้ามีความจำเป็น แต่ผมอยากปล่อยให้ไปตามกลไกเสรีครับ ผมเรียนไว้เท่านี้ครับ ขอบพระคุณครับ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีงษ์ขวัญ แสงสุวรรณ
ท่านวิทยามีอะไรหรือครับ

นายวิทยา แก้วภราดัย (นครศรีธรรมราช) : ท่านประธานครับ กระผม วิทยา
แก้วภราดัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์
ผมขออนุญาตเรียนผ่านไป ฯพณฯ รัฐมนตรีหนึ่งคือนาน ๆ จะมีโอกาสรับฟังจากท่าน
ใกล้ชิดอย่างนี้ ผมนั่งฟังอยู่ตลอดตั้งแต่ท่านตอบอดีตของสมาชิกท่านอาคม แล้วก็
ท่านสุดท้ายท่านสุชาติผมก็รู้สึกเหมือนกับที่เพื่อนสมาชิกรู้สึกก็คือยังมีความมั่นใจครับว่า
ที่ ฯพณฯ ตอบยืนยันราคาข้าวเกี่ยวละ ๑๒,๐๐๐-๑๔,๐๐๐ บาท ชาวนาฟังแล้วชื่นใจ
แล้วท่านยังยืนยันข้อมูลซึ่งเมื่อ ๒ อาทิตย์ก่อนเป็นอย่างนั้น ผมก็เลยขออนุญาตเรียนผ่าน
ท่านประธานครับ ท่านรัฐมนตรีท่านตื่นนิตเถอะครับ ผมต้องปลุกท่านให้ตื่นนิตหนึ่ง
เพราะว่าข้อเท็จจริงวันนี้ราคาที่ท่านพูดสมาชิกทั้งสภาสงสัยว่าจะไปขายที่ไหน
ที่จังหวัดพัทลุงชุมนุมเพียงเลิกไปเมื่อสักครู่ เหลือเท่าไรถามท่านสมาชิกที่มาจาก
จังหวัดพัทลุง ราคา ๘,๕๐๐ บาท เมื่อวานราคาสุดท้ายที่ผมสอบถามไปลุ่มน้ำปากพนัง
แหล่งผลิตข้าวใหญ่ที่สุดที่ภาคใต้เหลือ ๘,๗๐๐ บาท พวกผมก็อยากได้ ๑๒,๐๐๐ บาท
ชาวนาก็อยากได้ ๑๒,๐๐๐ บาท คราวนี้ท่านก็บอกว่าจะดำเนินมาตรการ ผมก็ไม่อยากให้
ชาวบ้านอยู่ในโลกของความฝัน แล้วไม่อยากให้ ฯพณฯ รัฐมนตรีก็ฝันอยู่กับตัวเลขซึ่งมัน
ไม่สัมผัสความจริง ท่านมาเจอกับพวกผมในสภาสิครับพวกผมจะเล่าให้ฟังว่าจริง ๆ
เป็นอย่างไร ก็ถามผ่านท่านประธานสภาไปนิตเดียวครับ ๘,๗๐๐ บาทที่บ้านผม
ถ้าจะเป็น ๑๒,๐๐๐ บาทมีกระบวนการอย่างไรถ้าท่านสามารถทำได้ ผมคิดว่าวันนี้
ท่านมาสภาท่านช่วยเขียนหนังสือถึงพาณิชย์จังหวัด หรือกรรมการค้าภายในจังหวัด
ทั่วทั้งประเทศ เขียนหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ประกาศไปเลยว่า
ใครที่ซื้อราคาต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าชะลอการซื้อขายทั้งหมด รอการซื้อจากกระทรวงพาณิชย์ ท่านสั่งสิครับ แล้วอย่างนี้
ก็จะได้ปฏิบัติชาวนาจริง ๆ อำนาจต่อรองชาวนาจะได้มีจริง ๆ ไม่ใช่ปฏิบัติกันพิเศษ
กระดาศครับ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ท่านรัฐมนตรีจะมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่านรัฐมนตรีครับ

นายมีขวัณ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์) : กราบเรียนท่านประธานครับ ผมต้องตอบหรือเปล่าครับ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ตอบก็ได้หรือไม่ตอบก็ได้ครับ เพราะว่าได้จบกระทู้ถามไปเรียบร้อยแล้ว ก็แล้วแต่
ท่านรัฐมนตรีมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติมตามความสมควรใจครับ

นายมีขวัณ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์) : ผมเป็นน้องใหม่ นะครับท่านประธาน ผมก็ไม่แน่ใจยุติ กระทู้
อะไรต่างกันไม่ต่างกันอย่างไร ผมหันไปมองทางนี้ทางนี้บอกไม่ต้องตอบ ตกลง

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ต้องขออนุญาตเรียนท่านรัฐมนตรีอย่างนี้ครับว่า เป็นสิทธิของท่านรัฐมนตรีจะตอบ
หรือไม่ตอบก็ได้ครับ หรือจะชี้แจงไม่ต้องตอบก็ได้ครับ

นายมีขวัณ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์) : ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตชี้แจงให้เห็นก็แล้วกันด้วยความเป็น
สุภาพบุรุษนะครับ ผมอยากพูดแล้วผมชอบพูดความจริงครับ ผมยืนยันที่ผมพูดกับท่าน
มาตั้งแต่ต้นจนจบผมลืมตาพูดผมไม่ได้หลับตาพูด เพราะฉะนั้นผมไม่ได้ฝันแน่นอน
ผมบอกแล้วว่าราคามันมีอยู่ ถ้าท่านอยากให้ผมทำอย่างที่ว่า ผมต้องกราบเรียนผ่าน
ท่านประธานนะครับ โรงสีในจังหวัดท่านจะไม่ถูกมาด่าท่านแน่นอนไม่ใช่ไหมครับ เพราะมันมี
จังหวัดที่เขารับซื้อด้วยราคา ๑๐,๐๐๐ กว่าบาทเต็มไปหมดเลยแล้วมันอยู่ในมือผมนี้ด้วย
ผมอยากจะย้ายบอกว่าถ้าไม่อย่างนั้นกระทรวงพาณิชย์ก็จะทำบางอย่างซึ่งไม่ควรจะทำ
เช่น การเข้าไปแทรกแซงโดยที่บางจังหวัดเขายังคงรับซื้อ ๑๐,๐๐๐ กว่าบาทอยู่ ผมย้ำ
นะครับว่าเป็นข่าวสารข่าวเจ้าในจังหวัดที่ท่านบอกมา แต่ถ้าเขาไปซื้ออย่างนั้นก็แสดงว่า
ท่านกำลังจะบอกโดยไม่ตั้งใจว่าโรงสีในจังหวัดนั้น ๆ ได้กดราคาชาวนาแล้วให้
ความไม่เป็นธรรมกับเขา ผมย้ำนี้ผมทำเพื่อทุกคน ผมไม่มีเจตนาอะไรทั้งนั้น ผมกราบเรียน
ท่านประธานด้วยความเคารพอย่างยิ่งต่อสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ----- - ๕๕/๑

ผมจะช่วยทำทุกสิ่งทุกอย่าง ความจริงผมนัดแถลงข่าว ๑๕.๓๐ นาฬิกา เรื่องการเตรียมการที่จะเปิดการซื้อขายลำไยในตลาดต่างประเทศ แล้วกระทรวงพาณิชย์อยู่ที่สนามบินน้ำ ผมจะขออนุญาตที่ประชุมนี้ได้ไหมครับว่าผมได้ตอบคำถามท่านนี้แล้ว ผมขออนุญาตไปจากที่นี่ได้ไหมครับท่านประธานครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ท่านไปได้อยู่แล้วโดยสิทธิครับ เพราะจบกระทู้ถามแล้วครับ

นายมีงขวัญ แสงสุวรรณณ์ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) : หรือครับ ผมไม่แน่ใจครับ อย่างนั้นผมขออนุญาตอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยครับ แล้วอย่างไรท่านอยากจะเรียกผมมารับใช้อย่างไรจะมาพูดว่าอย่างไรผมก็ยินดีจะปฏิบัติตาม ผมขอบพระคุณแล้วถ้าเป็นไปได้ผมลงจากเวทีนี้เดี๋ยวถ้าอย่างไรท่านนั่งอยู่ใกล้ ๆ กันท่านก็คุยกันดีใช่ไหมครับ ๒ ผัง ผังนี้กับผังนี้ ถ้าท่านคุยกันดีถามชื่อ ถามจังหวัด ถามโรงสีมาแล้วเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ กราบขอบพระคุณครับท่านประธาน

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ก็ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านมีงขวัญ แสงสุวรรณณ์ จบวาระกระทู้ถามแล้วครับ ท่านสมาชิกครับขณะนี้สมาชิกมาลงชื่อครบองค์ประชุม ผมขอดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไปนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ไม่มี นายแพทย์วรงค์ครับ

นายวรงค์ เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ กระผม นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพิษณุโลก พอดีผมขอเพื่อจะเข้าสู่วาระที่ ๒ ซึ่งเป็นวาระที่ประธานจะแจ้งให้กับที่ประชุมได้รับทราบ เมื่อวานนี้ท่านประธานสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ผมได้มีโอกาสซักถามท่านประธานเกี่ยวกับหนังสือจาก ป.ป.ช. ที่มาถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งทางท่านประธานสมศักดิ์ได้บอกว่าขณะนี้หนังสือเพิ่งมาถึงสด ๆ ร้อน ๆ เมื่อวานจึงไม่ได้บรรจุเป็นวาระชี้แจงของท่านประธานและรับปากกับพวกเราว่าวันนี้จะให้มีการถ่ายทอดสด

เอกสารที่ส่งมาจาก ป.ป.ช. ถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ผมได้ตรวจสอบในสิ่งที่แนบไว้บนโต๊ะเอกสารชุดนี้ยังไม่ได้ครับ จึงขออนุญาตให้ท่านประธานได้โปรดสั่งการให้ถ่ายเอกสารชุดดังกล่าวที่ท่านประธานสมัคดีรับปากไว้ด้วยครับ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ขอให้ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการตามที่ท่านรองประธานสมัคดีได้สั่งการไว้เมื่อวานนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี

ต่อไปเป็นการพิจารณาเรื่องด่วนที่ ๒๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมเมื่อวาน เมื่อวานท่านรองประธานสมัคดีได้ปิดการอภิปรายไปเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้จะให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ชี้แจงโดยสรุป เชิญท่านรัฐมนตรีสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ครับ

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วนจากจังหวัดเชียงใหม่ พรรคพลังประชาชน ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานอย่างยิ่งที่ให้โอกาสกระผมได้ขึ้นมากล่าวสรุปในเรื่องเกี่ยวกับญัตติการตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามที่ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางเมื่อวานนี้ ขอเรียนด้วยความเคารพว่า สำนักงาน ป.ป.ท. และการตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากว่าจะเป็นองค์กรที่แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของหมู่ข้าราชการโดยตรงเลย นอกจากนั้นยังเป็นการผ่อนปรนผ่อนเบาในเรื่องภารกิจของ ป.ป.ช. อีกด้วย ท่านประธานที่เคารพครับ ในช่วงเวลาของการคัดสรรคณะกรรมการ ป.ป.ท. อย่างที่ได้กราบเรียนเมื่อวานนี้แล้วว่าเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายรัฐบาล ซึ่งมีรัฐบาลใหม่เข้ามารับหน้าที่ตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ แล้วก็ได้มีการแถลงนโยบายเมื่อวันที่ ๑๘ วันที่ ๑๙ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ตามที่ท่านได้กรุณา

๑๑๗

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ยุพเยาว์ ๕๕/๓

รับทราบแล้ว หลังจากที่ได้กราบเรียนท่านที่เคารพแล้วว่า เมื่อได้ทราบว่า พ.ร.บ. นี้
เป็น พ.ร.บ. ที่มีความสำคัญ ได้รับทราบ ได้รับทราบ บริฟ (Brief) จากข้าราชการประจำ
อย่างดีเยี่ยม -----

- ๕๖/๑

ต้องเรียนด้วยความเคารพครับว่า ผมก็ได้เร่งรัดในเรื่องเกี่ยวกับงานของกระทรวงมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนี้ข้อเท็จจริงมันมีอยู่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยรัฐบาลชุดที่แล้วได้มีการตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการประจำมาทำหน้าที่คัดสรรคณะกรรมการ ป.ป.ท. ท่านตั้งไว้โดยมีท่านอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน ซึ่งหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงผมก็เข้ามาทำหน้าที่ ผมก็ได้มีการเร่งรัดให้กับทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการชุดนี้ได้ดำเนินการทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามความปรารถนาหรือว่าเป็นไปตามที่ท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อน แต่เป็นที่ทราบอย่างยิ่งซึ่งเมื่อวานนี้ที่ท่านก็ได้รับทราบ ท่านรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ชี้แจงกับท่านที่เคารพว่าขั้นตอนนั้นต้องใช้เวลามาก การคัดสรรคณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่ละคนที่ได้มาใช้เวลามากมายอย่างยิ่งเลย ก็เรียนว่าสุดท้ายกระผมเองได้รับหนังสือรายงานจากท่านประธานซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมส่งมาให้ผมเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ซึ่งในวันที่ ๒๘ มันก็ล่วงเลยระยะเวลา ๖๐ วันที่เรามีการพูดจากันไปแล้ว ผมเรียนด้วยความเคารพว่า ท่านอดีตปลัดกระทรวงนั้นท่านเป็นคนเก่ง ท่านเป็นคนที่มีความรอบรู้และเข้าใจ แล้วก็เรียนด้วยความเคารพว่า กระผมมีความแน่นแฟ้นสนิทสนมกับท่านอย่างยิ่ง การที่ท่านได้เสนออันนี้มาเราก็ได้มีการพูดกันแล้วเราก็ได้มีการสอบถามกัน นอกจากนั้นเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องสมควรที่จะส่งให้คณะรัฐบาล และในวันนั้นผมก็ได้ทำเรื่องส่งเข้า ครม.ทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไป ซึ่งต่อมาในวันที่ ๑ เมษายน คณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบในรายชื่อบุคคลทั้ง ๖ ท่าน ตามที่ท่านที่เคารพได้ทราบแล้ว

กราบเรียนท่านในประเด็นของ ๖๐ วัน เมื่อวานนี้ท่านที่เคารพก็ได้ให้ข้อคิดข้ออ่านให้ความรู้กับกระผมอย่างมาก ในมาตรา ๖๖ นั้นเรื่องดังกล่าวนี้ผมขอเรียนท่านด้วยความเคารพว่า ทางคณะรัฐมนตรีก็ดี ทางตัวกระผมก็ดีได้มีการปรึกษาหารือกับทางคณะกรรมการกฤษฎีกาอย่างถ่องแท้ ท่านก็ยืนยันมาว่าระยะเวลาที่กำหนดเป็นกรอบของเวลานั้นเป็นการเร่งรัดให้ดำเนินการไม่ใช่เป็นการกำหนดให้หมดอายุความ ก็เลยกราบเรียนท่านด้วยความเคารพ แล้วก็เรียนด้วยความเคารพครับว่า เรื่องดังกล่าวนี้ ก็คงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการต่อไปในเรื่องนี้ เพราะว่าถ้าหาก

๑๑๙

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ณัฐชนก ๕๖/๒

มีการหยุดดำเนินการไว้แล้วก็จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างยิ่ง การเสียหายอย่างยิ่ง
เรียนว่ามันจะเป็นการเสียหายต่อชาติบ้านเมือง อันนี้ผมขอกราบเรียนท่านด้วย
ความเคารพ นอกจากนี้ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาเองก็ยังชี้แจงว่าเมื่อก่อน ๆ นี้
กฎหมายในลักษณะเช่นนี้คือเกี่ยวกับเงื่อนไขแห่งเวลาที่ได้มีการกำหนดมาและเคยมี
มาแล้วหลายเรื่องด้วยกัน ก็อยากจะกราบเรียนยกตัวอย่างเป็นต้นว่า ในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ กสช. ซึ่งก็ได้กำหนดระยะเวลาเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการ
ตามที่เคยกำหนดไว้ได้ อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ทางกฤษฎีกาก็แจ้งว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นความผิด

- ๕๗/๑

และการที่จะหยุดดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้นอันนี้อย่างที่ผมกราบเรียนแล้วว่ามันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชาติบ้านเมือง นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างอีก ๓-๔ เรื่องที่ผมอยากจะกราบเรียนว่า เงื่อนไขแห่งเวลาซึ่งมีปรากฏทำมาแล้วตามรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ อย่างเป็นต้นว่าจัดทำกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ ปีตามกำหนดแต่ปรากฏว่าเลยกำหนดไปเป็นระยะเวลานานพอสมควรก็มี เช่น พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นต้น ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เลยเวลาไป ๓๖ วัน พ.ร.บ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เลยเวลาไป ๔๔ วัน พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เช่นกัน เลยเวลาไป ๓๗ วัน และ พ.ร.บ. เรื่องเกี่ยวกับการแยกศาลรัฐธรรมนูญของกระทรวงยุติธรรม อันนี้เป็นกฎหมายที่กระทรวงยุติธรรมออกซึ่งกำหนดให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ ปี แต่ว่ากว่าจะเสร็จนั้นเข้าไปปีที่ ๓ นะครับ ๓ ปี สิ่งเหล่านี้ท่านที่เคารพครับ ผมจึงขอกราบเรียนว่า เงื่อนไขแห่งเวลาตามที่ได้กราบเรียนต่อท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติไปนั้นมันเป็นเรื่องของการเร่งรัดให้ดำเนินการไม่ได้เป็นเรื่องกำหนดให้มันหมดอายุความหรือใด ๆ ทั้งสิ้น อย่างที่ท่านที่เคารพทั้งหลายได้กรุณาให้คำแนะนำเมื่อวาน ท่านประธานที่เคารพครับ รัฐบาลก็ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็อย่างรอบคอบ จึงเรียนด้วยความเคารพว่า มีความจำเป็นที่จะต้องขอร้องบรรดาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้โปรดพิจารณาให้การสนับสนุนกฎหมายดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ได้กราบเรียนแล้วว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ ในวงราชการตั้งแต่ระดับ ซี ๗ ลงไป แล้วก็เป็นเรื่องซึ่งจะเป็นการผ่อนปรนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่ได้มีการออกเป็นกฎหมายมาแล้ว ก็กราบเรียนด้วยความเคารพครับว่า ถ้าหากผมเองในฐานะที่รับผิดชอบออกมาจากคณะรัฐมนตรีอีกทีหนึ่งได้ตัดสินใจไปเป็นทางอื่นผลเสียที่จะเกิดกับประเทศชาติมันมีล้นเหลือเหลือเกิน จึงขอร้องต่อท่านที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้กรุณาพิจารณาให้รอบคอบเพื่อเห็นแก่ชาติบ้านเมืองในเรื่องนี้เป็นหลัก สุดท้ายนี้ท่านสมาชิกที่เคารพ ผมต้องขอกราบขอบพระคุณบรรดาท่านสมาชิก

๑๒๑

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สาริกา ๕๗/๒

หลาย ๆ ท่านที่ได้ให้ข้อชี้แนะให้ข้อแนะนำเมื่อกวาน ผมน้อมรับในเรื่องข้อชี้แนะของท่านไว้ แล้วก็เรียนว่าได้มีการพิจารณาหลายอย่างหลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสมาชิก บางท่านได้กล่าวว่า พ.ร.บ. อันนี้เป็น พ.ร.บ. ที่ออกมาในขั้นตอนระหว่างการออก พ.ร.บ. นี้องค์ประชุมไม่ครบอะไรอย่างนั้น ผมขอกราบเรียนด้วยความเคารพครับว่า สิ่งเหล่านี้กระผมได้พิจารณาแล้วผมได้สดับตรับฟังอย่างถ่องแท้จริง ๆ ว่าพระราชบัญญัตินี้ได้มีการรับรองลงในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วโดยมีการลงพระปรมาภิไธยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสิ่งนี้กระผมก็คงจะต้องเรียนท่านที่เคารพว่า ผมจะยื่นหยุด และยืนยันต่อไปว่าคงจะต้องยื่นเรื่องเกี่ยวกับ พ.ร.บ. นี้ต่อไป หากจะหยุดก็ต้องมี สิ่งที่สั่งให้หยุดเป็นต้นว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสั่งว่ามันผิดรัฐธรรมนูญ อันนั้นก็ เป็น อีกเรื่องหนึ่ง แต่ในขณะนี้ขอกราบเรียนท่านด้วยความเคารพว่า จะขอยื่นหยุดแล้วก็ เดินต่อไป ก็หวังว่าท่านที่เคารพนั้นคงจะกรุณาให้ความเห็นชอบในเรื่องนี้ะครับ กระผมได้กราบเรียนแล้วว่า พ.ร.บ. นี้มีความสำคัญสูงอย่างมาก ขอให้ท่านที่เคารพ ได้โปรดพิจารณาให้การสนับสนุนเห็นชอบกับ พ.ร.บ. นี้ต่อไปด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ท่านประธานครับ

๑๒๒

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ศิริลักษณ์ ๕๘/๑

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
เชิญท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร) : ท่านประธาน
ที่เคารพ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ที่จริงไม่ได้
ประสงค์จะประท้วงก่อนหน้านี้ เพราะเข้าใจว่าท่านประธานบอกปิดอภิปรายแล้วรัฐมนตรี
ก็ต้องสรุป แต่ว่าบังเอิญท่านรัฐมนตรีหิบบประเด็นใหม่ขึ้นมาผมก็สันนิษฐานว่าถ้าอย่างนั้น
ท่านรัฐมนตรีก็ใช้สิทธิตามข้อบังคับก็ขอแถลงและชี้แจงในที่ประชุมอย่างนั้นใช้ไหมครับ
เพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดขึ้นมาไม่ใช่เป็นการสรุป

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ผมขออนุญาตเรียนที่ประชุมอย่างนี้ครับ เมื่อวานท่านรองประธานสมศักดิ์ได้ปิด
การอภิปรายไปแล้ว ตอนนี้ก็จะเหลือแต่เพียงว่าท่านรัฐมนตรีได้อภิปรายสรุปครับ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร) : ท่านประธานครับ
ในการอภิปรายสรุป แนวปฏิบัติที่ยึดถือกันมาก็คือว่าไม่มีการหิบบยกประเด็นใหม่ ดังนั้น
เมื่อท่านได้หิบบประเด็นใหม่ขึ้นมา ผมขอถามคำถามสั้น ๆ เพียง ๒ คำถามเท่านั้นเอง
ส่วนท่านก็มีสิทธิที่จะไม่ตอบตามข้อบังคับครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ผมขออนุญาตวินิจฉัย เมื่อท่านรัฐมนตรีมีการอภิปรายแล้วเพิ่มประเด็นใหม่ขึ้นมาที่จะ
เปิดโอกาสให้ท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้ซักถามตามสมควร ขอรวบรัด
ด้วยครับ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร) : ๒ คำถาม
สั้น ๆ ครับ

(นายจุมพฏ บุญใหญ่ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
คุณจุมพฏประท้วงอะไรครับ เดี่ยวครับ

๑๒๓

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ศิริลักษณ์ ๕๘/๒

นายจุมพฏ บุญใหญ่ (สกลนคร) : ท่านประธานที่เคารพครับ กระผม จุมพฏ บุญใหญ่ พรรคพลังประชาชน สกลนคร เขต ๒ กระผมประท้วงท่านประธาน ท่านรัฐมนตรี มิได้หยิบยกประเด็นใหม่ขึ้นมา ประเด็นของญาติติมีว่าสภาแห่งนี้จะให้ความเห็นชอบ ในการเสนอชื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือไม่ ไม่มีประเด็นใหม่ครับ ผมประท้วง ท่านประธานครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ผมขอวินิจฉัยครับคุณจุมพฏ ท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่บอกว่าท่านรัฐมนตรี เปิดประเด็นใหม่ ประเด็นอะไรครับ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร) : ๒ ประเด็นครับ ประเด็นแรก ท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจากเมื่อวานนี้ กล่าวคือ เมื่อวานนี้ท่านบอกว่าเรื่องนี้ท่านได้รับทราบมาโดยลำดับ แล้วก็ได้มีการลงนามเพื่อบำเนินการเรื่องนี้ในวันที่ ๒๔ มีนาคม แต่วันนี้ท่านพูดว่าวันที่ ๒๘ ที่จริงตั้งใจจะถามตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่ามันไม่ตรงกับเอกสารด้วย อันนี้ก็ต้องขอคำชี้แจงให้ชัดเจนว่าตกลงวันที่ ๒๔ หรือวันที่ ๒๘

ประเด็นที่สอง ท่านได้มีการอ้างอิงว่ามีกฎหมายหลายฉบับซึ่งดำเนินการโดยสิ้นเชิงของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่บังคับเอาไว้ ก็อยากจะทราบเรียนถามว่า ในกรณีเช่นว่านั้นเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับหลายองค์กร วันที่มีการนำเสนอเข้าสู่สภา ได้เลยกำหนดเวลาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือยังครับท่านนั้นครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ผมขอวินิจฉัยนะครับ ท่านรัฐมนตรีได้ชี้แจงเปลี่ยนไปจากเดิมจริงอย่างที่ท่านผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร แต่ก็เป็นที่สิทธิของท่านรัฐมนตรีจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ เชิญท่านรัฐมนตรีจะใช้สิทธิใหม่ครับ

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม) : ท่านประธานที่เคารพครับ ผม สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เชียงใหม่ ก็เรียนด้วยความเคารพท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอย่างยิ่งที่ท่านได้ถาม

๑๒๔

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ศิริลักษณ์ ๕๘/๓

ในเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขคือวันที่ ๒๔ หรือวันที่ ๒๘ ข้อแรก ท่านก็คงจะเห็นผม ผมเองนั้น เป็นคนที่พูดไม่เก่ง แล้วเรื่องตัวเลขอะไรต่าง ๆ ในข้อเท็จจริงเมื่อวานเรียนท่าน ด้วยความเคารพว่าก็เช่นเดียวกับวันนี้ ผมเห็นว่าท่านอยู่ในระหว่างการอภิปรายเรื่องอื่น ๆ ซึ่งยังไม่ได้เข้าไปถึงบุคคลที่ ๓ ที่ ๔ ไต ๆ ทั้งสิ้น ผมก็ถือว่าขอให้ท่านได้กรุณาอภิปราย ไปเถอะ เพราะว่าโดยสิทธิแล้วผมขอเป็นการประชุมลับย่อมได้ เรียนด้วยความเคารพ ขอยืนยันอย่างนี้คำว่า วันที่ ๒๔ เป็นวันที่หมดเดดไลน์ (Deadline) แล้ววันที่ ๒๕ ในหนังสือ นั้นเป็นหนังสือที่ท่านอดีตปลัดกระทรวงทำเรื่องส่งมาให้ผม ลงวันที่ ๒๕ แต่อย่างไรก็ตามมีการใช้คำว่า วันที่ ๒๘ นั้นคือเป็นการประทับตราถึงสำนักงาน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี อันนี้ผมเลยนำมาพูด ซึ่งทั้ง ๒ วัน คือวันที่ ๒๕ ที่หนังสือ นั้น ลงวันที่มันก็เลยไปแล้ว อันนี้ต้องกราบเรียนขออภัยท่านยิ่ง ๆ คือเรื่องตัวเลขมันจะสับสน เพราะผมเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในลักษณะที่ท่านที่เคารพทั้งหลายให้วิชาความรู้ กับผมอย่างเมื่อวาน ก็เรียนด้วยความเคารพมันก็คงสับสนไปบ้าง แต่ว่าเรามีหลักฐาน ถ้าท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรต้องการอันนี้ผมจะทำให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ ส่งให้กับท่านนะครับ

ส่วนประเด็นที่สอง ว่าวันที่เท่าไร ก็เรียนด้วยความเคารพว่า ในระหว่าง ปี ๒๕๔๒ ผมเองยังไม่ค่อยสันทัดในเรื่องนั้น ต้องขออภัยที่ไม่ตอบ ท่านประธานที่เคารพครับ กราบขอบพระคุณท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอย่างยิ่งครับ

๑๒๕

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

บุศยรินทร์ ๕๙/๑

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ท่านสมาชิกครับ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ บัญญัติไว้ว่า การลงมติออกเสียงเลือก
หรือให้ความเห็นชอบบุคคลใดเข้าดำรงตำแหน่งให้กระทำการได้ เพราะฉะนั้น
ผมจะดำเนินการลงมติเป็นการลับ การออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ ผมจะขอให้วิธีการ
ตามข้อบังคับ ข้อ ๗๖ (๑)

(นายนิพนธ์ วิเศษสุขุทธศาสตร์ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายนิพนธ์ วิเศษสุขุทธศาสตร์ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ท่านประท้วงหรือเปล่าหรือจะหารือครับ เชิญท่านนิพนธ์ครับ แต่ไม่อภิปรายแล้วเพราะว่า
ปิดการอภิปรายแล้วครับ

นายนิพนธ์ วิเศษสุขุทธศาสตร์ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานที่เคารพครับ
ผม นิพนธ์ วิเศษสุขุทธศาสตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ แบบสัดส่วน
ผมคงต้องทำความเข้าใจกับท่านประธานนิดหนึ่งว่า การที่อภิปรายเมื่อวานนี้เป็น
การอภิปรายถึงประเด็นปัญหาที่ว่า เรื่องการนำเข้าสู่การพิจารณาการให้ความเห็นชอบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐควรจะนำเข้าสู่การพิจารณา
ของสภานี้หรือไม่ ในประเด็นนั้นนะครับ ท่านประธานครับ เนื่องจากว่าทางพวกกระผม
เห็นว่าการเสนอเรื่องเข้าสู่สภาในการพิจารณาเมื่อวานนี้นั้นเป็นการเสนอเรื่องที่
ผิดกฎหมายไม่ควรพิจารณาในสภาแห่งนี้ เพราะฉะนั้นประเด็นที่อภิปรายกันเมื่อวานนี้
เป็นประเด็นในกรณีนี้เท่านั้นเอง ส่วนการที่จะลงมติผมว่ายังคงไม่ถึงขั้นนั้น เพราะเรื่องนี้
ยังไม่ได้พิจารณาถึงว่าเรื่องดังกล่าวนี้เมื่อผ่านการพิจารณาของสภาแล้วจะดำเนินการ
อย่างไร แล้วในเรื่องประวัติของแต่ละบุคคลนั้นผมคิดว่ายังไม่ได้พูดถึงกันเลย ตรงนี้
ที่จะให้ลงมติเลยนั้นผมคิดว่ายังคงทำไม่ได้ เพียงแต่มีประเด็นว่าควรจะนำเรื่องนี้
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภา ประเด็นที่พูดกันเมื่อวานนี้ประเด็นนี้
เท่านั้นเอง

๑๒๖

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

บุญยรินทร์ ๕๙/๒

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ขอบคุณท่านนิพนธ์ ผมขอวินิจฉัยอย่างนี้ ก่อนที่ท่านสมศักดิ์ รองประธานคนที่หนึ่ง
ท่านลงจากบัลลังก์แห่งนี้ไปผมเข้ามารับหน้าที่แทน ท่านชี้แจงผมว่าการอภิปราย
ได้เสร็จสิ้นแล้วมีการปิดอภิปราย เพราะฉะนั้นเมื่อมีการปิดอภิปรายตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรผมทำได้อย่างเดียวคือต้องลงมติครับ วันนี้ก็จะให้ลงมติ
เป็นการลับ เดี่ยวจะมีการตั้งคณะกรรมการ ๖ ท่านขึ้นมาเป็นกรรมการนับคะแนน ขอเชิญ
แต่ละพรรคตั้งตัวแทนด้วยครับ ท่านสาทิพย์ครับ

นายสาทิพย์ วงศ์หนองเตย (ตรัง) : ท่านประธานครับ ผม สาทิพย์ วงศ์หนองเตย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ผมเรียนสอบถามท่านประธาน
เกี่ยวกับเรื่องการลงมติ ท่านประธานเองได้อ้างถึงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ ก็คือการลงมติ
ในกรณีเห็นชอบบุคคลต้องลงคะแนนเป็นการลับ ซึ่งเมื่อเปิดดูข้อบังคับแล้ววิธีการ
ลงคะแนนเป็นการลับก็คือการมีบัตรลงคะแนนแล้วก็มีการกาบัตร ในกรณีดังกล่าวนี้
ก็จะมีประเด็นว่าจะลงมติเห็นชอบเป็นรายคณะหรือเป็นรายบุคคล สมมุติว่าลงคะแนน
เห็นชอบเป็นรายคณะ ประเด็นถัดมาที่ผมจะถามก็คือว่าวิธีการลงคะแนนลับจะทำอย่างไร
ปกติก็จะมีบัตรลงคะแนนแล้วก็มีกาบัตร เมื่อกาบัตรแล้วแต่ละท่านก็กาบัตร
แล้วก็เดินไปลงคะแนน ทีนี้ฝ่ายค้านเองเราได้รับรักษาหรือกันแล้วว่าการนี้เช่นนี้เป็นกรณี
ที่ขัดต่อกฎหมายเราไม่อาจจะร่วมลงมติในกรณีที่ขัดต่อกฎหมายได้ แต่เราประสงค์ที่จะ
แสดงให้เห็นว่าเรานั้นมีสิทธิและอยู่ในที่ประชุมแต่ไม่ประสงค์จะลงมติที่ขัดกฎหมายเช่นนี้
กรณีอย่างนี้จะปฏิบัติอย่างไร ข้อที่ ๑ ครับ

ข้อที่ ๒ ท่านรัฐมนตรีก็รับปากผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
เรื่องเอกสาร ก็ขอความกรุณาได้ยืนยันแล้วก็จัดส่งเอกสารให้ด้วย อันนี้ก็ขอความกรุณา
ท่านประธานได้ตอบเพื่อว่าพวกเราจะได้ยืนยันสิทธิของเราและไม่ร่วมลงมติที่ขัด
ต่อกฎหมายเช่นนี้ครับ

๑๒๗

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กมลทิพย์ ๖๐/๑

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ผมขออนุญาตเรียนชี้แจง การลงมติครั้งนี้เป็นการลงคะแนนลับ เพราะฉะนั้น เดี่ยวเจ้าหน้าที่จะแจกบัตรให้แต่ละท่าน ท่านละ ๑ ใบ เป็นการลงคะแนนรายบุคคลไม่ใช่ รายคณะ เพราะฉะนั้นก็จะมีรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ป.ป.ท. ทั้ง ๖ ท่าน การลงคะแนนเสียงเมื่ออ่านชื่อไปครบ ๖ ท่าน ท่านก็ลงคะแนนเสียง ๑ ใบเลย แต่ท่านจะต้องลงรายบุคคล ผมยกตัวอย่าง อย่างท่านแรก นาย ก ท่านเห็นด้วยก็กา เครื่องหมายถูก ถ้าไม่เห็นด้วยก็กาเครื่องหมายผิด ถ้างดออกเสียงก็กาเป็นรูปรวงกลม ทำอย่างนี้ทั้ง ๖ ท่านใน ๑ ใบ เมื่อทำเรียบร้อยแล้ว ท่านก็นำบัตรมาใส่กล่องนับคะแนน มีท่านใดยังไม่เข้าใจบ้างไหมครับ คือในบัตรแต่ละใบจะมีรายชื่อทั้ง ๖ ชื่อ แล้วท่าน ก็ลงมติ ๖ ครั้งในใบเดียวกัน ขอเชิญครับ

นายวิทยา บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา) : ท่านประธานครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : เชิญคุณวิทยา บุรณศิริ ครับ

นายวิทยา บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา) : ขออนุญาตท่านประธานครับ เพื่อทำความเข้าใจ ผม วิทยา บุรณศิริ พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผมเข้าใจว่ายังมีเพื่อนสมาชิกที่อยู่ข้างนอก ท่านอาจจะต้องกดออกเพื่อเรียกเพื่อนสมาชิก เข้ามาด้วยครับ

(พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง มีสัญญาณให้สมาชิกที่มาประชุมทราบก่อนลงมติ)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : เชิญคุณณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ครับ

นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี) : กราบเรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผม ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สุพรรณบุรี พรรคชาติไทย ท่านประธานครับ รายชื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐที่ ๗ พณฯ รัฐมนตรี กรุณาเสนอมาทั้งหมด ๖ ท่านนี้ ผมอยากจะเรียนถามท่านประธานว่า การลงมติ

๑๒๘

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กมลทิพย์ ๖๐/๒

ยกตัวอย่างในเอกสารคณะกรรมการท่านแรกขออนุญาตเอ่ยนามท่านคือ ท่านพิศาล พิริยะสถิต ในเอกสารกำหนดให้เป็นประธานด้วย ผมคิดว่าคณะกรรมการท่านอื่น มีคุณสมบัติเหมาะที่จะเป็นประธาน ยกตัวอย่าง เช่น ดอกเตอร์บุญปลูก ชายเกตุ สมมุติ อย่างนี้ว่าสมควรจะเป็นประธาน ผมจะทำอย่างไรครับ ผมจะเปลี่ยนตัวประธานได้ไหม เพราะผมไม่ทราบหลักเกณฑ์ในการเลือกประธานของ ฯพณฯ รัฐมนตรีในการสรรหา ทั้งหมด ๖ ท่าน จะดูอายุท่านพิศาลก็ไม่ได้อาวุโสกว่าผู้พิพากษาท่านอื่น คุณสมบัติต่าง ๆ ก็มีผู้พิพากษาถึง ๔ ท่านด้วยกัน ผมไม่ทราบว่าท่านมีหลักเกณฑ์ วิธีการในการเลือก ประธานคณะกรรมการชุดนี้อย่างไร ทำให้เกิดคำถามว่าจะทำอย่างไรถ้าสมมุติ ผมจะเปลี่ยนประธานในการลงมติได้หรือไม่อย่างไรครับ ขอบพระคุณท่านประธานครับ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ต้องขอบคุณคุณคุณณัฐวุฒิศิริครับ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญให้เราแค่เห็นชอบในแต่ละบุคคล ว่าสมควรมาเป็นคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือไม่ ไม่ได้กล่าวถึงว่าจะต้องเลือกเป็นประธาน กรรมการหรือตำแหน่งใด ๆ เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรมได้กรุณาชี้แจงให้ชัดเจนเพราะว่ามันจะไม่ได้มีผลผูกพันว่าจะต้องเลือก ท่านนี้เป็นประธานกรรมการหรือจะท่านอื่น ๆ เพียงแต่ให้ความเห็นชอบว่าแต่ละท่าน เราให้การยอมรับว่าให้ท่านเป็นกรรมการท่านนั้น เชิญท่านรัฐมนตรีสมพงษ์ช่วยกรุณา ชี้แจงด้วยครับ

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) : ท่านประธาน ที่เคารพครับ ผม สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรคพลังประชาชน ในการที่ได้มีการพิจารณาคัดสรรของคณะกรรมการได้ตกลง และยืนยันเป็นไปตามนั้น อันดับแรกนั้นคือตัวประธาน เพราะฉะนั้นการที่ท่านเห็นว่า ตัวประธานไม่เหมาะสม ไม่เป็นประธาน เป็นประธานไม่ได้ ท่านก็อาจจะงดออกเสียง หรืออะไรก็ได้แล้วแต่ท่าน

๑๒๙

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กมลมาศ ๖๑/๑

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
คุณสุขุมพงศ์ครับ

นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานที่เคารพครับ กระผม นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน พรรคพลังประชาชน ท่านประธานที่เคารพครับ ขณะนี้เรากำลังพิจารณาเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นองค์คณะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งเขียนไว้ชัดเจนในมาตรา ๕ บอกว่า คณะกรรมการ ป.ป.ท. ประกอบด้วยประธานกรรมการ คนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลำดับ ซึ่งวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เสนอองค์ประกอบมาครบทั้ง ๖ คน ประธาน ๑ คน กรรมการอื่นอีก ๕ คน ซึ่งวันนี้เราต้องพิจารณาเห็นชอบ ท่านที่ ๑ เป็นประธาน ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ท่าน ท่านที่ ๒ ท่านที่ ๓ ถึงท่านที่ ๖ เป็นกรรมการ เราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่เรา เพราะฉะนั้นในวันนี้เราต้องเห็นชอบรายชื่อประธาน ๑ คน กรรมการอื่นอีก ๕ คน ส่วนจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็สุดแท้แต่ดุลยพินิจของแต่ละท่าน ที่ ครม. เสนอมา ชอบด้วยเหตุผล ชอบด้วยกฎหมายทุกประการแล้วท่านประธานครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ผมขอวินิจฉัยดังนี้ครับ เป็นการให้ความเห็นชอบทั้งตัวบุคคลแล้วก็องค์คณะตามที่ คุณสุขุมพงศ์ได้ชี้แจง เพราะฉะนั้นหมายความว่าเรียงตามลำดับนั้น ถ้าเห็นชอบตัวบุคคลด้วยแล้วเห็นชอบกับการดำรงตำแหน่งนั้น ๆ ด้วยถึงจะเห็นชอบทั้งหมดนะครับ แต่ถ้าเห็นชอบครึ่งหนึ่ง ไม่เห็นชอบครึ่งหนึ่ง ท่านก็ต้องพิจารณาน้ำหนักว่าเห็นชอบมากกว่าหรือน้อยกว่า เป็นดุลยพินิจของแต่ละท่านครับ ขอให้แต่ละพรรคได้กรุณาตั้งตัวแทนขึ้นมาบังคับคะแนน พรรคพลังประชาชนครับ

ร้อยตำรวจโท เขาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตนิดหนึ่ง กราบเรียนด้วยความเคารพ ท่านประธานเลือกเลยครับ ระบุเลยว่า จะเอาใครขึ้นมาเป็นกรรมการตรวจคะแนน ท่านคัดเลยครับ

๑๓๐

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

กมลมาศ ๖๑/๒

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
พรรคพลังประชาชน ขอเชิญคุณพิชณู หัตถสงเคราะห์ พรรคประชาธิปัตย์ คุณเจือ ราชสีห์
คุณเทพไท เสนพงศ์ คุณเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ พรรคชาติไทย คุณเสมอกัน เทียงธรรม
พรรคประชาธิปัตย์ คุณตรีณัฐ เทียนทอง ทั้ง ๖ ท่าน ทวนอีกครั้งหนึ่งครับ คุณพิชณู
หัตถสงเคราะห์ คุณเจือ ราชสีห์

(นายสาทิพย์ วงศ์หนองเตย ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายสาทิพย์ วงศ์หนองเตย (ตรึง) : ท่านประธานครับ ขออนุญาตครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
คุณสาทิพย์ประท้วงหรือเปล่าครับ

นายสาทิพย์ วงศ์หนองเตย (ตรึง) : ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตครับ
ผม สาทิพย์ นะครับ พรรคประชาธิปัตย์เราได้หารือกันแล้วที่จะไม่ร่วมลงมติในกรณี
ดังกล่าว และจะไม่ส่งกรรมการร่วมในการนับคะแนนด้วยครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ท่านร่วมลงมติแต่ดออกเสียงได้ เพราะว่าในบัตรจะมีให้เขียนวงกลม แสดงว่าดออกเสียง
ในเมื่อพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง ๓ ท่านสละสิทธิ ผมขอเลือกคนของพรรคพลังประชาชน
ท่านอำนาจ คลังผา คุณอนุสรณ์ ยั้งตรง คุณสุรเดช ยะสวัสดิ์ จากพรรคเพื่อแผ่นดิน
สรุปแล้วก็มี ๖ ท่านเหมือนเดิมครับ

(คณะกรรมการตรวจนับคะแนนเข้าประจำที่)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
การปฏิบัติในการออกเสียง เดี่ยวจะมีเจ้าหน้าที่แจกบัตรให้ท่านคนละ ๑ ใบ ในแต่ละใบ
จะมีรายชื่อขององค์คณะ ป.ป.ท. ทั้ง ๖ ท่านพร้อมระบุตำแหน่งด้วย ถ้าท่านเห็นชอบ
ท่านใดก็ให้กาเครื่องหมายถูก ถ้าไม่เห็นชอบก็กาเครื่องหมายผิด ถ้างดออกเสียง
ให้กาเครื่องหมายวงกลม ขอเชิญเจ้าหน้าที่มอบซองบัตรลงมติให้กับสมาชิกด้วยครับ
ผมจะอธิบายไปที่ละชั้น ตอนนี้ขอให้เจ้าหน้าที่แจกซองให้สมาชิกทุกท่านนะครับ

(เจ้าหน้าที่ได้นำซองสำหรับลงคะแนนแจกให้แก่สมาชิกในที่ประชุม
โดยทั่วกัน)

- ๖๒/๑

๑๓๑

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

พระราชวรรณ ๖๒/๑

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ก่อนจะลงคะแนนผมก็จะอ่านรายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นคณะกรรมการ ป.ป.ท.
ทั้ง ๖ ท่าน ท่านก็ลงมติแล้วเก็บใส่ซองครับ เมื่อท่านลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ก็จะชานชื่อท่านครั้งละประมาณ ๑๐ ท่าน ให้ท่านมายืนชองลงในกล่องเก็บบัตร
มีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้รับซองบ้างไหมครับ ซองรายชื่อคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ท่านใดยังไม่ได้รับกรรณายกมือขึ้น ด้านหลังยังขาด
อีกจำนวนมาก ทางด้านซ้ายของพรรคประชาธิปไตยด้วยครับ เจ้าหน้าที่กรรณาดูด้วย
ยังไม่ต้องเอามาครับ เพราะผมยังไม่ได้เชิญเลยครับ ท่านลงมติแล้วครับ ท่านสมาชิกครับ
ขณะนี้เราจะลงมติให้ความเห็นชอบตัวบุคคล คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐทั้ง ๖ ท่านนะครับ ท่านแรก นายพิศาล พิริยะสถิต ท่านที่ ๒ นายไสว
พราหมณี ท่านที่ ๓ นายกุลพัชร อธิธิธรรมวินิจ ท่านที่ ๔ นายบุญปลุก ชายเกตุ ท่านที่ ๕
นายถวิล อินทรรักษา ท่านที่ ๖ นายอุดม มั่งมีดี ถ้าท่านเห็นชอบเป็นรายบุคคลให้กา
เครื่องหมายถูก ถ้าท่านไม่เห็นชอบให้กาเครื่องหมายผิด งดออกเสียงให้กาเครื่องหมาย
วงกลม ขอเชิญลงมติครับ

(พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง
มีสัตญาณให้สมาชิกที่มาประชุมทราบก่อนลงมติ)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ต่อไปเชิญเจ้าหน้าที่เรียกชื่อสมาชิกให้มาหย่อนบัตรลงในกล่องเพื่อเตรียมนับคะแนน
เป็นรายบุคคลครั้งละประมาณ ๑๐ คน ขอให้ท่านเดินมาตามรายอักษร
เชิญท่านเลขาธิการครับ

นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี) : กราบเรียนท่านประธาน

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
กรรมการขาดอีกท่านหนึ่ง เชิญคุณสถาพร มณีรัตน์ เชิญท่านเลขาธิการต่อครับ

นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี) : ท่านประธานที่เคารพครับ
ท่านประธานครับ

๑๓๒

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

พระราชวรรณ ๖๒/๒

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
เชิญคุณรัฐวุฒิครับ

นายรัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี) : ขอบพระคุณท่านประธานครับ
ท่านประธานครับ ในบัตรนี้เขียนว่า บัตรลงคะแนนคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ แล้วก็ ๑. นายพิศาล พิริยะสถิต ไม่มีคำว่า ประธาน ท่านประธานครับ
เพราะฉะนั้นในบัตรนี้ก็คงจะต้องเป็นไปตามกฎหมายทั้งกฎหมายคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด้วย รวมทั้งรายชื่อที่เสนอมาหนังสือที่บันทึกไว้ใน
รายงานการประชุมด้านหลังจะเขียนไว้ว่าลำดับ ๑ นายพิศาล พิริยะสถิต ประธาน
ลำดับ ๒ นายไสว พราหมณี กรรมการ ลำดับ ๓ นายกุลพัชร อธิธิธรรมวินิจ กรรมการ
ลำดับ ๔ นายบุญปลูก ชายเกตุ กรรมการ เพราะฉะนั้นผมเรียนถามท่านประธานครับว่า
บัตรที่ลงคะแนนนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไร เพราะเราจะลงให้ประธานด้วยนะครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
คุณสุขุมพงศ์เชิญครับ

นายสุขุมพงศ์ ใจนาคำ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานที่เคารพครับ กระผม
ไม่ได้สงสัยในบัตรเลือกตั้งนี้เลย เนื่องจากว่าในหนังสือที่คณะรัฐมนตรีเสนอนั้น
ท่านก็บอกไว้แล้วว่า ลำดับที่ ๑ คือ นายพิศาล พิริยะสถิต เป็นประธาน ไม่ใช่กรรมการ
ธรรมดา เพราะฉะนั้นผมเห็นว่ามันตรงกันแล้วและเข้าใจได้แล้วว่า ถ้าเราเลือกนายพิศาล
หมายถึงว่าเราเลือกนายพิศาลเป็นประธาน เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
 ผมเองขออนุญาตวินิจฉัยอย่างนี้ครับ ในบัตรไม่ได้เขียนให้ชัดเจนมันก็ทำให้ตีความ
 เป็นอย่างอื่นได้ เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอความร่วมมืออย่างนี้ได้ไหมครับ แต่ละท่าน
 ที่ถือบัตรให้เขียนคำว่า ประธานกรรมการ ลงไปด้วยตัวเอง เพราะว่า เป็นข้อตกลง
 เพื่อป้องกันการตีความที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง ส่วนท่านอื่นก็ใช้คำว่า กรรมการ
 คุณณัฐวุฒิเชิญครับ

นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี) : กราบเรียนท่านประธาน
 ที่เคารพอย่างสูง คำวินิจฉัยของท่านประธานผมคิดว่าถูกต้องแล้วครับ เพื่อความชัดเจน
 แล้วไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคตควรจะมีไว้ท้ายชื่อเลยว่า ประธาน ให้สอดคล้องกับ
 หนังสือที่คณะรัฐมนตรีเสนอมายังสภาแห่งนี้ด้วย ขอบพระคุณท่านประธานอย่างสูงครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
 คุณหมอประสิทธิ์ครับ

นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตน์ (ชัยภูมิ) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม
 นายแพทย์ประสิทธิ์ ชัยวิรัตน์ ท่านประธานครับ ถ้าเราไปทำสัญลักษณ์อะไรลงในบัตรนี้
 บัตรนี้จะเสียไหมครับ เพราะเขาไม่ให้เราทำอะไรให้กาเครื่องหมายเท่านั้น ถ้าเราไปเขียน
 ถ้าเลือกตั้งถือว่าผิดเลยบัตรนี้เป็นบัตรเสียนะครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
 ผมขอวินิจฉัยอย่างนี้ครับ ถ้าเราไปเขียนอยู่ในช่องที่ลงคะแนนถือว่าบัตรเสีย แต่เราเขียน
 ท้ายนะครับ เพราะว่า เป็นข้อตกลง อย่าเพิ่งครับขอให้ฟังผมวินิจฉัยให้จบก่อน
 เป็นข้อตกลงของพวกเราในที่ประชุมแห่งนี้ เพราะผมได้วินิจฉัยว่าถ้าการที่เราจะเลือกแล้ว
 เลือกเบอร์แรกหรือท่านแรกเป็นประธานกรรมการ โดยปกติแล้วบัตรจะต้องพิมพ์ให้ชัดเจน
 เพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณาแต่ละท่านไม่ต้องทักท้วงแล้วเราจะได้รับลงมติครับ
 ให้ท่านใส่เข้าไปด้วยว่าเป็นประธานกรรมการ ท่านอื่นก็เป็นกรรมการ ไม่ต้องทักท้วง
 ผมวินิจฉัยจบแล้วเป็นที่สุดแล้วครับ เราจะได้รับลงมติแล้วก็จะได้นับ ขอความกรุณา
 ท่านดำเนินการลงมติได้แล้ว ท่านเลขาธิการกรุณาเรียกชื่อมาใส่กล่องได้แล้วครับ

๑๓๔

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สุทธาทิพ ๖๔/๑

(นางอุมาสิวี สะอาดเอี่ยม รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อ่านรายชื่อสมาชิกเรียงตามลำดับอักษร เพื่อให้สมาชิกนำบัตรลงคะแนนมามองให้คณะกรรมการ)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ท่านสมาชิกครับ เนื่องจากผมทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผมขอสิทธิในการลงมติขอเชิญกรรมการนับคะแนนได้ตรวจนับคะแนนด้วยนะครับ ปิดการลงคะแนนเชิญกรรมการตรวจนับคะแนนด้วยครับ

(คณะกรรมการตรวจนับคะแนนได้ทำการตรวจนับคะแนนเสร็จแล้ว
เสนอผลต่อประธาน)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
เชิญท่านชน เทือกสุบรรณ ครับ

นายชน เทือกสุบรรณ (สุราษฎร์ธานี) : ท่านประธานที่เคารพครับ ผมชน เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านประธานครับ จากเรื่องที่ผมได้หรือท่านประธานไว้ สิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ซึ่งมีการปิดถนนสายเอเชียที่บริเวณตลาดสี่แยกหนองนิล อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการปิดเส้นทางคมนาคมโดยสิ้นเชิงครับ ขณะนี้เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ไม่มีตัวแทนของรัฐบาลไปรับข้อเสนอหรือไปพบเจรจากับชาวสวนปาล์มน้ำมันเลยครับ ผมเกรงว่าเหตุการณ์จะบานปลาย ที่จริงท่านรัฐมนตรีมาเมื่อสักครู่นี้ผมก็อยากจะเรียนท่านในข้อเท็จจริงเพื่อทราบแล้วก็ให้รีบเข้าไปดำเนินการแก้ไข ท่านประธานครับ ผมเชื่อว่าถ้าข้ามคืนนี้ไปแล้วจะมีรถติดรถที่เดินทางไม่ได้เป็นร้อยกิโลครับ เป็นความเดือดร้อนแสนสาหัสจริง ๆ -----

๑๓๕

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สุภาภรณ์ ๖๕/๑

ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรรัฐบาลถึงไม่ได้สนใจที่จะเข้าไปดูแลเพื่อแก้ไข
ปัญหา การปิดถนนเนื่องจากปาล์มน้ำมันราคาตกขณะนี้เรียนท่านประธานจริง ๆ แล้วมัน
ไม่ใช่เป็นความผิดของชาวสวนนี่ ปกติทุกปีที่ผ่านมาเรานำเข้าปาล์มน้ำมันปีหนึ่งประมาณ

(นายสุนัย จุลพงศธร ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :

คุณสุนัยประท้วงอะไรหรือเปล่าครับ

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : กระผม ส.ส. สุนัย จุลพงศธร ผมเห็นด้วย
กับท่านเซนเลยครับ ผมอยากให้ท่านประธานถามประชามติมีการอภิปรายกันเดี๋ยวนี้เลย
เพราะประชาชนเดือดร้อนนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก ดังนั้นทุกคนที่อยู่ข้างนอกเรียกเข้ามา
อภิปรายกันเรื่องนี้เถอะครับ อย่าไปนับคะแนนเลย เอาอย่างนั้นดีกว่าเชื่อผมเถอะครับ
ความเดือดร้อนของประชาชนมันอยู่ทุกวินาทีหายใจเข้าออกเป็นความเดือดร้อน
ของประชาชนทั้งนั้น ดังนั้นท่านประธานทำดีมาก ท่านประธานอนุญาตแล้วอยากจะให้
เปิดอภิปรายเลยครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
เชิญนั่ง ผมขอวินิจฉัยนะครับ ระหว่างนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการนับคะแนนการลงมติ
ให้ความเห็นชอบคณะกรรมการ ป.ป.ท. แต่ที่ผมเปิดโอกาสให้คุณเซนได้หารือเพื่อ
ไม่ให้เป็นการไม่เสียเวลา เพราะฉะนั้นผมขออย่างนี้ได้ไหมครับ ผมได้ขอร้องรัฐบาล
และวิปฝ่ายค้านได้กรุณาพิจารณาเห็นความจำเป็นของพี่น้องประชาชนลองคุยกันนะครับ
ถ้าจะเลื่อนญัตติหรือไม่เลื่อนญัตติอย่างไรก็ขอให้ใช้ดุลยพินิจที่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้อง
ประชาชนจริง ๆ ครับ

นายเซน เทือกสุบรรณ (สุราษฎร์ธานี) : ท่านประธานครับ ผมก็ขออนุญาต
เรียนท่านประธานเท่านั้น เพราะผมเกรงว่าเดี๋ยวนี้ไปสภาเราก็จะต้องเลื่อนไปพิจารณา
ในอาทิตย์หน้า แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของความจำเป็นจริง ๆ ผมขอถือโอกาสผ่าน
ท่านประธานไปถึงรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณครับ

๑๓๖

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สุภาภรณ์ ๖๕/๒

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่๘) :
ผมเองก็เห็นว่าปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำไม่ใช่เฉพาะราคาปาล์ม ทุกชนิด
เป็นปัญหาสำคัญ ก็ต้องขอความกรุณาวิปทั้ง ๒ ฝ่ายลองไปคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งครับ

นายสาธิต ปิตุเตชะ (ระยอง) : ท่านประธานครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่๘) :
คุณสาธิตหารือใช่ไหมครับ

นายสาธิต ปิตุเตชะ (ระยอง) : ครับ ผมหารือคนเดียวครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่๘) :
เพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เวลาว่างก็อนุญาต ขอกระชับด้วยนะครับ

นายสาธิต ปิตุเตชะ (ระยอง) : ท่านประธานที่เคารพ ผม สาธิต ปิตุเตชะ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อสักครู่ผมมีโอกาสดำเนินการ
กับท่านประธานวิป ท่านชัย ชิดชอบ แล้วท่านก็เห็นด้วยว่าขณะนี้ความเดือดร้อนของ
พี่น้องประชาชนในเรื่องของปัญหาการเกษตรตกต่ำ เป็นความเดือดร้อน
ที่จำเป็นเร่งด่วน ท่านรับปากว่าจะให้สภาแห่งนี้พิจารณาไปตามญัตติเดิมก็คือ
การพิจารณาญัตติของท่านอำนาจ คลังผา ที่ยังค้างอยู่ในวาระอยู่แล้ว ก็เรียนขอความกรุณา
กับท่านประธานด้วยครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่๘) :
ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ให้เสนอเป็นญัตติขอเลื่อนญัตตินี้ขึ้นมาพิจารณาก่อนได้ เชิญครับ

นายทศศักดิ์ เล็กอุทัย (อุดรดิตถ์) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ
ผม ทศศักดิ์ เล็กอุทัย สมาชิกผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรดิตถ์ พรรคพลังประชาชน
ขอใช้เวลาตรงนี้แสดงความคิดเห็นเรื่องการเลื่อนญัตตินี้หนึ่งครับ เมื่อคราวที่แล้วได้มีการ
การพูดถึงว่าจะเอาเรื่องที่ดินเข้ามาผมก็เห็นด้วย เพราะว่าปัญหาตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จังหวัดของผม ซึ่งผมเป็นคนยื่นญัตติด้วยเดือดร้อนกันมายาวนาน -----

๑๓๗

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ประกาศลักษณะ ๖๖/๑

เราก็อยากจะแก้ปัญหาในช่วงปิดสภาเสียให้เรียบร้อย แต่เรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับราคาผลไม้ เมื่อตอนเช้าก็ได้มีการพูดคุยไว้แล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มาตอบ ก็ครอบคลุมพอสมควร รัฐบาลก็ทราบปัญหาดีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเลื่อน เข้ามาอีกก็เหมือนคล้าย ๆ ไปพูดเรื่องเก่าเรื่องเดิม คนแก้ปัญหาก็คนเดิมรับทราบปัญหา อยู่แล้ว โอกาสเรื่องที่ดินที่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศรอคอยกันอยู่อย่างมากมาย ยกตัวอย่างยกย่อนไปจังหวัดผมนิดหนึ่ง จังหวัดอุตรดิตถ์ เชื้อนสิริกิติ์ ๔๐ ปีที่ชาวบ้าน เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสร้างเขื่อน อพยพออกมา ก็จะขอโอกาสใช้เวลา สภาตรงช่วงปิดสภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญดำเนินการเสียให้เรียบร้อย ถ้าพลาดตรงนี้ไป ก็ไม่รู้จะได้เมื่อไรอีก ก็ขอความเห็นใจตรงนี้ด้วย ขอขอบคุณครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
เชิญคุณนคร มาฉิม ครับ

นายนคร มาฉิม (พิษณุโลก) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นคร มาฉิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ในระหว่าง ที่รอการนับคะแนนครั้งนี้ ผมขออนุญาตกราบเรียนหาหรือท่านประธานสั้น ๆ ๒-๓ เรื่อง

เรื่องที่ ๑ เนื่องจากว่ากรมชลประทานได้ไปก่อสร้างฝายน้ำล้นที่น้ำคาน หมูที่ ๒ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ ๑๒ ล้านบาทเศษ แต่ที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปถึงกรมชลประทาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ไปดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนเพื่อให้ประโยชน์ เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน

เรื่องที่ ๒ เรื่องถนนสายบ้านหนองปรือถึงแก่งบัวคำ ๒๐ กว่ากิโลเมตร ที่ยังเป็นฝุ่น เป็นโคลน เป็นตมอยู่ อยู่ที่อำเภอวังทอง ตำบลบ้านกลาง จังหวัดพิษณุโลก ตอนนีพี่น้องประชาชนทั้ง ๒ อำเภอที่ใช้เส้นทางดังกล่าวผ่านสัญจรไปมาเดือดร้อนมาก และวิกฤติมาก ฝากท่านประธาน ๒ เรื่อง กราบขอบพระคุณครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
เชิญท่านที่ยกมือครับ

๑๓๘

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ประกาศลักษณะ ๖๖/๒

นายไชยยศ จิรเมธากร (อุดรธานี) : ท่านประธานครับ ผม ไชยยศ จิรเมธากร พรรคเพื่อแผ่นดิน จังหวัดอุดรธานี เรื่องแรกคือในสมัยรัฐบาลที่แล้วได้มีงบที่เรียกว่า งบผู้ว่าซีอีโอ (CEO) งบผู้ว่าซีอีโอส่วนหนึ่งไปลงในเขตอำเภอบ้านดุงและอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี เพื่อทำโรงงานปุ๋ยชีวภาพ ปรากฏว่างบตัวนี้ให้ไปสมทบกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลคือให้ตัวเครื่องไป แล้วองค์การบริหารส่วนตำบลก็ไปรับผิดชอบ เรื่องการต่อไฟฟ้ากับตัวสร้างโรงงาน ปรากฏว่าหลายพื้นที่ได้สร้างตัวโรงงานเสร็จแล้ว ประกอบเครื่องบดอัดเม็ดทำปุ๋ยเรียบร้อยแล้ว ไม่มีไฟฟ้า ก็นำเงินไปชำระให้กับการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว ผ่านไป ๒ ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับเงินไป ๒ ปีแล้วก็ยังไม่ไปดำเนินการต่อสายไฟให้เขา ขณะนี้ปุ๋ยแพงชาวบ้านเดือดร้อน ก็อยากจะกราบเรียน ท่านประธานให้เร่งรัดไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย อีกเรื่องหนึ่ง ที่จังหวัดอุดรธานี มีเส้นทางหลักเป็นเส้นทางคู่ขนานกัน ๒ เส้น เส้นหนึ่งก็คือสายจังหวัดอุดรธานีผ่าน อำเภอหนองหานไปจังหวัดสกลนคร อีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นทางที่ตัดจากจังหวัดสกลนคร อำเภอสว่างแดนดิน เป็นทางลัดที่จะเชื่อมต่อไปจังหวัดหนองคาย ปรากฏว่าระหว่าง เส้นทางคู่ขนานนี้ก็มีการขุดลอกของกรมทางหลวงชนบท ชื่อว่า หนองหาน-บ้านโพนงาม เชื่อมต่อระหว่างอำเภอหนองหานกับบ้านโพนงาม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เพื่อจะเชื่อมต่อเส้นทางคู่ขนานทั้ง ๒ เส้นนี้ ระยะทางผมจำตัวเลขไม่ได้ ๑๐ กว่ากิโลเมตร ทั้งหมดนี้ทำถนนลาดยางไปเสร็จแล้ว เหลืออยู่ตรงปลายที่จะเชื่อมต่อกับถนนเส้นทางสายหลักแค่ประมาณ ๙๐๐ เมตร ผ่านไป ๖-๗ ปีแล้วครับ จนขณะนี้ประชาชนก็สอบถามมามากกว่าทำไมระยะทาง ๒๐ กิโลเมตรนี้ทำเสร็จแล้ว แต่ว่าตัวที่จะขึ้นถนนสายหลักอีกแค่ ๖๐๐-๗๐๐ เมตรเท่านั้นทำไมไม่ทำให้เสร็จ ก็กราบฝากท่านประธานด้วยครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ท่านเลขาธิการครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นการหารือในระหว่างรอการนับคะแนน ก็ขอให้ทำหนังสือแจ้งไปถึงหน่วยที่เกี่ยวข้องด้วยจะได้มีประโยชน์ต่อการหารือ เรียนเชิญครับ

๑๓๙

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

จงณอม ๖๗/๑

นายธวัชชัย อนามพงษ์ (จันทบุรี) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ
กระผม ธวัชชัย อนามพงษ์ ส.ส. จังหวัดจันทบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานครับ
เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส.ส. จังหวัดอุตรดิตถ์ อาจจะเอาญาติที่เดินทางไปมาขอเลื่อนเอา
ราคาผลผลิตตกต่ำก่อนได้ไหมครับ เพราะตอนนี้ผลไม้จะเน่าแล้ว ที่ดินอยู่นานได้ไม่เป็นไร
หรือครับ ขอท่านประธานกรุณาเถอะครับ จังหวัดจันทบุรีผลไม้ราคาตกต่ำมากเลย
ขอบคุณครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
คุณวิรัตน์ กัลยาศิริ ครับ

นายวิรัตน์ กัลยาศิริ (สงขลา) : ขอขอบคุณท่านประธานครับ อยู่ในเขตพื้นที่
จังหวัดสงขลาครับ ในท้องที่ตำบลคลองสียัดต่อเนื่องกับเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
เป็นกาญจนวณิชย์ ซอย ๖ ซอย ๗ ซอย ๘ เกิดกรณีขัดข้องระหว่าง ๒ หน่วยราชการ
คือระหว่างกรมที่ดินกับเทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่องมีอยู่ว่าเจ้าของที่ดินเดิมได้แบ่งขาย
ที่ดินออกไปเป็นแปลงย่อยแล้วก็หักแบ่งเป็นถนนสาธารณะ หลังจากนั้นเทศบาล
นครหาดใหญ่ก็เข้าไปลาดยางคูแลในฐานะเป็นถนนสาธารณะ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ
ไม่ได้จดทะเบียนโอนจากส่วนบุคคลไปเป็นสาธารณะ แต่โดยสภาพการใช้เป็นสาธารณะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เจ้าของที่ดินเดิมมาขอออกเอกสารสิทธิคือโฉนดบนถนนเพื่อขาย
ให้กับประชาชน เทศบาลนครหาดใหญ่คัดค้านว่าเป็นถนนแต่ทางกรมที่ดินส่วนราชการ
บอกว่าออกให้แล้วก็ให้ราษฎรไปฟ้องร้องกันเอง ผมเห็นว่าเรื่องนี้กระทบต่อความผาสุก
ของพี่น้องประชาชน จึงขอเรียนผ่านท่านประธานไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ยุติ
เรื่องนี้เพราะว่าสภาพที่แท้จริงเป็นถนนสาธารณะ เป็นสาธารณะโดยการใช้ หากกรมที่ดิน
ละเลยหรือขาดความรับผิดชอบในลักษณะเช่นนี้จะก่อให้เกิดปัญหา จึงเรียนมายัง
ท่านประธานเพื่อผ่านไปยังกรมที่ดิน ขอขอบคุณครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
เชิญครับ

นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ (แม่ฮ่องสอน) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ
 กระผม นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ท่านประธานครับ ต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานที่ให้ใช้เวลาในช่วงนี้ เพื่อที่จะให้มี
 การหารือได้ ผมขออนุญาตหารือท่านประธานเพื่อเรียนไปทางรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
 เรื่องการแก้ปัญหาราคากะเทียมตกต่ำ ท่านประธานครับ สภาไม่เคยพูดกันในสมัยประชุมนี้
 หลายครั้งแล้วเกี่ยวกับเรื่องปัญหาราคากะเทียมตกต่ำ ในปัจจุบันราคากะเทียม
 ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ยังตกต่ำอยู่ยังไม่กระเตื้องขึ้น ที่ร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือว่าไม่มี
 การเคลื่อนไหวของตลาด นั่นคือมีพ่อค้าเข้าไปรับซื้อน้อยมากทำให้มีกะเทียมยังตกค้าง
 อยู่ในมือของเกษตรกรเป็นจำนวนมาก พวกเรา ส.ส. ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้มี
 การติดตามเรื่องนี้แล้วก็มีภารกิจกระตุ้นเตือนไปทางรัฐบาลเป็นเวลานานไปถึงตอนนี้
 ก็ถึง ๓ เดือนแล้วครับ แต่ว่ายังไม่มีการทำอะไรที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงขอกราบเรียนท่านประธาน
 ได้โปรดช่วยเน้นย้ำแล้วก็กระตุ้นเตือนไปทางรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ผมเพิ่งได้ข่าว
 มาครับ ไม่ใช่ได้ข่าว ตอนนี้มีโทรศัพท์มาจากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขารอคำตอบจาก
 รัฐมนตรีว่าจะมีการเข้าไปช่วยเหลือเขาอย่างไรหรือไม่ เป็นเวลา ๓ เดือนแล้วเขาจะไม่รอ
 อีกแล้ว อาทิตยหน้าจะมีการเคลื่อนไหวที่จะมีการชุมนุมกันที่หน้าศาลากลางจังหวัด
 ดังนั้นผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานเพื่อที่จะให้เตือนไปโดยเร็วก่อนที่จะมี
 ปัญหานั้นติดตามมา เขาจะมีแน่ ๆ ครับ มีการเข้ามาแล้วว่าจะมีแน่ เพราะฉะนั้น
 ผมขอเรียนล่วงหน้าให้ท่านประธานให้ได้เตือนไปทางรัฐบาลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานั้น
 ขอบขอบคุณท่านประธานครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
 ตกค้างจากเมื่อเช้า ท่านสมควร โอบอ้อม ครับ ไม่เป็นไรครับ คุณเจือ ราชสีห์ ครับ

นายเจือ ราชสีห์ (สงขลา) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผม เจือ ราชสีห์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ขออนุญาตขอบคุณ ท่านประธานที่ให้เวลาพวกเราได้ใช้ให้คุ้มค่า ผมมีเรื่องที่จะเรียนกับท่านประธานว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเป็นเรื่องที่พวกเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสงขลาพยายามคิดเพื่อที่จะช่วยให้การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลากลับมามีชีวิตชีวาขึ้น ปัญหาเป็นอย่างนี้ครับ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้เจอกับนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จังหวัดสงขลา ก็คือว่าขณะนี้นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียมาหาดใหญ่เริ่มที่จะมาแล้วครับ ก็มีรถเช่าเหมาลำเครื่องบินจากประเทศมาเลเซียเพื่อมาลงที่หาดใหญ่ แต่มันก็เป็นภาระกับนักท่องเที่ยวพอสมควร ก็คือว่าสนามบินที่หาดใหญ่เราเก็บค่าธรรมเนียมค่อนข้างจะสูง นายกสมาคมก็มาปรึกษากับพวกผมว่าเรามีแนวทางใดบ้างที่จะคุยกับทางกระทรวงคมนาคมหรือว่าการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยว่าให้เก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินพอสมควร เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวที่บ้านเราให้มากขึ้น ก็อยากจะกราบเรียนท่านประธาน ให้ได้ทำหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าให้ลดราคาการใช้สนามบิน การเช่าเหมาลำจากประเทศมาเลเซียที่จะมาลงที่หาดใหญ่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาทางภาคใต้ให้มากยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณท่านประธานมากครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : คุณฮอชาติ มาเสริม ครับ เมื่อกี้ผมขออภัยไปเรียกเป็นคุณสมควร เห็นผมคล้าย ๆ กันครับ

นายฮอชาติ มาเสริม (สตูล) : ท่านประธานสภาที่เคารพ บังเอิญสีผม ไฮไลท์ (Highlight) คล้าย ๆ กัน ผม ฮอชาติ มาเสริม ครับ ก็สงสัยเมื่อเข้าท่านประธาน ก็เรียกคุณสมควรอยู่ ผมจะลุกขึ้นก็ไม่ไรคุณสมควร ขออนุญาตใช้เวลาสั้น ๆ ในการหารือ สิ่งที่ได้ยกมือให้กับท่านประธานที่จะหารือตอนเช้าก็ขอถือโอกาสตรงนี้ก็ถือว่า แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลซึ่งเป็นที่ยี่สิบชื่อก็คือเกาะหลีเป๊ะซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา เป็นสิ่งที่ยอยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านไปจนถึงอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปัญหา ก็คือว่า

๑๔๒

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สิริพร ๖๘/๒

ณ ขณะนี้มีปัญหาในเรื่องของการเก็บค่าเหยียบเกาะซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานแล้วบรรทัดฐานของแต่ละอุทยานนั้นไม่เหมือนกัน บางอุทยานก็เก็บค่าเหยียบเกาะเหยียบแผ่นดินบางอุทยานก็ไม่เก็บ ผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าเกาะพีพีที่ภูเก็ตไม่เก็บแต่มาที่เกาะหลีเป๊ะก็เก็บ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาจากกระบี่ไม่เสียค่าเหยียบเกาะ แต่พอไปที่สตูลต้องเสียค่าเหยียบเกาะ ๕๐๐ บาท ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมา แล้วกรณีนี้เป็นกรณีที่เกิดการทำร้ายร่างกายกันขึ้นมาระหว่างหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตากับนายกสภาคท่องเที่ยวต่อหน้าฝรั่ง เป็นเรื่องที่อัปอายขายหน้ามากทีเดียว ก็อยากจะฝากถึงผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องว่าจะเอาอย่างไรในเรื่องของค่าเหยียบเกาะ แล้วรายได้ซึ่งได้มานั้นทางจังหวัดเอง ผมถามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็ไม่ทราบว่ามีการบริหารจัดการกันอย่างไร ก็อยากจะขอฝากเป็นประเด็นที่ ๑

ประเด็นที่ ๒ ในเรื่องของน้ำ เรื่องของไฟ เรื่องของทางเดินรอบเกาะนั้นอยากจะขอฝากไปถึงผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องให้อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว เพราะว่าเกาะหลีเป๊ะนั้นเป็นเกาะที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นที่ยอดนิยมเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาก ก็อยากจะขอฝากไปยังท่านประธานถึงผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องด้วยขอบคุณมากครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
เอาค้างตั้งแต่เมื่อเข้านะครับ คุณอรุณี ชำนาญยา แล้วต่อไปคุณชุมพล จุลใส ก็คงจะพอสมควร ท่านอรุณีครับ

นางสาวอรุณี ชำนาญยา (พะเยา) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันนางสาวอรุณี ชำนาญยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา พรรคพลังประชาชนขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสได้หารือ ดิฉันมี ๒ ประเด็น

ประเด็นแรก เรื่องของปัญหาการเลือกปฏิบัติและการละเว้นปฏิบัติของข้าราชการในพื้นที่ เนื่องจากมีราษฎร ๑๑ รายที่ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาได้มีปัญหาถูกหน่วยราชการ -----

นั่นก็คือหน่วยป้องกันไฟฟ้าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ไปทำการเวนคืนที่ดิน ส.ป.ก. เดิมซึ่งเขาทำกินอยู่ ก่อนที่เขาจะถูกเวนคืนนั้นเขาได้ทำกินมาเป็นระยะเวลา ๑๐ ปีแล้วแล้วก็มีพยานหลักฐานในการที่จะบ่งบอกว่าหน่วยไฟฟ้านั้นเข้ามาหลังจากที่เขาเข้าทำกินนั่นก็คือหน่วยไฟฟ้าได้ทำการขอต่อไฟฟ้าจากเขาเพื่อไปใช้ในหน่วยงานนั้นด้วย แล้วกรณีเดียวกันนี้มีเกษตรกร ๑ รายซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปทำกินพร้อมกันท่านทราบไหมคะว่าอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนั้นออกเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินเรียบร้อยแล้ว ๒๐ กว่าไร่และนำไปเข้าธนาคาร ได้ข่าวว่าได้เงินเป็น ๒๐ กว่าล้านบาทแล้วก็ไปเอ็นพีแอล (NPL) ไปแล้ว ขณะเดียวกันของราษฎรที่เข้ามาพร้อมกันอยู่บริเวณเดียวกันกลับโดนเวนคืน และยังมีที่ดินของนายทุนอีกท่านหนึ่งก็โดนกีดกันออกจากพื้นที่นี้แล้วก็ออก ส.ป.ก. ให้แก่นายทุนท่านนั้นไปด้วย จึงนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยาไม่ว่าจะเป็นหน่วยทรัพยากรธรรมชาติและหน่วยป่าไม้จังหวัด ตลอดจนท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดูแล ส.ป.ก. อยู่ ขอให้ท่านได้พิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรทั้ง ๑๑ รายด้วย

ประเด็นที่สอง เรื่องของเส้นทางคมนาคมที่จังหวัดพะเยาผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตอนนี้ที่จังหวัดพะเยาท่านทราบไหมว่าจังหวัดเล็ก ๆ นี้รถติดเกือบครึ่งชั่วโมงก็มี ไม่น่าเชื่อเพราะว่าในจุดที่รถติดนั้นเป็นจุดที่จะเข้าสู่ตัวเมืองและเข้าสู่โรงเรียนประจำจังหวัด ในช่วงตอนเช้าเวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ นาฬิกา นักเรียนจะไปแออัดกันตรงสี่แยก ข้าราชการ ผู้ที่ทำงานก็จะไปแออัดตรงสี่แยกประตูชัย เพราะฉะนั้นขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมช่วยกรุณาแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ด้วยการสร้างถนนบายพาส (Bypass) ผ่านจากอำเภอเมืองตรงบริเวณตำบลท่าวังทอง เพื่อผ่านไปยังหลังบริเวณวิทยาลัยเทคนิคเพื่อเป็นการที่จะระบายการจราจรแล้วก็ให้การแก้ไขปัญหา

๑๔๔

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

พรมิมล ๖๙/๒

ตรงจุดที่มีการจรรยาบรรณที่บริเวณสี่แยกประตูชัยให้สำเร็จ แล้วก็เป็นการทำให้นักเรียน แล้วก็ผู้ที่เข้าไปทำงานได้มีความสะดวกสบายด้วย ขอขอบคุณอย่างสูงค่ะ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ต้องขออภัยที่ค้างจากเมื่อเช้า คุณเรวัต อารีรอบ ครับ

นายเรวัต อารีรอบ (ภูเก็ต) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายเรวัต อารีรอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดภูเก็ต ผมอยากจะกราบเรียน ท่านประธานสภาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสภาพดินฟ้าอากาศในฝั่งทะเลอันดามัน ดูแล้วค่อนข้างน่ากลัว ผมได้รับการติดต่อจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและ จังหวัดใกล้เคียงเรื่องเหตุนกยที่มีอยู่ขณะนี้ ขอกราบเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยัง ผู้เกี่ยวข้องว่ายังใช้ได้หรือไม่ เพราะมีข่าวออกมาว่าในเสาบางต้นที่เป็นศูนย์เกี่ยวกับ เรื่องเหตุนกยมีมือดีได้แอบขโมยสายไฟไปบ้างแล้ว ผมเลยเป็นห่วงพี่น้องประชาชน จังหวัดภูเก็ตและฝั่งทะเลอันดามัน เป็นห่วงเรื่องนี้ครับ จึงขอกราบเรียนท่านประธานไปยัง ผู้เกี่ยวข้องด้วย ขอกราบขอบคุณมากครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
เชิญคุณชุมพล จุลใส และคุณบุญยอดถ้ามีเวลานะครับ

นายชุมพล จุลใส (ชุมพร) : กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่เคารพ กระผม นายชุมพล จุลใส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานครับ สืบเนื่องจากเมื่อเช้าที่เพื่อนสมาชิกคือท่านเซน เทือกสุบรรณ ว่า ณ วันนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ได้ปิดถนนที่สี่แยกหนองนืด อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวเนื่องด้วยราคาปาล์มตกต่ำครับ -----

ณ เวลานั้นที่ผมได้รับรายงานจากเกษตรกรยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐหน่วยใดเข้าไปรับเรื่องต่าง ๆ เลยครับ และที่จังหวัดชุมพร อำเภอทุ่งตะโก อำเภอพะโต๊ะ อำเภอหลังสวน อำเภอละแม พี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่กำลังจะออกมาบ่นท้องถนน ถ้าถามพวกผมว่าพวกผมเห็นด้วยไหมครับในการปิดถนน พวกเราไม่เห็นด้วยครับ แต่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เมื่อไม่มีหน่วยงานของรัฐเข้าไปดูแลเข้าไปแก้ไข พี่น้องประชาชนไม่มีความหวังครับ ท่านประธานช่วยพวกผมด้วยเถอะครับ ตอนนี้เกษตรกรเดือดร้อนจริง ๆ ช่วยอย่างไรครับ ผมแนะนำว่าท่านช่วยนำเรียนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องบอกවාให้ทางจังหวัด ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประสานกับโรงงานให้เปิดรับซื้อโดยด่วน เพราะพี่น้องเกษตรกรตอนนี้โรงเรียนลูกหลานเขาจะเปิดเทอมวันที่ ๑๕ เงินซื้อเครื่องแบบนักเรียนก็ไม่มีครับ เพราะฉะนั้นฝากท่านประธานเห็นใจพวกผมเถอะครับ และผมขอให้เอาญาติตีด่วนเรื่องปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำขึ้นมาด้วยครับ กราบขอบคุณมากครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ก็เห็นใจเกษตรกรนะครับ จึงฝากวิปฝ่ายรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้านไปคุยกัน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ แล้วครับ เชิญคุณสุนัย จุลพงศธร ครับ

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผม สุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชาชน เกี่ยวกับเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรที่ทำปาล์มที่เพื่อนสมาชิกจากภาคใต้เป็นห่วง ผมเองก็คิดว่าขนาดผมเป็น ส.ส. ธรรมดาผมยังรู้เรื่อง แล้วรัฐมนตรีจะไม่รู้เรื่องได้อย่างไร รู้ครับ เมื่อเข้านี้มีเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์โทรศัพท์มารายงานผมในฐานะที่ผมเคยทำงานเก่าว่าปัญหาปาล์มขณะนี้เนื่องจากว่าปาล์มออกมาประดังกันเป็นจำนวนมาก โรงงานก็รับซื้อแต่ว่ามีลิมิต (Limit) แต่ละวันรถนี้จอดยาวครับ เมื่อจอดยาวเข้าค้ำวันน้ำมันลดลงไปอีก ชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนกันก็ออกมาเขารายงานบอกแกนนำที่นำมาหน้าคู้่น ๆ เขาว่าอย่างนั้น ผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นหวัะคะแนนใครเท่านั้นละครับ แต่เรื่องนี้ผมทำหน้าที่อย่างนี้ไม่รู้ว่าจะถอดถอนผม

๑๔๖

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ยุพเยาว์ ๗๐/๒

หรือเปล่า ผมก็รีบโทรศัพท์บอกไปที่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทันที
ท่านไวพจน์ บอกท่านตรวจดูด้วยเรื่องนี้มันมีอย่างนี้ปัญหาความสงบ เสร็จแล้วผมก็แจ้ง
ทางรัฐมนตรีอีกทางหนึ่ง ดังนั้นผมเข้าใจว่าขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่โดยกลไกน่าจะ
ดำเนินการอยู่แล้ว ท่านประธานครับ ความเดือดร้อนของประชาชน

(นายชุมพล จุลใส ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
คุณสุนัยครับมีผู้ประท้วง เชิญคุณชุมพลครับ

นายชุมพล จุลใส (ชุมพร) : ท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผม นายชุมพล
จุลใส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานครับ
ผมในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎร ผมไม่เอาเรื่องเล่น ๆ มาพูดในสภาครับ เพราะฉะนั้น
ผมในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรใหม่

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
สรุปแล้วคุณชุมพลประท้วงเรื่องอะไรครับ

นายชุมพล จุลใส (ชุมพร) : เสียดสีครับท่านประธาน ตามข้อบังคับ ข้อ ๖๑
เสียดสีผมครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ผมขอวินิจฉัยครับ จริง ๆ ไม่ได้เสียดสีและไม่ได้พูดถึงชื่อใครเลย แต่ขอให้คุณสุนัย
พูดให้กระชับแล้วก็ไม่พูดพาดพิง

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : เอาอย่างนี้ได้ครับท่านประธาน

(นายชุมพล จุลใส ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
เชิญครับ ประท้วงเรื่องอะไรครับ

๑๔๗

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ณัฐชนก ๗๑/๑

นายชุมพล จุลใส (ชุมพร) : ผมประท้วงตามข้อ ๖๑ ครับท่านประธาน
ประท้วงว่าผมพูดถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจริง ๆ
มันไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ ผมว่าเพื่อนสมาชิกที่ลุกขึ้นพูดลักษณะว่าพวกผมนี่แกนนำประท้วง
หน้าเดิม ๆ ท่านเห็นหรือครับ ท่านได้ไปภาคใต้ไหมครับ ขอขอบคุณครับท่านประธาน

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
คุณสุนัยไม่ต้องไปพูดพาดพิง ถึงแม้ว่าไม่ออกชื่อก็ไม่สมควรครับ

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ ผมจะต้องประท้วง
ท่านประธาน รู้สึกว่าท่านประธานจะแสดงความเป็นกลางด้วยการว่าพวกกันเอง ผมทำผิด
ข้อบังคับอะไรท่านประธาน ยังไม่ได้ระบุชื่อ และผมก็ไม่ได้ล้อเล่น

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
คุณสุนัยครับ ผมก็ไม่ได้วินิจฉัยว่าคุณสุนัยทำผิดนะครับ ถึงบอกว่าคุณสุนัยไม่ได้พูด
เสียดสี แต่การพูดที่อ้างอิงบุคคลอื่นมันจะทำให้เป็นเหตุการ์ณที่ประท้วงได้ ผมไม่ได้
วินิจฉัยเลยว่าคุณสุนัยทำผิดข้อบังคับ ข้อ ๖๑ ก็ขอได้กรุณากระชับด้วยครับ

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : ผมอ้างอิงใครครับท่านประธาน
ผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครสักคนเดียว ไม่ได้เอ่ยชื่อ แต่เหตุการ์ณนี้ผมรู้ เพราะเขารายงาน
มาให้ผมทราบ ดังนั้นท่านประธานเองต่างหากที่ทำให้ท่านสมาชิกนี้เกิดความเข้าใจผิด
กับผม ท่านไปพูดอย่างนี้ทำให้เข้าใจผิดกับผม เอาละครับท่านประธานไม่เป็นไร
ผมจะพูดถึงความเดือดร้อนของราษฎรจังหวัดนครสวรรค์บ้าง ปีนี้ฝนตกมากเหลือเกิน
แล้วจังหวัดนครสวรรค์ของกระผม ข้ามแล้วนะครับ จังหวัดนครสวรรค์ของกระผมนี้
มันเป็นแอ่งกระทะครับ ทันทีที่ฝนตกหนักน้ำท่วมทางภาคเหนือเมื่อไรมันจะไหลมาที่
จังหวัดนครสวรรค์ พอเราเห็นน้ำท่วมที่เชียงใหม่ที่ทางเหนือบ๊ีบ ท่วมแป็บเดียว
แต่พอไหลมาถึงนครสวรรค์เป็นเดือน ๆ ครับ แล้วปีนี้ดูท่าทางฝนจะมาก่อนเวลาแล้วก็
จะหนักมาก ผมอยากจะฝากท่านประธาน ธรรมชาติผมก็ไม่ได้รบกวนเวลา แต่อยากจะฝาก
ท่านประธานว่าปีนี้ขอให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางกรมประมงสงเคราะห์
ต่าง ๆ ดูแลให้ดีเพราะน้ำจะมาก เพราะเท่าที่ดูจากนางสงกรานต์ นางสงกรานต์ปีนี้

นาคให้น้ำเขาว่าตัวเดียว เมื่อนาคให้น้ำตัวเดียวนี้ น้ำจะมาก เอาละครับท่านประธาน ไม่ต้องว่าอะไรครับ ผมกำลังจะเรียนท่านประธานอยู่เรื่องหนึ่งว่า ท่านประธานเป็นคนดีมาก ท่านประธานเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานใจเข้าออกเป็นความทุกข์ของประชาชน ผมจึงเห็นความจำเป็นในเรื่องนี้ว่าสภาพต้องมีระเบียบครับ ถ้าท่านประธานจะให้ผมพูดเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนผมก็มีครับ ท่านประธานครับ ระบบกฎหมายบ้านเรานั้นเป็นระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร เราใช้ข้อบังคับเป็นสำคัญ แต่ในการพัฒนาของกฎหมายลายลักษณ์อักษรนี้มันจะมีกฎหมายจารีตประเพณีตามไปด้วย การที่ประธานดำเนินการในที่ประชุมสภาแต่ละครั้งนั้น ท่านประธานไม่รู้หรือว่าท่านประธานกำลังสร้างประเพณีอีกแบบหนึ่งขึ้นมา ซึ่งกำลังจะแทรกแซงกับกฎหมายลายลักษณ์อักษรขึ้น ท่านประธานให้มีการหารือได้ตลอดเวลา ผมก็จะทดลองว่าผมจะหารือบ้างจะว่าอย่างไร

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ผมก็เปิดโอกาสให้คุณสุนัยหารือนะครับ

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : ก็ดีนี่ครับ ผมกำลังจะหารือท่านประธานว่า

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
แต่ขณะนี้เกินเวลาที่เราคูยกันไว้แล้ว เกินไปค่อนข้างนานครับ

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : แต่อันนี้ไม่ใช่การหารือก่อนเข้าประชุมเป็นการหารือในระหว่างนับคะแนนครับ ไม่มีการกำหนดเวลาเพราะท่านประธานไม่ได้วางระเบียบครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ผมวินิจฉัยว่าคุณสุนัยหยุดการหารือได้แล้วครับ

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : จะหยุดได้อย่างไรละครับท่านประธาน

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
คุณสุนัยต้องฟังผมก่อนครับ เพราะว่าขณะนี้การนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับที่ผมเปิดโอกาสให้หารือก็เนื่องจากว่ามันเป็นการประชุมเวลา เจตนารมณ์ผมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองครับ ขอคุณสุนัยหยุดการอภิปรายครับ

(นายสุนัย จุลพงศธร ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

๑๔๙

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ณัฐชนก ๗๑/๓

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : เพราะฉะนั้นผมประท้วงท่านประธานครับ
ถ้าท่านประธานหยุดอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจกัน

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ประท้วงเรื่องอะไรครับ

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : ประท้วงที่ท่านประธานบอกว่า
เป็นการหารือเพราะฆ่าเวลา ท่านประธานครับ ถ้าอย่างนั้นผมจะขอเสนอเปลี่ยนข้อบังคับ
ข้อ ๑๗ ว่า ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานสภาอาจอนุญาตให้สมาชิก
ปรึกษาหารือกัน ขอให้เปลี่ยนเป็น ตลอดเวลาที่ประธานเห็นสมควรเพื่อการฆ่าเวลา
ประธานสามารถอนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือได้ อย่างนี้จะได้ไหมครับ
ท่านประธานครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ก็คงจะต้องแล้วแต่มติของที่ประชุมถ้าเห็นด้วยก็ทำได้ครับ

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : ขอบพระคุณในความสามารถของ
ท่านประธานที่แสดงออกนะครับ ขอบพระคุณครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ก็ต้องเรียนท่านสมาชิกนะครับ เจตนารมณ์ที่เปิดโอกาสให้หารือเพราะว่าเราออก
การนับคะแนนเป็นชั่วโมงครับ แล้วผมเสียเวลาของสภาแห่งนี้ครับ ตอนนี่คงต้อง
ขอนับคะแนนก่อนครับ -----

๑๕๐

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สาริศา ๗๒/๑

ผลการลงมติในระดับ ผลการนับคะแนนให้ความเห็นชอบคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑. นายพิศาล พริยะชาติ ในฐานะประธานกรรมการ
เห็นชอบ ๑๙๐ งดออกเสียง ๑๑ ๒. นายไสว พราหมณี เห็นชอบ ๑๙๕ ไม่เห็นชอบ ๑๔
งดออกเสียง ๑๒ ๓. นายกุลพัชร อิทธิธรรมวินิจ เห็นชอบ ๑๙๐ ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๑๒ ๔. นายบุญปลุก ชายเกตู เห็นชอบ ๑๘๔ ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑๑
๕. นายถวิล อินทรรักษา เห็นชอบ ๑๘๘ ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑๒ ๖. นายอุดม
มั่งมีดี เห็นชอบ ๑๘๙ ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑๒ เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้
มีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตามที่
รัฐบาลเสนอมาครับ

๑๕๑

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สารวิชา ๗๒/๒

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
คุณบุญยอด สุขถิ่นไทย ครับ

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานครับ บุญยอด
สุขถิ่นไทย พรรคประชาธิปัตย์ กรุงเทพมหานคร ดูจากคะแนนที่ท่านได้กรูณารายงาน
ต่อที่ประชุมสภา ในจำนวนของผู้ที่ลงคะแนนนั้นผมคิดว่าอยู่ราว ๆ ประมาณ ๒๐๐ คะแนน
เท่านั้นเอง ไม่ได้เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนของสมาชิกที่อยู่ในนี้ จะมีความหมายอย่างไร
หรือไม่ครับ ขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
เรื่องนี้ก็ต้องให้ผู้ที่มีความรับผิดชอบในการตีความตามรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยครับ
เพราะว่าในการลงมติที่ผ่านมาของ สนช. ก็ยังมีปัญหาค้างคาเรื่องจำนวนองค์ประชุมอยู่
เพราะว่าจำนวนนี้ไม่ครบองค์ประชุมครับ ท่านนิพนธ์จะให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ต่อสภาแห่งนี้ครับ เชิญท่านนิพนธ์ครับ

นายนิพนธ์ วิเศษสุขุทธศาสตร์ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานที่เคารพครับ ผม นิพนธ์
วิเศษสุขุทธศาสตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ จากการใช้
ความเห็นชอบคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในวันนี้ นั้น ผมคิดว่าท่านประธานคงจะมี
ความรู้สึกเช่นเดียวกับผมว่าภาพลักษณ์การทำงานของสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีความสำคัญ
อย่างยิ่ง จากการพิจารณาให้ความเห็นชอบในครั้งนี้ นั้นคงจะเป็นครั้งแรกใน
สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ แม้แต่สภาที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารในการที่จะพิจารณาให้
ความเห็นชอบบุคคลไปดำรงตำแหน่งที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) ภาครัฐ ซึ่งทุกวันนี้การทุจริตคอร์รัปชันนั้น
มีอยู่มากมายแทบทุกวงการเราไม่สามารถปราบปรามได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้บุคคล
ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเหมาะสม มีคุณสมบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ ถ้าเราเอาคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตไปปราบ
ความทุจริตนั้นคงยาก เอาคนโกงไปปราบคนโกงคงไม่ได้ แต่การพิจารณาในวันนี้

๑๕๒

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สารวิชา ๗๒/๓

ของสถานั้ตนเองไม่ได้ลงมติ เพราะไม่อยากร่วมสังฆกรรมในการลงมติครั้งนี้ แต่อยากจะฝากเป็นข้อสังเกตและบันทึกไว้ในสภาแห่งนี้ว่าสภาแห่งนี้ไม่มีโอกาสพิจารณาบุคคลที่ได้ให้ความเห็นชอบไปทั้ง ๖ ท่านเลย ในเรื่องประวัติ ความประพฤติ คุณสมบัติ

(นายสุนัย จุลพงศธร ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ ผมประท้วง
ท่านประธานครับ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
คุณสุนัยประท้วงเรื่องอะไรครับ

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : ผมประท้วงท่านประธานที่ไม่ได้คุม
การประชุมตามระเบียบวาระ ด้วยความเคารพท่านประธานพูดตั้งแต่ตอนแรกว่าวาระนี้
มันไม่มีการหารือท่านก็ปล่อยหารือ ท่านประธานก็รู้สึกว่าจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาเรียกว่า
นำเสนอแบบอรรถพิเศษให้กับท่านประธาน ถ้าท่านประธานยังจะใช้การประชุมโดย
ไม่คุมวาระการประชุมอีก วาระการประชุมก็ประชุมไปแล้วลงมติไปแล้ว ท่านจะบอกว่าถูก
หรือผิดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่เรื่องอภิปราย

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ผมเข้าใจคำประท้วงของคุณสุนัยแล้ว ผมจะวินิจฉัยครับ เชิญนั่งลงฟังคำวินิจฉัยครับ

๑๕๓

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ศิริลักษณ์ ๗๓/๑

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : ต้องปิดประชุมสักทีเถอะครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : คือท่านนิพนธ์ได้ส่งโน้ตขึ้นมาอยากจะให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์แก่สภา ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ถ้าได้ฟังท่านนิพนธ์ แต่ก็ต้องขอท่านนิพนธ์รอรัดด้วย เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกทางฝ่ายนี้จะหาว่าผมไม่ฟังข้อบังคับ แต่ผมเห็นว่าในการวินิจฉัยหรือดุลยพินิจของผมผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสภาแห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรายังมีปัญหาในเรื่ององค์ประชุม ซึ่งผมเองเคยพูดในสภาแห่งนี้ไปว่าถ้าเป็นกฎหมายลูก องค์ประชุมต้องถือว่าเคร่งครัด แต่ถ้าเป็นกฎหมายหรือเป็นร่างพระราชบัญญัติฉบับอื่น ๆ ตามความคิดเห็นของผม ผมคิดว่าองค์ประชุมนับเอาเสียงข้างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาข้อถกเถียงซึ่งรัฐบาลเองก็ยังคงถกเถียงกันอยู่ คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ถกเถียงกันอยู่ ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาต่อไป ขอเชิญท่านนิพนธ์รอรัดด้วยครับ

นายนิพนธ์ วิวิชัยยุทธศาสตร์ (แบบสัดส่วน) : ขอบพระคุณท่านประธานครับ ผมจะใช้เวลาสภาแห่งนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดครับ คือการให้ความเห็นชอบในวันนี้ ผมเชื่อเหลือเกินว่า ผู้ที่ให้ความเห็นชอบไปนั้นหลายท่านยังไม่รู้จักประวัติความเป็นมา หรือความประพฤติ และหลายท่านบอกว่าในจำนวน ๖ ท่านนั้นรู้จักเพียงท่านเดียว เพราะฉะนั้นการให้ความเห็นชอบโดยวุฒิสภาซึ่งให้กับองค์กรที่มีความสำคัญอย่างนั้นนั้น ผมอยากจะกราบเรียนว่า เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสภานะครับ ไม่ว่าจะ เป็นสภาที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารนั้น การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลต่าง ๆ ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญนั้นจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบ แม้แต่การพิจารณา ระดับจังหวัด ในระดับกรรมการครูเขายังมีข้อมูล ข้อเท็จจริง ประวัติ ความประพฤติ ต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพราะฉะนั้นการให้ความเห็นชอบ ในครั้งนี้คงจะเป็นประวัติศาสตร์ แล้วถ้าหากว่ามีบุคคลท่านใดท่านหนึ่งที่ทำให้ ให้ความเห็นชอบไปไม่เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชน ผมคิดว่าสภาแห่งนี้จะต้อง รับผิดชอบอย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นผมไม่อยากเห็นเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกในครั้งต่อไป ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลในองค์กรที่มี ความสำคัญ ๆ ขอบพระคุณครับ

๑๕๔

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ศิริลักษณ์ ๗๓/๒

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
จบการพิจารณาในวาระนี้ คุณสุนัย จุลพงศธร ครับ

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมคงต้องขออภัยท่านประธานจริง ๆ ด้วยการใช้เห็นท่านประธานได้ให้ความกรุณาโดยไม่คำนึงถึงข้อบังคับ แต่เมื่อท่านประธานให้ความกรุณาไปแล้วผลตามมาก็มีอย่างที่ท่านเห็น ผมพยายามจะพูดทั้งแบบเชี้ยรยอวาทีกับท่านประธาน ท่านประธานก็ไม่เก็ท (Get) สักที ก็เลยต้องพูดกับท่านประธานตรง ๆ ว่าท่านประธานทำผิดข้อบังคับ แต่เมื่อท่านประธานให้โอกาสเช่นนี้ กระผมก็ต้องขอเวลาสักนิดหนึ่งชี้แจง การกล่าวของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติเมื่อสักครู่เป็นเสมือนหนึ่งว่าเป็นการดูถูกเพื่อนสมาชิกสภาด้วยกัน ท่านประธานครับ คนที่นั่งฝั่งซ้ายของท่านประธานนั้นมิได้หมายความว่าไม่เคยเป็นรัฐบาลเลย คนที่นั่งฝั่งขวาท่านประธานก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเลย เราอยู่ในสภานี้มาเป็นเวลานานพอสมควร การรับรองอย่างนี้ไม่ได้มีครั้งเดียวครับ เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่เราจะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่ระบุไว้ นั่น แต่จะบอกว่าผู้ที่รับรองนั้นไม่รู้เลยสักคน เป็นการสบประมาทกันเกินไป เมื่อวันอังคารที่ประชุมพรรค ภายในพรรคก็ได้มีการหารือกันว่า ข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องปกติในการประชุมพรรคแต่ละฝ่ายนั้น ฝ่ายค้านเขาก็จะประชุมตามหัวข้อวาระของเขา ประชุมฝ่ายรัฐบาลก็ต้องมีตามหัวข้อวาระของเรา วาระของวิปเขาก็ใส่เข้าไป อันนี้คนที่อยู่นอกสภาถ้าไม่ได้ฟังผมเลยก็จะไม่เข้าใจ จะบอกว่าทำไมฝ่ายรัฐบาลกากันไปเลอะ ๆ เทอะ ๆ ไม่ใช่ครับ วิปเขาได้เอาวาระนี้เข้าไปปรึกษาหารือกันในแต่ละภาคแต่ละส่วนมีการถกเถียงกันว่าคนนี้เป็นอย่างไร แล้วก็มี การกำหนดตัวว่าใครจะอภิปรายเรื่องอะไร มีการรับรู้ครับ ผมไม่เรียกร้องให้ท่านสมาชิกคนนั้นมาถอนคำพูดหรอกครับ เพราะเป็นความเห็นที่แตกต่าง ซึ่งผมถือมาตลอดเวลาว่า ความแตกต่างคือความงดงามในระบบประชาธิปไตย -----

๑๕๕

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

บุญยรินทร์ ๗๔/๑

ดังนั้นท่านประธานครับ ท่านก็เห็นผลแล้วว่าเมื่อท่านประธานเปิดเงื่อนไขไม่ยอมรับเอาตามระเบียบข้อบังคับมันก็จะเกิดสภาพอย่างนี้ และผมกำลังเตือนท่านประธานนะครับว่าเมื่อปฏิบัติหลายครั้งเข้ามันจะกลายเป็นจารีตประเพณี เขาก็จะอ้างกับประธานว่าคราววันนั้น วันที่ ๘ เวลานั้นท่านประธานยังให้หรือล่าเวลาได้ก็จะทำอย่างนี้อีกแต่ไม่เป็นไรครับ ถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็เป็นประธานได้เหมือนกันเพราะง่ายดี ทำอะไรก็ได้โดยไม่คำนึงถึงข้อบังคับ ก็กราบเรียนท่านประธานในฐานะที่เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดว่าฝ่ายรัฐบาลนั้นลงคะแนนโดยไม่รู้เรื่อง ไม่ใช่ครับ มีการประชุมหารือกันในพรรคในแต่ละวัน แต่ละวาระมีอย่างนี้เป็นปกติเป็นงานภายในพรรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสภาเกี่ยวข้องกับรัฐบาล จึงกราบเรียนท่านประธาน ขอบพระคุณครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ท่านสมาชิกครับ ผมเชื่อมั่นในการทำงานที่ทำด้วยหลักการด้วยข้อบังคับ เพราะฉะนั้นจะเรียนคุณสุนัยว่า เหตุการณ์แบบนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ ยกเว้นในกรณีที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันค่อนข้างมากเท่านั้นเอง เพื่อประโยชน์ของการดำเนินงานของสภาแห่งนี้เท่านั้นก็ขอเรียนยืนยัน

วาระต่อไป ท่านสมาชิกครับ เมื่อวันที่ผ่านมาได้มีผู้เสนอญัตติขอเลื่อนญัตติด่วนขึ้นมาพิจารณา วันนี้ยังจะยืนยันญัตติเดิมหรือเปล่าครับ เชิญคุณไพจิต ศรีวรขาน ครับ

นายไพจิต ศรีวรขาน (นครพนม) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม ไพจิต ศรีวรขาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน กระผมขอยืนยันการขอเลื่อนญัตติ ๑๗ ญัตติตามเดิมที่ได้ขอท่านประธานไว้ในวันที่แล้วครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : คุณสาทิพย์ วงศ์หนองเตย ครับ

นายสาทิพย์ วงศ์หนองเตย (ตรัง) : ท่านประธานที่เคารพครับ ผม สาทิพย์ วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานกรรมการประสานงานพรรคฝ่ายค้าน ผมได้ไปหารือกับท่านประธานวิปของฝ่ายรัฐบาล

๑๕๖

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

บุศยรินทร์ ๗๔/๒

เมื่อสักประมาณ ๒ ชั่วโมงก่อนหน้าี้ ผมก็ได้แจ้งกับทางท่านไปว่าทางฝั่งของฝ่ายค้านนี้ ยังประสงค์ที่จะอภิปรายยกญัตติในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรขึ้นมาก่อน ซึ่งหลังจากคุยกันแล้ว ผมฟังจากท่านประธานวิปรัฐบาลแล้วท่านก็บอกว่าถ้าผลผลิตทางการเกษตรก็ต้องมีเรื่องที่ดินอยู่ด้วย ผมเข้าใจเอาเองว่าท่านหมายความว่าก็ยกผลผลิตทางการเกษตรขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องที่ดินตามหลังเรื่องผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งผมเรียนท่านไปเช่นที่ว่านั้นผมก็ให้เหตุผลท่านไปว่า กรณีผลผลิตทางการเกษตรก็เป็นเรื่องซึ่งพวกเราในสภาจะต้องลงไปพบพี่น้องประชาชนในวันเสาร์ วันอาทิตย์นี้ เรื่องนี้จะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเรื่องที่ดินไม่สำคัญ แต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องซึ่งเร่งด่วนมากน่าจะยกขึ้นมาก่อนแล้วก็ต่อดูด้วยเรื่องของที่ดินก็ยืนยันกันไว้เช่นนั้น เพราะฉะนั้นผมคิดว่าจะสมประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่ายถ้าหากว่าเรายกเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรขึ้นมาทุกฝ่ายก็ได้พูด วันนี้ ส.ส. รัฐบาลก็มีบางท่านถามกระทั้ไปแล้ว ผมก็เชื่อว่าหลายท่านก็ยังอยากจะอภิปรายอยู่ ก็คงใช้เวลาไม่นานนัก จบแล้วก็จะได้ยกเรื่องที่ดินขึ้นมา เราก็ไม่ต้องโหวตก็ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็จะได้สมประโยชน์ทั้ง ๒ ญัตติครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
เชิญท่านประธานวิปชัย ชิดชอบ ครับ

นายชัย ชิดชอบ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม นายชัย ชิดชอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเรียนให้ท่านประธานทราบว่า คุณสาทิพย์ วงศ์หนองเตย ได้ไปปรึกษาหารือกับกระผม ที่ห้อง ผมได้ยืนยันคำพูดเหมือนที่ คุณสาทิพย์พูด แต่ท่านบอกว่าท่านจะอภิปรายกันเล็กน้อยแล้วก็จะเอาเรื่องที่ดินนี้เข้ามาตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณา ดำเนินการต่อไป เรื่องนี้ผมขอยืนยันแล้วก็อยากจะขอรับรองให้คุณไพจิต ศรีวรขาน ในฐานะเป็นรองประธานวิปถอนเพื่อความสามัคคีเกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎร -----

๑๕๗

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กมลทิพย์ ๗๕/๑

เพราะพรรคประชาธิปัตย์ต้องการพุดปัญหาเรื่องนี้อย่างมากเราเห็นใจ นอกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วฝ่ายรัฐบาลเองก็มีความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน ก็อยากจะประทานกราบเรียนว่า ระยะเวลาเราเคยตกลงกันว่า ๑๘.๐๐ นาฬิกา ญาติติตั้งกล่าวนั้น พรรคประชาธิปัตย์พุดฝ่ายเดียวอีก ๒๐ นาทีใหม่ครับ ถ้าใหม่ผมก็ขอความกรุณา คุณไพจิต ศรีวรขาน ถอนครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ท่านไพจิตครับ คุณสาทิติย์ครับ หรือจะท่านไพจิตก่อนก็ได้ครับ

นายสาทิติย์ วงศ์หนองเตย (ตรัง) : ขอประทานโทษนิดเดียวครับ ผมขอขอบคุณท่านประธานชัยที่ได้กรุณายืนยัน แต่ว่า ๒๐ นาทีคงเป็นไปไม่ได้ ผมก็ว่าตามข้อเท็จจริงนะครับ แต่ว่าจะพยายามฝั่งนี้ให้อยู่ในประเด็นที่ไม่ซ้ำกันแล้วเป็นการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็ใช้เวลาพยายามจะบีบที่สุด เพราะก็มีหลายท่านทางฝั่งเราที่อยากพุดเรื่องที่ติด ผมก็ถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณ แล้วก็ถ้าท่านไพจิตได้ถอนญาติติไปก็ต้องถือโอกาสกราบขอบพระคุณ พอเราพุดเรื่องเกษตรจบก็ต่อด้วยเรื่องที่ดิน เพราะฝ่ายเราก็เตรียมมาแล้วด้วยครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : การที่จะเลื่อนญาติติเรื่องปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า่นั้น ผมว่าเราน่าจะพิจารณาว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ ไม่ควรจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ท่านมีความจำเป็นก็เลื่อนขึ้นมา เชิญท่านไพจิตครับ

นายไพจิต ศรีวรขาน (นครพนม) : ท่านประธานที่เคารพ ผม ไพจิต ศรีวรขาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน ก็ต้องกราบเรียนท่านประธานว่า ท่านประธานวิปชัย ชิดชอบ ได้ให้ความเห็นเพื่อที่จะให้ทำงานในสภาให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ก็ต้องขอความกรุณาจากทางพรรคฝ่ายค้านว่าผมเกรงญาติติที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอไว้เรื่องที่ดิน เรื่องการแก้ปัญหาของประชาชนจะไม่ได้เข้าสู่การทำงานในภาคของสภาเรา เพราะสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้ว เกรงว่าจะไม่ได้พิจารณา ก็อยากจะขอความกรุณาว่าให้ได้พิจารณาตามที่ตกลงกับท่านประธานวิป

๑๕๘

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

กมลทิพย์ ๗๕/๒

ก็คือให้ใช้เวลาเท่าที่เป็นประโยชน์เท่าที่เหมาะสม แล้วให้เราได้เสนอญัตติของพวกเขา ต่อจากนั้นก็ยินดีที่จะถอนครีบท่านประธาน

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ก็ต้องขอขอบคุณท่านไพจิต ศรีวรขาน ผมขอเสนออย่างนี้ได้ไหมครับ เราพิจารณาญัตติ เรื่องปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำจนถึงเวลาประมาณสัก ๑ ทุ่ม ใกล้เคียงนะครับ แล้วหลังจากนั้นก็พิจารณาญัตติเรื่องที่ดินทั้ง ๑๗ ญัตติ วันนี้เราอาจจะขอความกรุณา ทุกท่านอยู่กันดึกสักนิดสัก ๓ ทุ่ม แล้วก็เลื่อนการอภิปรายไปไว้ในครั้งหน้าแต่เป็นที่ยืนยันว่า ญัตติในเรื่องแก้ปัญหาที่ดินทำกินนั้นได้เข้าสู่สภาแห่งนี้แล้วนะครับ แล้วในอาทิตย์หน้า ก็จะลงมติในการตั้งคณะกรรมการหรือไม่ตั้งอย่างไรก็ตาม ท่านสมาชิกครับเป็นอันว่า ที่ประชุมแห่งนี้เห็นด้วยกับการให้เลื่อนญัตติการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ของคุณอำนาจ คลังผา ขึ้นมาพิจารณาคครับ

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ขออนุญาต

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : คุณบุญยอดมีอะไรหรือเปล่าครับ

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานครับ บุญยอด สุขถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ คูในระเบียบวาระการประชุมไม่ได้เป็นการเลื่อนเลยมันเรียงอยู่แล้วครับ มันเรียงตามปกติของมันอยู่แล้ว หลังจากที่เรามาพิจารณา เรื่องขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อประชาชน และชุมชนผู้พักอาศัยในอาคารแฝดของการเคหะแห่งชาติ ในพื้นที่เขตดินแดง เราก็มา พิจารณาในระเบียบวาระที่ ๒๓ ก็คือเรื่องการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ ก็กลับมาสู่เรื่องด่วนที่ ๓ ซึ่งเป็นไปตามปกติอยู่แล้วไม่ได้เป็นการเลื่อนครับ ขอขอบคุณครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ขอขอบคุณคุณบุญยอดครับ เป็นอันว่าเราเรียงตามลำดับไป จะเป็นการพิจารณาญัตติของคุณอำนาจ คลังผา

๑๕๙

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

กมลทิพย์ ๗๕/๓

ขอเชิญคุณอำนาจครับ

นายอำนาจ คลังผา (ลพบุรี) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
กระผม นายอำนาจ คลังผา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคพลังประชาชน
ผมได้ยื่นญัตติด่วนต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เรื่อง ปัญหา
ราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ซึ่งในวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ก็ได้มาชี้แจงตอบกระทู้ถามของท่านอาคม เอ่งฉ้วน ตลอดทั้งของท่านสุชาติ ไลน์เงิน
ทั้ง ๒ กระทู้ถามแล้วนะครับ -----

- ๗๖/๑

เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยขออนุญาตที่จะกราบเรียนท่านประธานว่า ตามที่ท่านรัฐมนตรีได้ตอบมีความชัดเจน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเกษตรทั่วประเทศน่าจะเป็นที่เข้าใจไม่ว่าพืช ผลไม้ ในเรื่องมังคุด ลำไยหรือทุเรียนต่าง ๆ ทางภาคตะวันออกก็ดี ทางภาคใต้ก็ดี และภาคเหนือก็ดี และโดยเฉพาะเรื่องข้าว พี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจในขณะนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ตอบชี้แจงไว้เรียบร้อยแล้ว ท่านยืนยันที่จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี ผมจึงไม่สนใจในเรื่องญาติของผมขอบคุณครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ท่านสมาชิกครับ เนื่องจากมีญาติในทำนองเดียวกันอีก ๔ ฉบับ

๑. ญาติตัวน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาปัญหาภาวะผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ของ คุณวรศุทธิ์ สุวรรณปริสุทธิ์

๒. ญาติตัวน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาผลไม้มันของเกษตรกรตกต่ำ ของ คุณสาธิต ปิตุเตชะ และคุณอภิชาติ ศักดิ์เศรษฐ์

๓. ญาติ เรื่องขอให้เร่งจัดเงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหาผลไม้มันราคาตกต่ำ โดย คุณยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ

๔. ญาติ เรื่อง ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ คุณสถาพร มณีรัตน์ เป็นผู้เสนอ

ผมเห็นว่าเป็นเรื่องทำนองเดียวกันจะขอให้มีการพิจารณาร่วมกัน มีท่านผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ

(ไม่มีสมาชิกมีความเห็นเป็นอย่างอื่น)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ไม่มีท่านผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่น

เชิญคุณสาธิต ปิตุเตชะ ครับ

นายสาธิต ปิตุเตชะ (ระยอง) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายสาธิต ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดระยอง ท่านประธานที่เคารพครับ ผมได้เสนอญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ของเกษตรกรตกต่ำ ก่อนที่ผมจะเข้าไปสู่ประเด็นปัญหา ซึ่งผมเข้าใจว่าวันนี้ชาวสวนผลไม้ในภาคตะวันออก กำลังประสบความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส ผมจะอภิปรายในเรื่องความสำคัญ ของพืชผลทางการเกษตร ผลไม้ใน ๓ จังหวัดภาคตะวันออก ท่านประธานที่เคารพครับ จังหวัด ๓ จังหวัดในภาคตะวันออกตั้งแต่จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี แล้วก็จังหวัดตราด มีผลผลิตทางผลไม้จำนวนมากในแต่ละปี และที่เราพบอยู่ตลอดเวลาขณะนี้ก็คือว่า พอสินค้าผลไม้ออกมาสู่ตลาดเมื่อไรก็จะพบปัญหาว่าราคาตกต่ำอย่างทันที พูดถึงผลไม้ เป็นสินค้าเศรษฐกิจซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของคน ๓ จังหวัดทางภาคตะวันออก ถ้ารัฐบาลมีความจริงใจในการที่จะดูแลแก้ไขปัญหา ผมว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหา อย่างดีที่สุด ท่านประธานที่เคารพครับ วันนี้ผมเรียนว่า ทุเรียนราคาที่สูงจนกระทั่ง เหมือนที่ท่านอาคม เอ่งฉ้วน ได้ถามกระทรวงเกษตรไปเมื่อเช้า ราคาที่สูงขณะนี้ทุเรียนชะนี เหลือ ๔ บาท ในขณะที่ต้นทุนของเขาตกกิโลกรัมละ ๙-๑๐ บาท มังคุดต้นทุนของ ชาวสวนที่ลงทุนตกกิโลกรัมละ ๑๕ บาท แต่ขณะนี้ราคามังคุดที่ซื้อขายตามท้องตลาด ตอนเช้า ๑๖ บาท ถึงตอนเย็นตกเหลือแค่ ๘ บาทเท่านั้นเอง อันนี้ยังไม่รวมทั้งเงาะ เงาะนี้ต้นทุนต่อกิโลกรัมของชาวสวนตกกิโลกรัมละ ๑๐ บาท แต่วันนี้ชาวสวนขายเงาะได้ กิโลกรัมละ ๕ บาทเท่านั้นเอง พอเราพูดถึงปัญหาเรื่องนี้ถึงเวลาก็มีการกำหนดแผน มีการกำหนดวิธีว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระยะสั้น ระยะยาว ผมยกตัวอย่างที่ท่านรัฐมนตรีตอบคำถามเมื่อเช้านี้ครับ -----

ท่านรัฐมนตรีตอบว่าให้บรรดา ส.ส. ภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ มาประชุมกัน ๒ ครั้ง ผมเรียนว่าวันนี้ราคาผลไม้ตกถึงขนาดนี้แล้ว ผมได้รับโทรศัพท์จากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนว่าถ้าอีกอาทิตย์หนึ่งรัฐบาลไม่ลงไปแก้ไขปัญหาก็แย่แล้ว เขาหาหรือว่าเขาจะยกขบวนเอาเงาะ เอาทุเรียน เอามังคุดมาเทที่หน้าสภา ผมก็เรียนกับพี่น้องชาวสวนว่าอย่าทำอย่างนั้นเลย เพราะว่าทำอย่างนั้นก็ไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาก็แย่แล้ว แต่ว่าพอผมฟังท่านรัฐมนตรีตอบปัญหาเมื่อเช้านี้ เพราะในขณะที่ประชาชนเดือดร้อนขนาดนี้แต่ท่านยังไม่คิดที่จะดำเนินการในสิ่งใดเพื่อแก้ไขปัญหาก็แย่แล้ว เพราะว่าฉะนั้นผมเรียนว่าการแก้ไขปัญหาก็ต้องทำอย่างทันที่ ต้องทำ ต้องเตรียมแผนล่วงหน้า ไม่ใช่เกิดปัญหาแล้วก็มาแก้ไขปัญหาโดยที่มาก็บอกว่าจะต้องนัดประชุมอย่างนี้มันก็ไม่ทันกาลครับ ผมเรียนว่าความจริงข้าราชการที่เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เขามีแผนมีวิธีการชัดเจนครับ มีมาตรการระยะสั้น ผมยกตัวอย่างให้ท่านทราบนะครับ การพัฒนาระบบการประมาณการผลผลิตล่วงหน้าให้มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเร่งรัดกระจายผลผลิตให้ออกจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภค การผลักดันการส่งออกให้มากและรวดเร็ว การส่งเสริมการแปรรูป การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการบริโภคผลไม้ การบูรณาการการทำวิจัย สิ่งเหล่านี้มีเป็นแผน มีเป็นวิธีการ เสร็จอยู่ที่ข้าราชการประจำอยู่แล้ว ผมเข้าใจว่าสิ่งที่ขาดอย่างเดียวคือขาดความจริงใจ ท่านประธานจำได้ไหม มีการตอบคำถามในสภาแห่งนี้ว่าในเรื่องปัญหาราคาผลไม้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอบกับพวกเราว่ามีมาตรการหลายมาตรการ ยกตัวอย่าง เช่น ท่านจะพัฒนาอุตสาหกรรมให้ เป็นศูนย์ส่งสินค้าผลไม้โดยตรงจากชาวสวนไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ท่านตอบกับพวกเราว่าวันนี้ชาวสวนผลไม้จะยืมไม่ได้เพราะเป็นคนกำหนดราคา ท่านจะติดต่อหาผู้ประกอบการเพื่อมาซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่บ้านเรา ท่านเคยพูดว่าห้างโมเดิร์นเทรด (Modern trade) ในฝรั่งเศสรับปากกับท่านว่าจะมาซื้อผลผลิตโดยตรงกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวน แต่วันนี้ยังไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น และจนถึงวันนี้เมื่อราคามันตกต่ำเกือบถึงขีดสุดแล้ว ถ้าท่านรัฐมนตรียังต้องมานัดประชุมอยู่อีกผมคิดว่าการแก้ไขปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้น ผมเรียนกับท่านประธานว่านี่เฉพาะต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งความจริงแล้วตารางออก

๑๖๓

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

พระราชวรรณ ๗๗/๒

ของผลผลิตชาวสวนช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเอง ช่วงกลางเดือนกับช่วงปลายเดือนนี้เป็นช่วงที่ผลผลิตทางการเกษตรชาวสวนจะออกสู่ตลาดมากที่สุด ผมคิดว่าท่านไปคิดทำตามแผนงานที่เขียนไว้ทำไมทันหรือครับ ตอนนี้อยากทราบว่าบทบาทที่สำคัญมันมาอยู่ที่ท้องถิ่น อบจ. อบต. ที่เขามีเงินจำกัดอยู่แล้ว เขาต้องเตรียมแผนเตรียมงบประมาณเพื่อที่จะซื้อสินค้าผลไม้เพื่อพยุงราคา เขาก็ถามกับผมมาแล้วแล้วรัฐบาลส่วนกลางอยู่ที่ไหน มีคนนั่งหัวโต๊ะในการบัญชาการไหมครับว่าถ้าเกิดปัญหาเช่นนี้จะทำอย่างไร ผมเรียนกับท่านประธานว่า หัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาของผลไม้ใน ๓ จังหวัดภาคตะวันออกมีหลักที่สำคัญก็คือว่าการระบายสินค้าที่ออกมาสู่ตลาดนำไปสู่ผู้บริโภคอย่างทันท่วงที การระบายสินค้าทำได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสหกรณ์ รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณในเชิงเป็นค้ำน้ำมนต์ให้กับพ่อค้าคนกลาง

เพื่อกระจายผลผลิตจากจังหวัดที่ผลิตส่งไปยังจังหวัดอื่น ยกตัวอย่าง เช่น ขณะนี้ทางพรรคประชาธิปัตย์กำลังร่วมกับ กทม. จะเปิดพื้นที่ให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนนำผลผลิตมาขายในตลาดที่กรุงเทพมหานคร อันนี้ก็เป็นการระบายสินค้าออกจากพื้นที่วิธีการหนึ่ง ผมเคยจำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งราคาลำไยตกอย่างมาก รัฐบาลในยุคนั้นก็แก้ไขปัญหาโดยการที่นำลำไยจากจังหวัดเชียงใหม่ จากจังหวัดลำพูน จากภาคเหนือส่งผ่านท้องถิ่นคือ อบต. เอาลำไยไปขายตาม อบต. ทั่วประเทศให้ช่วยกันรับซื้อไว้ โดยจัดงบประมาณท้องถิ่นนั้นเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก็เรียนว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน พี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยที่มีปัญหาขณะนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะเป็นการระบายผลผลิตได้วิธีการหนึ่ง แต่ว่าวันนั้นนอกจากเงินท้องถิ่นที่มีจำกัดแล้ว ผมเรียนว่าสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีในขณะนี้มีอย่างเดียว รัฐบาลต้องดำเนินการซื้อผลไม้เพื่อพยุงราคา ในขณะที่พ่อค้าคนกลางมีสินค้าออกมามาก เขาก็ไปซื้อแล้วก็กดราคาชาวสวน วิธีเดียวที่จะทำให้ราคาถึบทะยานตัวขึ้นมาทำได้วิธีเดียว รัฐบาลก็ต้องไปซื้อเพื่อพยุงราคาไม่ให้ตกต่ำมากไปกว่านี้ ผมเรียนกับท่านประธานอย่างนี้ การแก้ไขปัญหาระยะสั้นในการที่จะพยุงราคาให้เพิ่มขึ้น ผมเรียนว่าท่านรัฐมนตรีต้องลงไปพื้นที่ ไม่รวมทั้งท่านต้องไปใช้การบริหารจัดการในเรื่องของเงิน คชก. (คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร) ซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นปัญหาตลอด เงิน คชก. ที่พูดถึงนี้ก็มีกฎระเบียบที่เคร่งครัดเวลาเราขอเงินคณะกรรมการ คชก. ก็บอกว่าถ้ายังไม่เกิดเรื่องเดือดร้อนอนุมัติเงินไปช่วยก็ไม่ได้ มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของระเบียบข้อบังคับอีกมากมาย แต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ใช้อำนาจในการบริหาร ท่านมีความจริงใจในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรท่านทำได้เลยครับ ผมก็เรียนว่าลำพังเพียงเงินท้องถิ่นไม่กี่ล้านบาท ไม่ว่าจะ เป็น อบต. หรือ อบจ. ก็ตาม ถ้าใช้เงินของท้องถิ่นเองไม่เพียงพอในการที่จะไปพยุงราคาเพราะว่าสินค้ามันออกมาสู่ตลาดอย่างมากและเร็วไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียน มังคุดปริมาณเป็นแสน ๆ ตัน ซึ่งจะออกสู่ตลาดขณะนี้ ช่วงเดือนเดียวถ้าทำไม่ทัน ผมเรียนได้เลยว่าพี่น้องเกษตรกรต้องจบการดำเนินชีวิตของเขาภายใต้

๑๖๕

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กุนนินชฐี ๗๘/๒

ต้นทุนที่สูงขึ้น ปุ๋ยก็ไม่สามารถทำให้ราคาจาก ๑,๒๐๐ บาทลงมาได้ ไม่รวมทั้งค่าแรงที่เพิ่มขึ้น แหล่งน้ำ ในขณะที่เดียวกันถ้าขายผลผลิตในราคาที่ต่ำกว่าราคาทุน ผมเรียนกับท่านประธานว่าต้องเห็นใจพวกชาวสวนเป็นอย่างยิ่ง ท่านประธานที่เคารพครับ สภาพปัญหาของชาวสวนเรื่องราคาผลไม้ ผมเรียนว่าวันนี้นอกจากต้นทุนในเรื่องราคาปุ๋ยแล้ว บางครั้งในฤดูร้อนหน้าแล้งแหล่งน้ำซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของเกษตรกรชาวสวนแล้งมาก ๆ ก็ต้องไปซื้อน้ำ ต้นทุนการผลิตก็เพิ่มสูงขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปผมคิดว่าไม่เกินอาทิตย์ พี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ๓ จังหวัดภาคตะวันออก ผมคงตัดทานไม่ไหว พวกเขาคงรวมตัวกันแล้วก็เอาผลผลิตออกมาเทกลางถนน -----

- ๗๙/๑

ซึ่งก็เป็นปัญหาที่มีผลกระทบไปถึงพี่น้องประชาชนคนอื่น ทำให้ต้องมาได้รับผลกระทบเดือดร้อนกับปัญหานี้ด้วย ท่านประธานที่เคารพครับ ผมเรียนว่ามูลค่าของสินค้าที่เป็นผลไม้ ๓ จังหวัดภาคตะวันออกนี้ประมาณ ๘๒๘,๐๐๐ ตัน ถ้าตีเป็นมูลค่าเงินมหาศาล ถ้าพี่น้องเกษตรกรมีรายได้จากการทำอาชีพเกษตรกรชาวสวนนี้มันทำให้เขามีอาชีพที่มั่นคง ลูกหลานเขาก็ไม่ต้องเดินทางมาทำงานในกรุงเทพมหานคร ผมเปรียบเทียบรายได้ของชาวสวน ชาวสวนมีสวนนี้ถือว่าเป็นบ้านนาถุ และถ้าขายผลผลิตได้แต่ละปีเขาก็มีเงินก้อนในในแต่ละปีที่เป็นรายได้ประจำ แต่ถ้าเขาขาดรายได้ตรงนี้ไปเขาจะประสบปัญหาอย่างมาก เศรษฐกิจฐานรากของเราเราก็จะต้องให้ความสำคัญ ผมคิดว่าแนวคิดเดิมที่มีการพูดถึงการแก้ไขปัญหาโดยการจัดตั้งผู้จัดการผลไม้ในแต่ละชนิด วันนี้ในระยะยาวต้องถูกหยิบนำมาใช้ เพราะว่าความจริงแล้วเวลาแต่ละจังหวัดนั่งประชุมกันผมเห็นคนที่มีความสามารถก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น ซึ่งเวลาจะประสานงบประมาณในแต่ละเรื่องท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ใช้งบไม่ได้ ยกตัวอย่าง เช่น ผมประสานว่าผมจะของบประมาณเพื่อซื้อกระเช้าผลไม้ไปให้สื่อมวลชนตามรายการทีวีต่าง ๆ ช่วยประชาสัมพันธ์ว่าขอให้คนไทยได้บริโภคผลไม้ไทย ปรากฏว่าทางจังหวัดตอบผมว่าอย่างไรทราบไหมครับท่านประธาน ทางจังหวัดบอกว่างบประมาณที่จะจัดซื้อกระเช้าผลไม้ไม่มีครับ ผมจะต้องใช้งบส่วนตัวในการซื้อกระเช้าผลไม้พวกนี้เอามาให้สื่อมวลชน เพราะฉะนั้นผมเรียนว่าถ้าการบริหารจัดการเขาไม่มีอำนาจในการที่จะใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทุกปีพวกผมก็ต้องมานั่งพูดทำให้ประธานต้องรู้สึกว่ปัญหานี้มันไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดไป เพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลักการที่เราพูดถึงผู้จัดการผลไม้ในแต่ละชนิดต้องนำมาใช้อีกครั้งหนึ่ง เราน่าจะตั้งเลยผู้จัดการเงาะ ผู้จัดการทุเรียน ผู้จัดการมังคุด และคนที่นั่งหัวโต๊ะต้องมีอำนาจครับ แล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนไปตามการเมืองด้วย คนคนนี้ต้องนั่งบริหารจัดการทำให้ราคาผลไม้หรือพืชผลเกษตรใดมีเสถียรภาพ หมายความว่าต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่เราพูดกันเหมือนที่รัฐมนตรีพูดเมื่อเช้า รัฐมนตรีบอกว่าข้าวไม่น่าจะต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บาท เราตั้งผู้จัดการคนนี้ ผู้จัดการคนนี้มีหน้าที่ต้องทำให้ราคาพืชผลทางการเกษตรไม่ต่ำกว่าราคาข้าว

๑๖๗

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

นิวรา ๗๙/๒

ที่กำหนดไว้ แต่ถ้ามันสูงเกินไปกว่านั้นก็ถือว่าเป็นฝีมือในการบริหารจัดการ และผู้บริหาร คนนี้จะต้องมีอำนาจในการสั่งการหน่วยงานทางราชการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด กรมการค้าภายในต้องมานั่งเป็นคณะกรรมการ และคนนั่ง หัวโต๊ะต้องสั่งการได้ ต้องมีงบประมาณให้เขาใช้ ผมเรียนว่าความจริงกฎหมายฉบับนี้ เป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีกฎหมายรองรับอยู่แล้วว่าด้วยเรื่องการพัฒนา และการบริหารจัดการผลไม้ กฎหมายมีรองรับแต่อย่างขาดอย่างเดียว ขาดการสั่งการ ขาดความจริงใจที่จะดำเนินการ ผมขออนุญาตท่านประธานอ่านอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการชุดนี้ให้ฟังนะครับ คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ประกอบไปด้วย ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์เป็นรองประธาน กรรมการโดยตำแหน่งก็อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาแนวทาง พัฒนาบริหารจัดการผลไม้ทั้งระบบ -----

เพื่อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการ และสถาบัน
 การเกษตร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร
 ในการกำหนดมาตรฐานในการพัฒนาและการบริหารจัดการผลไม้ ส่งเสริมและให้
 ความช่วยเหลือเกษตรกรและภาคเอกชนในการรวมกลุ่ม หน้าที่ทั้งหมดนี้เป็นการบริหาร
 จัดการในการส่งเสริมคุณภาพ ในการที่จะทำอย่างไรให้ราคาผลไม้มือราคาดีขึ้น กฎหมาย
 มีแล้ว องค์กรประกอบก็มีแล้ว แต่กลไกการขับเคลื่อนไม่เกิดขึ้นครับ ผมคิดว่าวันนี้ระเบียบ
 บริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีอันนี้ต้องดำเนินการขับเคลื่อน
 อย่างจริงจัง ผมอยากจะเรียนท่านประธานว่า ผมอยากเห็นภาพการออกมาดำเนินการ
 ในการแก้ไขปัญหา ถึงแม้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะไม่ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาของพี่น้อง
 ประชาชนที่เกิดปัญหาอยู่ในขณะนี้ก็ตาม แต่อย่างน้อยที่สุดผมอยากเห็นการนั่ง
 บัญชาการตรงนี้แล้วออกมาตรการต่าง ๆ ว่าจะทำอย่างไร วันนี้ท่านต้องออกมาบอกว่า
 เอาล่ะครับพຽ່ງนี้ปัญหาป่าลั้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัญหาทุเรียนชะนี ปัญหาทุเรียน
 หมอนทอง ปัญหาเงาะ ปัญหามังคุดมีแนวทางอย่างไร ผมอยากเห็นภาพเหล่านี้ครับ
 แต่ว่าขณะนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้น ท่านประธานที่เคารพครับ ผมก็เรียนว่าผมได้รับเรื่องร้องเรียน
 ส.ส. ภาคตะวันออกทุกคนนอนไม่หลับ แล้วก็พยายามคิดคำน้อยเต็มที่ว่าอย่าทำ
 อย่างนั้นเลย อย่าเอาผลไม้มากองตามถนนเลยมันจะมีผลกระทบต่อคนอื่นอีก
 ผมก็เรียนว่าผมอยากเห็นภาพความจริงใจ และต้องขอบพระคุณท่านประธานที่ได้เห็น
 ความสำคัญในการที่พวกกระผมได้หยิบยกมาเป็นญัตติเพื่อที่จะนำเสนอปัญหา
 เสียตายอย่างเดียวว่าวันนี้เสียตายที่ ๗๗๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้นั่งฟัง
 สะท้อนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่เกิดความเดือดร้อนอย่างที่สุด และผมเรียนว่า
 ผมก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันว่าปีนี้เรากำลังอภิปรายอยู่ เราก็พูดถึงแผนระยะยาวว่าต้องมี
 การเตรียมการให้ชัดเจนว่าในปีหน้าจะต้องทำอย่างไรบ้าง ผมก็เสนอว่าคณะกรรมการ
 ที่ต้องมาบริหารจัดการผลไม้ต้องเกิดขึ้น ท่านประธานเชื่อไหมครับผมทำนายไว้ก่อน
 ผมทำนายว่าพอถึงปีหน้าสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นอีกครับ แล้วก็ต้องถูกหยิบยกมาพูด
 ในสภาแห่งนี้ก็ว่ามันถูกอีกแล้วครับ แล้วก็มาพูดเรื่องเก่า ๆ ซ้ำไปซ้ำมาเหมือนเดิม

๑๖๙

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

เบญจมาภรณ์ ๘๐/๒

วันนี้ผมก็ทำทนายกับท่านรัฐมนตรีมีงษ์วิญ ผมเห็นท่านออกมาจับปากหลายเรื่อง
วันนี้ผมให้เวลาท่านอีก ๑ อาทิตย์ คณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนี้
จะเกิดขึ้น แล้วมีมาตรการสิ่งใดที่จะกำหนดมาว่าจะไปช่วยเหลือความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชนได้อย่างไร ถ้าอีก ๑ อาทิตย์ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนออกมา
ผมเรียนว่าผมคงห้ามพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสไม่ได้ ท่านประธาน
ที่เคารพครับ จากสภาพปัญหาทั้งหมด จากข้อเสนอแนะ จากความสำคัญที่ผมเรียนว่า
เกษตรกรชาวสวนผลไม้เป็นรากฐานที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นผมได้เสนอญาติ
เรื่องนี้มาเพื่อที่จะให้สภาแห่งนี้ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาปัญหาเรื่องนี้ แล้วก็
การศึกษาปัญหาทั้งหมดเพื่อนำข้อมูลไปสู่ท่านรัฐมนตรีเพื่อให้รัฐมนตรีมีความจริงใจ
ในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น ผมคงไม่ได้พูดถึงปัญหาเฉพาะปีนี้ ผมเรียนว่าวันนี้เราพูดจบ
ผมอยากจะทำให้ทีมงานรัฐมนตรีได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อให้เห็นผล
ไปปีหน้าในเวลาเดียวกันนี้ว่าอย่าให้ปัญหานี้ต้องเกิดขึ้นอีกเลยครับ ผมก็เลยกราบเรียน
ท่านประธานว่า ผมก็ได้เสนอญาติตัวนี้ให้สภาได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาปัญหาการแก้ไขราคาผลไม้ของเกษตรกรตกต่ำ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปสู่ท่านรัฐมนตรี
และรัฐบาลต่อไป กราบขอบพระคุณครับ -----

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ผมจะเชิญให้เจ้าของญัตติได้อภิปรายก่อนญัตติละ ๑ ท่าน คุณวรศุลี สุวรรณปรีสุทธิ แล้วต่อไปจะเป็นคุณสถาพร มณีรัตน์ ครับ

นางวรศุลี สุวรรณปรีสุทธิ (มุกดอาหาร) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉัน วรศุลี สุวรรณปรีสุทธิ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมุกดาหาร ท่านประธานที่เคารพ ดิฉันได้ยื่นญัตตินี้ไว้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เนื่องจากว่าในช่วงนั้นราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำมาก ภาคอีสาน ๑๙ จังหวัดปลูกข้าว ๔๐ เพอร์เซ็นต์ ปลูกมันสำปะหลัง ๒๘ เพอร์เซ็นต์ ปลูกอ้อย ๒๒ เพอร์เซ็นต์ เท่ากับ ๑๐๐ เพอร์เซ็นต์ในทั่วภาคอีสาน เนื่องจากช่วงที่ผลผลิตทางการเกษตรออกมานั้นอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม แล้วก็ช่วงที่ขายออกก็คืออยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พอดี ราคาในช่วงนั้นตกต่ำมาก ราคาข้าวยังอยู่ในช่วงตันละ ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ก็ยังดีว่าในช่วงนี้ราคาข้าวนั้นได้มีการประมูลซื้อซื้อข้าวจากประเทศไทยนี้ไป แล้วก็ยังมีผลกระทบจากทางเวียดนามที่ทำให้ไม่สามารถส่งข้าวออกได้ราคาข้าวจึงได้มีราคาสูงขึ้นแต่ราคาข้าวที่สูงขึ้นนั้นไม่ส่งผลให้เกษตรกร ร่ำรวยขึ้นเพราะว่าเกษตรกรได้ขายข้าวออกไปหมดแล้ว โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้ที่คุณแล ท่านมีขวัญท่านก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้เพียงแต่ว่าท่านแก้ไขเข้าไปหน่อย ดิฉันได้อภิปรายและได้บอกกล่าวในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาปัญหาปุ๋ยราคาแพงเกี่ยวกับกรณีปุ๋ยมีราคาแพงทำให้ราคาผลผลิตของข้าวสูงขึ้นก็จะไม่ส่งผลให้มีผลกำไรเกิดขึ้นกับเกษตรกร เช่นเดียวกันในช่วงนั้นราคามันสำปะหลังจากราคากิโลกรัมละ ๑ บาท ๒๐ สตางค์ ขึ้นเป็น ๑ บาท ๖๐ สตางค์ มาถึง ๑ บาท ๙๐ สตางค์ ในช่วงราคา ๑ บาท ๙๐ สตางค์นั้นเกษตรกรได้ขายมันสำปะหลังออกไปแล้ว เนื่องจากผลผลิตทุกประเภทไม่ว่าข้าว มันสำปะหลัง อ้อยจะอยู่ในช่วงที่ปล่อยขายออกและเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม มกราคมทั้งนั้น ราคาที่ขายออกอยู่ที่ราคา ๑ บาท ๙๐ สตางค์ ต้นทุนของเขาก็สูงในช่วงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม ราคาน้ำมันดิบตัวสูงขึ้นตลอด จากช่วงเดือนพฤศจิกายนราคาอยู่ที่ ๗๐ กว่าบาร์เรล

๑๗๑

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สายชล ๘๑/๒

ตอนช่วงเดือนมกราคมขึ้นมาเกือบ ๑๐๐ บาร์เรล ช่วงนี้ ๑๒๐ บาร์เรล ที่ดิฉันได้อภิปราย
ญัตตินี้คิดว่าเป็นส่วนที่จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในราคานี้ได้ ราคามันล่าปะหลัง
ในช่วงนี้จากราคา ๑ บาท ๙๐ สตางค์ ขึ้นเป็น ๒ บาท ๔๐ สตางค์ แต่เผชิญว่าในช่วงนี้
เป็นช่วงที่กำลังจะไถพรวนและใส่ปุ๋ย กว่าจะเก็บผลผลิตได้ก็คงจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน
อีกเหมือนเดิม แล้วจะขายออกก็คงช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ ที่ดิฉันขออภิปราย
ในส่วนนี้และยื่นญัตติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาปัญหาภาวะผลผลิต
ทางการเกษตรราคาตกต่ำนี้เพื่อต้องการอยากจะให้ทางรัฐบาลนำผลกระทบ
ของราคาผลผลิต แล้วก็ผลกระทบของผลผลิตที่เกิดขึ้น แล้วก็ราคาของต้นทุนของ
เกษตรกรนั้นมาพิจารณา แต่ว่าจะตั้งคณะกรรมการหรือไม่ดิฉันว่าคิดคงไม่เป็น
สิ่งสำคัญ สิ่งสำคัญในการที่จะพิจารณาแก้ไขในช่วงนี้อย่างเร่งด่วนก็คือต้องการ
อยากจะให้ทางท่านรัฐมนตรีผู้ดูแลไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ดูแลเรื่องราคาและดูแล
เรื่องต้นทุนของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมัน น้ำมันนี้เราคงอาจจะ
แก้ไขให้เกษตรกรได้ยาก -----

๑๗๒

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

จรัญช ๘๒/๑

แต่ส่วนที่สามารถจะแก้ไขให้กับเกษตรกรและพิจารณาในราคาที่จะส่งขายให้เกษตรกรนั้นก็คือเรื่องปุ๋ย ถ้าหากจะมาเทียบต้นทุนจากปี ๒๕๔๘ ปี ๒๕๔๙ มาถึงปี ๒๕๕๐ ตามสถิติที่ได้แจ้งไว้ ต้นทุนของเขาอยู่ในระหว่างที่ราคาน้ำมันยังไม่ขึ้น แล้วปุ๋ยก็ราคายังถูกอยู่ในช่วงปี ๒๕๕๐ นั้นปุ๋ยอยู่ในราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท แต่ตอนนี้ราคาปุ๋ยนั้นอยู่ที่ราคา ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บาท แม้ว่าท่านรัฐมนตรีจะหาวิธีการในการที่จะไปซื้อปุ๋ยราคาถูกมาเพื่อที่จะผ่อนปรนเรื่องต้นทุนให้กับเกษตรกรแต่ก็คงจะไม่ทันฤดูกาลผลิตของเขา ตอนนี้เขาไถแล้วเขาจะลงปุ๋ยแล้ว แต่ทางรัฐมนตรีท่านก็มีมติในการที่จะนำปุ๋ยเข้ามาจากยูเครน ถ้านำเข้ามาจากยูเครนในราคา ๑๑,๕๐๐ บาทต่อตัน ถ้าสามารถนำราคานี้ส่งให้เกษตรกรก็จะเป็นประโยชน์แก่ราคาที่เกษตรกรจะได้ผลผลิตออกมาในช่วงเดือนกันยายน ดิฉันก็อยากจะขอฝากผ่านท่านประธานในญัตตินี้ในกรณีนี้ที่พิจารณาเรื่องผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ราคาต้นทุนของเกษตรกรเรื่องข้าวจากปี ๒๕๔๘ ๕,๖๐๒ บาท พอมาถึงปี ๒๕๕๐ ๕,๙๗๑ บาท แต่เกษตรกรนั้นขายได้ในราคาตันละ ๑๐,๐๐๐ บาทนั้นก็ก็เป็นผลดีให้เกษตรกร แต่ดิฉันอยากจะบอกว่า ราคาผลผลิตทางการเกษตรเรื่องข้าวที่ขึ้นราคาดีสำหรับเกษตรกร

เรื่องมันสำปะหลัง มันสำปะหลังจากราคา ๑ บาท ๙๐ สตางค์ ตอนนี้เห็นมีมติว่าจะให้ขึ้นเป็น ๒ บาท ๔๐ สตางค์ แต่ราคาขึ้น ๒ บาท ๔๐ สตางค์นั้น เพิ่มจากราคา ๑ บาท ๙๐ สตางค์ นั้นแค่ ๕๐ สตางค์ ซึ่งถ้าจะไปเทียบต้นทุนของมันสำปะหลังราคาต้นทุน ปี ๒๕๔๘ นั้นอยู่ที่ ๙๒๑ บาท มาถึงปี ๒๕๕๐ ๘๒๔ บาท เท่ากับว่าต้นทุน ๘๒ สตางค์ ถ้าหากได้ราคานี้เกษตรกรก็คงจะมีผลกำไร แต่ส่วนผลกำไรที่เกิดขึ้นนั้นอยากจะขอฝากท่านประธานในญัตตินี้เพื่อพิจารณาว่าในส่วนที่เร่งรัดให้เกษตรกรได้ปลูกให้มีผลผลิตและได้ราคาในผลผลิต แต่ในส่วนผลผลิตที่เกิดขึ้นนั้นอยากจะให้พิจารณาว่าจะทำอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาตัวนี้ให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากที่เกษตรกรนั้นต้นทุนอยู่ระหว่าง ๘๒ สตางค์ แต่ถ้าหากผลผลิตเขายังอยู่ที่ไร่ละ ๒ ตันครึ่งเขาก็คงจะได้กำไรในส่วนแค่เพิ่มขึ้นของราคาใน ๕๐ สตางค์เท่านั้นเอง แต่ในราคาที่เพิ่มขึ้นของ ๕๐ สตางค์นั้น ถ้าหากน้ำมันขึ้นราคา ปุ๋ยขึ้นราคา ราคา ๕๐ สตางค์นั้นก็ตีกลับมาเป็นต้นทุนของเขา

๑๗๓

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

จรัญช ๘๒/๒

ก็จะไม่มีกำไรอีกเหมือนเดิม อยากจะขอให้ทางรัฐมนตรีผู้ดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดูแลเกษตรกรในส่วนของผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นจากที่ได้มีสถิติของกรมวิชาการเกษตร
และบอกว่าสามารถทำให้ผลผลิตนี้เพิ่มขึ้นจากมันสำปะหลังที่ปลูกได้ ๑ ไร่ ๒ ตันครึ่ง
ได้เพิ่มขึ้นถึง ๕ ตันครึ่งเพิ่มเท่าตัวของผลผลิต ถ้าหากว่าเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้
ถึง ๕ ตันตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์วิธีระช่วยท่านได้บอกไว้ก็คงจะดี ราคาผลผลิตตกต่ำนี้ก็คงจะไม่เป็นปัญหา
ให้เกษตรกรต่อไปอีก

เรื่องอ้อย อ้อยเมื่อปี ๒๕๔๘ ต้นทุนของอ้อยนั้นอยู่ที่ตันละ ๕๒๐ บาท
มาถึงปี ๒๕๔๙ อยู่ที่ ๕๗๑ บาท -----

- ๘๓/๑

๑๗๔

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

วันทนา ๘๓/๑

พอมมาถึงปี ๒๕๕๐ อยู่ที่ ๕๗๒ บาท ปี ๒๕๕๑ ไม่มีในรายงานแต่คิดว่าต้นทุนก็คงจะเพิ่มขึ้นจาก ๕๗๒ บาทนี้ขึ้นเป็น ๖๐๐ กว่าบาท แต่ในขณะที่ราคาของอ้อยปี ๒๕๔๘ อยู่ที่ตันละ ๖๕๐ บาท ปี ๒๕๔๙ ขึ้นมาถึงตันละ ๗๕๐ บาท พอมปี ๒๕๕๐ อยู่ที่ราคา ๗๗๐ บาท พอมปี ๒๕๕๑ ปลายปี ๒๕๕๐ ถึงต้นปี ๒๕๕๑ อยู่ที่ราคา ๖๓๘ บาท ในระหว่างปี ๒๕๔๘ น้ำมันอยู่ที่ลิตรละแค่ ๒๖ บาท พอมปี ๒๕๕๑ น้ำมันตอนนี้ อยู่ที่ราคา ๓๐ กว่าบาทแต่ราคาอ้อยเหลือแค่ ๖๓๘ บาท ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านเห็นใจเกษตรกรที่ปลูกอ้อยเพิ่มราคาขึ้นในช่วงนี้เป็นราคา ๗๐๐ บาท ๗๐๐ บาทยังต่ำกว่าปี ๒๕๕๐ ในขณะที่น้ำมันถูกกว่าปีนี้ ท่านประธานคะ อยากรู้ขอให้ท่านดูผลผลิตเรื่องอ้อยนี้ด้วย เรื่องราคานี้กำหนดให้เขาด้วย ต้นทุนของเขาอยู่ระหว่าง ๖๐๐ กว่าบาทแล้วถ้ามาบวกกับค่าขนส่งอีกราคาก็คงอยู่ในประมาณ ๘๐๐ กว่าบาท ถ้าหากว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาในช่วงที่ผลผลิตทางการเกษตรตอนนี้เขากำลังปลูกอยู่สามารถที่จะให้ราคาเขาได้ถึง ๙๐๐ บาทก็จะเป็นผลดีต่อเกษตรกรคงไม่ต้องทุกข์ยากปากแห้งอยู่ขณะนี้ ชาวไร่อ้อยทั้งหมดอยู่ที่ภาคอีสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดมุกดาหารนะคะ จังหวัดมุกดาหารมีชาวไร่อ้อยอยู่เกือบทั่วทุกอำเภอ เขาเหล่านั้นจะหันมาปลูกปาล์มเนื่องจากเห็นว่าจะนำปาล์มนี้มาแปรเป็นน้ำมันเอทานอล (Ethanol) เพื่อที่จะแก้ไขปัญหา น้ำมันราคาแพงในขณะนี้ พอมมาฟังถึงราคาน้ำมันปาล์มแต่ก่อนเมื่อปี ๒๕๓๘ ดิฉันได้เป็น ส.ส. ในขณะนั้นทราบว่าปาล์มนั้นกิโลกรัมละ ๑๘ บาทแต่ตอนนี้เห็นว่า ปาล์มอยู่ที่กิโลกรัมละ ๔ บาท ๕๐ สตางค์ เกษตรกรภาคอีสานรับแต่ส่วนเหลือทิ้งจากเกษตรกรคนอื่น ภาคอีสานตอนนี้ปลูกอ้อยได้ราคาก็ตกต่ำ พอมจะหันมาปลูกปาล์มราคาก็ตกต่ำ คิดว่าปาล์มก็คงไม่เหมาะจะปลูกที่ภาคอีสาน แต่ถ้าหากว่าเกษตรกรเขาสามารถใช้วิชาความรู้ของเขาปลูกในภาคอีสานได้ และราคาอยู่แค่นี้ เขาก็คงจะต้องทุกข์ยากปากแห้งไปอีกเช่นเดียวกัน ดิฉันอยากจะขอฝากท่านประธานในญัตติการพิจารณาแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำนี้ ขอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยไม่ว่าเรื่องราคา ไม่ว่าเรื่องการที่จะ

๑๗๕

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

วันทนา ๘๓/๒

ผลักดันให้เขาปรับปรุงพื้นที่ดินให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ถ้าหากว่าเขาได้ราคาอยู่ในระหว่างแค่ ๗๐๐ กว่าบาทนี้ ถ้าผลผลิตของเขาเพิ่มขึ้นจากที่เขาปลูกตอนนี้เห็นว่าปลูกได้อยู่แค่ ๑ ไร่ต่อ ๙ ตันครึ่ง แต่กรมวิชาการเกษตรสามารถที่จะแนะนำเขาสามารถที่จะให้เขาปลูกอ้อยได้ไร่ละ ๒๕ ตัน ส่วนปัจจัยที่จะสามารถทำให้ได้ถึง ๒๕ ตันนั้นก็คงจะต้องอยู่ที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด ทุก ๆ กรมจะต้องเข้ามาดูแลเกษตรกรเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทาน ไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรน้ำ หรือไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงชนบท -----

- ๘๔/๑

ทำไมดิฉันถึงบอกว่าจะต้องให้มีกรมทางหลวงชนบทด้วย ท่านประธานที่เคารพ ผลผลิตทางการเกษตรทุก ๆ ชนิดจะต้องปลูกที่หัวไร่ปลายนาและอยู่นอกพื้นที่ความเจริญพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่ไร่นาทั้งหมด ในขณะที่ผลผลิตเขาจะออกสู่ตลาดจำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องวิ่งออกมาสู่ถนนจะต้องมีถนนให้วิ่ง ถึงสมัยนี้แล้ว ถึงเวลานี้แล้วคงไม่ให้เกษตรกรทั้งหมดนั้นเอาควายลากเกวียนออกมาจากพื้นที่ไร่นาของเขา ดิฉันอยากจะฝากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กรมทางหลวงชนบทช่วยพิจารณาทำถนนให้เขาเถอะคะ ราคาต้นทุนของเขาจะได้ลดลงในขณะที่น้ำมันนั้นลิตรละ ๓๐ กว่าบาทเห็นอกเห็นใจเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ไร่นาไร่นาส่วนนั้นหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเขาเหล่านั้นทุกซี่ยากปากแห้งมาตลอด ดิฉันเป็น ส.ส. ได้เป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่เข้าใจถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าเขาเหล่านั้นทุกซี่ยากอย่างไร แต่จริงทุก ๆ สมัยก็จะจัดเงินงบประมาณไปช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะซื้อกล้าพันธุ์ให้เขา กล้าพันธุ์ต้นอ้อยที่บอกว่าเป็นกล้าพันธุ์ที่สามารถเพิ่มผลผลิตจาก ๙ ต้นให้ถึง ๒๐ ต้น ความคิดนี้ขอให้ท่านประธานฝากถึงท่านรัฐมนตรีผู้ดูแล ความคิดนี้ขอให้ท่านอย่าคิดเลยคะ ขอให้ท่านไปแนะนำให้เกษตรกรอย่างนั้นว่าต้องมีค่า อย่างเช่น บอกว่ามันสำปะหลังสามารถปลูกได้ ๒ ต้นครึ่ง เพิ่มผลผลิตให้ได้ถึง ๒๐ ต้นมีให้เห็นแล้วแต่ที่เห็นนั้นแค่กระจุกจุดเดียวแค่ไม่กี่ไร่เท่านั้นเองแต่แสน ๆ ไร่ที่เกษตรกรทำผลผลิตอยู่ขณะนี้ จาก ๒ ต้นครึ่งถ้าได้ถึง ๕ ต้นก็เป็นอันสงส์และเป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกรเหล่านี้แล้วอย่าไปโฆษณาว่าจะสามารถปลูกได้ ๒๐ ต้น โดยที่จะต้องซื้อพันธุ์มันสำปะหลังคือพันธุ์คอนโดสามเหลี่ยม พันธุ์ระเบิดอย่างนี้ต้นหนึ่งยาวแค่ ๓๐ เซนติเมตร ๕๐ เซนติเมตร ทั้ง ๆ ที่เกษตรกรใช้ ๓๐ เซนติเมตร แต่ไปแนะนำว่าให้ใช้ ๕๐ เซนติเมตร แล้วต้องซื้อพันธุ์คอนโดสามเหลี่ยม เขาคงไม่มีคอนโดนี้ เขาไม่มีคอนโดอยู่ แต่ต้องแนะนำให้ซื้อพันธุ์คอนโดสามเหลี่ยมอย่างนี้ไม่ถูกวิธีนะคะ อยากจะขอให้พิจารณาในส่วนที่ทำอะไรที่จะสามารถให้เพิ่มผลผลิตได้อย่างเช่นดิน ตอนนี้ท่านบอกว่าจะพิจารณาแก้ไขเรื่องราคา ถ้าผลผลิตยังเป็นอย่างนี้ ราคาตกต่ำอย่างนี้ก็เหมือนเดิมอยากจะให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาในส่วนในเรื่องปุ๋ย เราแนะนำให้เกษตรกรนั้น

๑๗๗

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

รัชนีพร ๘๔/๒

ใช้ปุ๋ยเคมีมานานแล้วใช้มาตั้ง ๑๐ กว่าปี ดินที่มันร่วนซุย ดินที่มันมีสารอาหาร ดินที่มันมีสารอินทรีย์วัตถุในพื้นที่ดินตอนนี้แคะแล้วก็แกร็นเหมือนกับคนที่สมบูรณ์กินแต่สารอาหารที่เป็นเม็ดให้เหมือนยาบำรุงอย่างนั้นอย่างนี้ ซื้อมาราคาแพง แต่กินไปนานวันก็เหมือนเดิม มันด้านคะ ดินก็แกร็น ผลผลิตนั้นมันจะชอนไชไปหาอาหารมันก็ไม่มีปัญญาที่จะชอนไชไปแล้ว จะทำอย่างไรกรมพัฒนาที่ดินแล้วก็กรมทรัพยากรน้ำจะต้องเข้าไปดูแลในส่วนนี้ ทำอย่างไรที่จะให้เกษตรกรนั้นลดการใช้ปุ๋ยเคมีหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์นี้เราสามารถที่จะทำได้ในประเทศไทยของเรา เราสามารถที่จะดูแลเขาได้ขอให้จัดงบประมาณในส่วนที่ให้มีสารอินทรีย์วัตถุเกิดขึ้นโดยปรับปรุงดินและพัฒนาดิน

เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องน้ำ ถ้าหากว่าจะแก้ไขเรื่องผลผลิตนี้หรือจะแก้ไขเรื่องราคานี้หลักไม่พ้นหรือกที่จะต้องแก้ไขเรื่องน้ำ ระบบชลประทานที่จะให้เขาไม่ไหวทำให้เกษตรกรนั่งรอฝนอยู่ทุกปี ปีไหนฝนแล้งผลผลิตก็ไม่มี จะขายก็ไม่มีแล้วแม้ราคาจะสูงขึ้นเท่าไรก็ไม่มีผลผลิตให้ขาย สำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องน้ำนี่ละคะ -----

๑๗๘

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สุทธาทิพ ๘๕/๑

ดิฉันอยากจะขอฝากท่านประธานในญัตติพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำนี้ ก็คงจะต้องขอเรื่องน้ำอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องระบบชลประทานทางกรมชลประทานนั้นได้สร้างอ่างเก็บน้ำให้กับเกษตรกร ให้กับพื้นที่แต่ละจังหวัดนั้นหลายอ่างแต่อ่างเก็บน้ำก็คือเก็บน้ำ ท่านจะทำอย่างไรที่จะให้การเก็บน้ำนั้นเป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกร น้ำที่อยู่ในอ่างนั้นจะทำอย่างไร ตอนนี้ในจังหวัดมุกดาหารมีอ่างเก็บน้ำหลายอ่าง อย่างเช่น อ่างห้วยบางทราย อ่างเก็บน้ำห้วยมุก อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด แต่ละอ่างนี้สามารถเก็บกักน้ำได้ ๔ ล้านคิว ๔ ล้านคิวนี้เราสามารถที่จะเพื่อแผ่น้ำให้กับเกษตรกรในช่วงที่ฝนแล้งนะคะ สามารถนำน้ำนี้ให้เกษตรกร ๔,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรของพื้นที่เกษตรกรรม แต่ในขณะที่ใช้อยู่ในขณะนี้สามารถที่จะนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำลงไปสู่พื้นที่เกษตรกรรมนั้นได้แค่ ๑ ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองก็เท่ากับเกษตรกรอยู่ในพื้นที่รอบ ๆ นั้น ๑,๐๐๐ เมตร ๑,๐๐๐ เมตรได้ผลประโยชน์จากงบประมาณการสร้างอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน เราจะทำอย่างไรที่จะสามารถนำน้ำ ๔ ล้านคิว ๑ ตารางกิโลเมตรถ้ามาคำนวณก็เท่ากับ ๑ ล้านคิวของอ่างเก็บน้ำถ้ามีอยู่ ๔ ล้านคิวก็จะสามารถจ่ายน้ำ ๓ ล้านคิวนั้นให้กับเกษตรกรใน ๔,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ขอให้ทางกรมชลประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงบประมาณลงในพื้นที่นั้น ๆ แก้ไขในช่วงนี้ขอฝากท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรี ญัตตินี้ยื่นตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ในช่วงที่ฝนยังไม่ตก แต่ตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วน้ำล้นทิ้งไปเฉย ๆ จากอ่างเก็บน้ำก็ล้นทิ้งออกไปที่ไร่นาเท่ากับว่าไปท่วมที่ไร่นาในพื้นที่ใกล้เคียงแต่ก็คงจะได้รับอันติสงส์จากพื้นที่ที่ห่างออกไปหน่อยเดียวเท่านั้นเอง นี่ละคะคือญัตติที่ส่งเข้าสภานี้ในกรณีที่จะพิจารณานั้นก็คงอาจจะช้าแต่อย่างไรวันนี้ดิฉันได้บอกในช่วงที่ต้นฝนมาแล้วแต่ยังไม่ถึงปลายฝน ช่วงนี้ต้นฝนมาแล้วทางกรมชลประทานก็สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาที่จะนำเงินงบประมาณแผ่นดินในงบประมาณส่วนที่เหลือจ่ายนั้นจัดลงไปในแต่ละจังหวัดอยู่ในพื้นที่เกษตรกรทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ๑๙ จังหวัดในภาคอีสาน มีแต่อ่างเก็บน้ำซึ่งเก็บน้ำไว้เฉย ๆ นั่งมองดูอยู่อย่างนั้นไม่สามารถที่จะนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำนั้น

๑๗๙

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สุทธาทิพ ๘๕/๒

ลงมาสู่ในพื้นที่เกษตรกรรมของเขาได้ กรมพัฒนาที่ดินก็ขอให้ท่านจัดงบประมาณในส่วนนี้ลงไปสู่พื้นที่เกษตรกรรมในภาคอีสาน ทำไมดิฉันจะต้องเสนอท่านประธาน ผ่านถึงท่านรัฐมนตรีให้คิดในส่วนนี้ เนื่องจากว่าอ่างเก็บน้ำนั้นถ้าหากเรานำน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำเราจะต้องทำเป็นระบบชลประทานก็คือ ชูดร่องน้ำให้มันไหลออกมา พอมันไหลออกมาถ้าหากว่าไหลยาวไปหน่อยไม่มีที่เก็บกักก็คงจะไหลทิ้งไปเฉย ๆ ในช่วง ๓,๐๐๐ เมตรต่อ ๑ จุดของกรมชลประทาน แต่ในส่วนของการชูดสระที่จะกักเก็บอีกในช่วง ๓,๐๐๐ กิโลเมตรนี้ก็ขอให้จัดงบประมาณลงสู่กรมพัฒนาที่ดิน หรือไม่ก็กรมทรัพยากรน้ำที่จะพิจารณาในช่วงต้นฤดูฝนขณะนี้ ชูดสระน้ำห่างจากพื้นที่อ่างเก็บน้ำไป ๓,๐๐๐ เมตร ก็อยากจะให้ท่านนะคะ เนื่องจากเห็นว่า ถ้าหากตั้งคณะกรรมการวิสามัญก็คงอาจจะช้า ส่วนการยื่นญัตติในครั้งนี้ขอให้พิจารณาถึงปัจจัยหลัก ๆ ดิน น้ำ แล้วก็เรื่องปุ๋ยให้กับเกษตรกรแม้ว่าราคาของเขาจะยังไม่เพิ่มขึ้นหรืออาจจะเพิ่มขึ้นแล้ว -----

แต่ก็ไปอยู่ในส่วนกระทบของปัจจัยหลักเรื่องน้ำมัน เรื่องปุ๋ยที่มันแพงก็เท่ากับเหมือนไม่ได้ขึ้นราคาให้กับเขา ก็ขอเรียนผ่านประธานถึงท่านรัฐมนตรีผู้ดูแลในการที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหามาผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำในขณะนี้ เรื่องอ้อยเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด ตอนนี้อย่างไรแล้วแล้วก็นำไปแล้ว แต่ในส่วนปุ๋ยนั้นทางรัฐบาลโดยท่านรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้ออกเรื่องปุ๋ย เห็นมีมติใน ครม. ว่าจะมีการซื้อปุ๋ยยูเรอาเข้ามาแต่ในกรณีที่ซื้อเข้ามาแล้วยังไม่เห็นเลยว่าซื้อปุ๋ยในสูตรที่จะใช้กับมันสำปะหลังแล้วก็อ้อย ส่วนมากที่เห็นซื้อเข้ามาซื้อในสูตรของปุ๋ยที่จะลงในนาเท่านั้นเอง ปุ๋ยยูเรียคะท่าน ปุ๋ยยูเรีย ก็คือ ๑๖-๐-๐ ๑๖-๒๐-๐ แล้วก็ ๑๕-๑๕-๑๕ ๓ สูตรนี้ขอให้ท่านไปขังงบประมาณที่ท่านบอกว่า จะซื้อจากยูเรอาเข้ามาทำใน ๓ สูตรนี้ให้เพื่อที่จะได้ให้ชาวเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังและอ้อยอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนั้นได้รับอานิสงส์ในเงินงบประมาณแผ่นดินนี้ด้วย ก็ขออภิปรายในส่วนนี้และขอเรียนว่าอย่างไร ๆ ก็ขอให้ท่านประธานนำคำพูด คำอภิปรายของดิฉันฝากถึงท่านรัฐมนตรีด้วยว่าในช่วงนี้ต้นฝนมาแล้วฝนตกแล้วจะพิจารณาเรื่องงบประมาณถ้ามีงบประมาณเหลือจ่ายในกลางปีนี้ก็ควรจะพิจารณาในส่วนนั้นจัดลงไปให้แต่ละพื้นที่ ๑๙ จังหวัดนั้นแห้งแล้งมาก ตอนนี้อยู่ฝนตกมากก็อยู่ในจุดเดียวมีน้ำแค่จุดเดียวเท่านั้นเอง จะหยุดอภิปรายแล้วเพียงแต่ขอฝากท่านนะคะ อย่างไม่ท่านก็ให้ดิฉันได้เป็นตัวแทนของเกษตรกรและของประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารที่ให้ดิฉันมาเป็นผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ ความตั้งใจของดิฉันดิฉันไม่ใช่เกษตรกรแต่เห็นอกเห็นใจเกษตรกรที่เขาเหล่านั้นหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทนทุกข์ยากลำบากอย่างไร เรานั่งอยู่ในห้องแอร์สบาย ๆ อย่างนี้แต่เขาต้องอยู่ภายใต้แสงแดด แสงอาทิตย์ที่มันเผาผลาญเซลล์ผิวหนังของเขาไปทุกวัน ขอขอบคุณคะท่านประธาน

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
คุณสถาพร มณีรัตน์ ครับ

นายสถาพร มณีรัตน์ (ลำพูน) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม
สถาพร มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชน จังหวัดลำพูน

๑๘๑

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สุภาภรณ์ ๘๖/๒

ที่ได้ยื่นญัตติเรื่องปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ผมต้องขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของภาคเหนือซึ่งมีคุณประสิทธิ์ วุฒินันชัย คุณกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี คุณทนุศักดิ์ เล็กอุทัย คุณรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ และคุณนพคุณ รัฐฝไท ในการที่ได้ร่วมกันเซ็นญัตติแล้วก็ได้อภิปรายเพื่อสะท้อนปัญหาของพี่น้องเกษตรกร ซึ่งถือว่าเป็นกระดุกสันหลังของประเทศ ท่านประธานที่เคารพครับ คำคืบนี้ผมเองก็รู้สึก หงอยเหงาเพราะไม่ทราบว่าผู้มีอำนาจที่จะแก้ปัญหาเกษตรนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายนั้น อาจจะทำลั้งตีมดื่อกักรสอาหารมือเย็น แต่พวกเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยังเฝ้ารอโอกาส เฝ้ารอเวลาที่จะสะท้อนปัญหาข้อมูลข้อเท็จจริง กระผมเองนั้นอาจจะ เป็นการรนวนเวียนซ้ำซากในเรื่องของกระเทียม เรื่องของลำไย เรื่องของหอมแดงแต่จำเป็นต้องพูดเพราะว่าปัญหาเหล่านี้มันจะสะสมและเป็นปัญหาระดับชาติซึ่งทุกครั้ง ก็เป็นปัญหาระดับชาติแต่ปัญหามันทับซ้อน ผมถามเกษตรกรซึ่งยกระดับตัวเอง เป็นพ่อค้าคนกลางรายเล็ก ๆ ที่มีรถปิกอัพคันหนึ่ง ซึ่งปกติมันในฤดูกาลนี้เขาจะต้อง บรรทุกหอม บรรทุกกระเทียมไปภาคใต้ ภาคตะวันออกเพื่อนำสินค้าเหล่านั้นไปขาย พอขากลับเขาจะต้องบรรทุกมังคุด เงาะ ทุเรียนมาแวะขายตามรายทางต่าง ๆ จะจอด ตามสองข้างทางเต็มไปหมด -----

- ๘๗/๑

วันนี้พอน้ำมันลิตรละ ๓๐ กว่าบาทจริงตรงน้ำมันขาดหายครับ ผมเองได้นำเรียนท่านรัฐมนตรีมีขวัญไปว่าในเมื่อพี่น้องชาวประมงยังมีน้ำมันม่วง เกษตรกรซึ่งมีผลผลิตและยกระดับตัวเองเป็นพ่อค้าเล็ก ๆ จำเป็นหรือไม่ที่จะอุดหนุนน้ำมันในราคาที่เป็นธรรมกับเขาเพื่อเขาจะได้บรรทุกลำไย กระเทียม ผลไม้ทางภาคเหนือไปขายทางภาคตะวันออก ภาคใต้ เมื่อได้เงินกลับเขาก็ซื้อเงาะ ทุเรียน ลองกอง ไล่ท้ายรถปิกอัพของเขาแล้วมาจอดตามตลาดข้างทางเล็ก ๆ วันนี้สองข้างทางรถเหล่านี้หายไปหมดครับ ผมลงพื้นที่ในฐานะผู้แทนราษฎรผมถามเขาว่าทำไมไม่ออกรถ เขาก็บอกว่าท่านผู้แทนราษฎรจำเป็นที่จะต้องหยุดการออกรถชั่วคราวเนื่องจากว่าน้ำมันแพงมันไม่คุ้มเขายังเรียกร้องว่าท่านผู้แทนราษฎรถ้ามีโอกาสถ้าอุดหนุนน้ำมันในราคาที่เป็นธรรมอย่างน้อยลิตรละ ๒๕ บาทหรือ ๒๗ บาท เขาพร้อมที่จะเดินเครื่องของเขาในการที่บรรทุกลำไย บรรทุกกระเทียมไปภาคตะวันออกแล้วเขาพร้อมที่จะบรรทุกเงาะ ทุเรียน ลองกอง มังคุดมาขายในภาคเหนือ วงจรเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ เราขึ้นะครับ ซึ่งวัน ๆ หนึ่งโดยเฉพาะพื้นที่ในเขตจังหวัดลำพูนของกรมนี้พี่น้องของกรมประกอบธุรกิจนี้ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ครอบครัว รถปิกอัพเราบรรทุกได้ ๑๒ ตัน วันหนึ่งรถวิ่งไปภาคตะวันออกบรรทุกกระเทียมไป ๑๐,๐๐๐ คันสินค้าก็ระบาย การหมุนเวียนเงินในระดับรากหญ้าก็มากขึ้น แล้วก็ขนเอาเงาะ เอาทุเรียน เอาลองกองมาขายให้คนภาคเหนือ วันนี้ผมต้องนำเรียนเพื่อนสมาชิกของพวกเราที่อยู่ทางภาคตะวันออกว่า พวกเราที่ภาคเหนือก็บริโภคเงาะ กิโลกรัมละ ๒๖ บาท ถึง ๓๐ บาทครับ มังคุด ๓๒ บาท ถึง ๓๖ บาท ลูกสวดย ๆ นี้ ๔๐ บาท ผมก็ยังแปลกใจเลยว่าต้นทุนที่โน่นทำไม ๑๐ กว่าบาท ผมเองคิดว่าวงจรมันกลายเป็นปัญหา ในขณะที่เดียวกันกระเทียมทางภาคเหนือ ๑๐ บาท ๑๔ บาท เกรดเอเอ (AA) ๑๖ บาทเต็มที แต่ผมไปเห็นทางภาคใต้เพื่อนมิตรสหายของทางภาคใต้ให้ส่งกระเทียมไปซึ่งทางโน้น กิโลกรัมละ ๓๖ บาท ๔๒ บาท นี่ก็เป็นเรื่องแปลกครับ เพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนต้นทุนการขนส่งสินค้าในระดับประเทศเราเนี่ยระบบขนส่งมีปัญหาครับ ท่านประธานครับ ผมอยากวิงวอนให้รัฐบาลช่วยกันเป็นลักษณะการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๘๓

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ประกาศลักษณะ ๘๗/๒

กระทรวงพาณิชย์บุกตลาดภายในประเทศนี้แหละครับ ผมเชื่อมั่นว่าคนไทยต้องการบริโภคกระเทียมไทย ต้องการบริโภคผลไม้ไทยเพียงแต่ขาดโอกาสเข้าหาท้องตลาดแค่นั้นเองครับ ผมอยากจะให้ประเด็นนี้เข้าไปถึงผู้มีอำนาจฝ่ายบริหารซึ่งค่าคีนนี้ท่านก็คงยังฟังพวกเราอยู่ และขณะเดียวกันผมอยากจะทำให้มีการปราบกระเทียมเถื่อนอย่างจริงจัง วันนี้พี่น้องประชาชนของกระผม ๘ จังหวัดภาคเหนือปลูกกระเทียมปีละประมาณ ๘๐,๐๐๐ ตัน แต่ข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์การบริโภคกระเทียม ๑๒๐,๐๐๐ ตัน นั่นก็หมายความว่าเรายังขาดกระเทียมอีกประมาณ ๔๐,๐๐๐ ตัน ซึ่งตรงนี้สาเหตุที่กระเทียมล้นตลาดและไม่มีกลไกตลาดในการขับเคลื่อนก็เนื่องจากว่ามีกระเทียมเถื่อนทะลักเข้ามา ก็อยากจะฝากไปยังกระทรวงการคลังซึ่งมีด่านทั่วประเทศช่วยสกัดและช่วยจับเพื่อที่จะป้องกันกระเทียมเหล่านี้มาตีตลาดสิ่งที่ผมต้องอภิปรายเป็นพีชประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องลำไยครับ วันนี้ท่านรัฐมนตรีมีขวัญท่านกำลังจะเรียกประชุมระหว่างผู้ค้ากับชาวสวนก็หมายความว่าวันนี้พ่อค้าเงินทั้งหมด ๑๑ บริษัท ถึง ๒๐ บริษัทจะไปตั้งโต๊ะลักษณะเป็นการซื้อขายล่วงหน้าในวันที่ ๑๐ พฤษภาคมที่จังหวัดเชียงใหม่โดยการนัดของกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือ -----

แต่สิ่งที่เราห่วงหวั่นก็คือว่ากลไกของพ่อค้าบริษัทเหล่านี้มันคงจะต้องฝากท่านรัฐมนตรี มีงขวัญว่าจะต้องมีการเปิดแอลซี (L/C) ให้ชัดเจน เพราะประสบการณ์ชาวสวน ลำไยที่ผ่านมานั้นมีบริษัทจีนหลายบริษัทมาทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ไม่เปิดแอลซี ซึ่งธรรมชาติของผลไม้โดยเฉพาะลำไยนั้นอยู่ได้ไม่เกิน ๑ อาทิตย์ก็ร่วงก็เน่าแล้ว พอใกล้ลำไยสุกเขาทำสัญญาเฉยเลยเมื่อถึงตรงนั้นแล้วพี่น้องชาวสวนจำเป็นต้องขาย ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงที่เจ็บปวดในฐานะผู้แทนราษฎรที่ไปเห็นสภาพข้อเท็จจริง ตรงนี้ต้องฝากไว้ และขณะเดียวกันนั้นการที่จะขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือระบบใช้สนามบินดอนเมืองรองรับเป็นสนามบินคาร์โกหรือสนามบินรองรับ สินค้าเกษตรก็ต้องขับเคลื่อนครับ วันนี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าจะเปิดสนามบินดอนเมือง เป็นสนามบินคาร์โกเพื่อจะเปิดมิติให้ใช้เครื่องบินในการบรรทุกพืช ผัก ผลไม้ส่งไปยัง ญี่ปุ่น ส่งไปยังยุโรป ส่งไปยังประเทศจีน และท่านจะเปิดสนามบิน ๓๔ แห่งทั่วประเทศ ในการที่จะเปิดตรงนี้ผมเองนั้นก็ดีใจครับแต่ก็อดห่วงหวั่นไม่ได้ว่าความคิดของท่านนั้น ใครล่ะที่จะเข้ามาสู้จะเข้ามาเป็นตัวประสาน ซึ่งผมเกรงกลัวว่าจะอยู่เฉพาะห้องประชุม พอออกจากห้องประชุมทุกอย่างก็เจียบหาย ผมเองนั้นปรารถนาที่จะเห็นมิสเตอร์ลำไย มิสเตอร์กระเทียม มิสเตอร์หอมแดง มิสเตอร์ลองกอง มิสเตอร์มังคุดซึ่งสิ่งเหล่านี้แน่นอน ที่สุดผมไม่อยากจะให้บอกว่าลดพื้นที่การปลูก ไม่อยากจะให้ทัศนคติกับพี่น้องว่า เราควรจะหันมาปลูกพืชพลังงาน ซึ่งวันนี้ก็ชัดแล้วพืชพลังงานบางตัวก็ล้มตลาด เราเองนั้นถนัดในการที่จะเป็นครัวของโลกก็ขอใช้ทักษะนี้ให้กับพี่น้องของกระผม ส่วนต้นทุนภาคการผลิตนั้นเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องรีบเร่ง เป็นหน้าที่ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเร่งรีบในการศึกษาเพื่อนำปัญหาไม่ว่าเรื่องปุ๋ย เรื่องยาปราบศัตรูพืชในราคาแพงเพื่อเป็นรูปธรรมนำเสนอรัฐบาลโดยเร็ว ทำยที่สุดนี้ ผมหวังไว้ว่าญาติของพวกเขาเหล่านั้นคงได้รับความสนใจจากฝ่ายบริหารไม่ว่า ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ส่วนการจะตั้งคณะกรรมการนั้น ผมเองไม่สนใจในการจะตั้งกรรมการหรือไม่ตั้ง หรือจะเสนอให้กับรัฐบาลโดยตรงนี้ผมไม่สนใจ ผมขอกราบขอบคุณท่านประธานครับ

๑๘๕

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

จงถนอม ๘๘/๒

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ผมจะเชิญผู้เสนอญัตติให้หมดเสียก่อนนะครับ ท่านต่อไปคุณยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา

นายสาธิต ปิตุเตชะ (ระยอง) : ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตหารือ
นิดเดียวครับ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
เดี๋ยวนะครับ เดียวคุณยุคลรอคุณสาธิตสักนิดหนึ่งครับ

นายสาธิต ปิตุเตชะ (ระยอง) : ท่านประธานที่เคารพ ผม สาธิต ปิตุเตชะ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดระยอง ผมขอหารือท่านประธาน
นิดเดียวด้วยความเคารพท่านประธานแล้วก็ด้วยความเคารพท่านที่อภิปรายเมื่อสักครู่
ผมจำได้ว่าท่านประธานได้เคยวินิจฉัยไว้กับสภาแห่งนี้ว่าถ้าในกรณีที่มีญัตติเสนอเข้ามา
ประกบถ้าจะประกบได้ต้องเป็นญัตติซึ่งได้บรรจุระเบียบวาระไปแล้ว แต่ผมไม่ได้ลุกขึ้นมา
ทักท้วงก็เพราะผมเห็นว่าประเด็นที่ท่านสถาพรได้อภิปรายเรื่องประเด็นความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชน แต่อย่างไรก็ตามผมเรียนหารือกับท่านประธานว่าถ้าเป็นมาตรฐาน
อย่างนี้ในกรณีต่อไปท่านประธานจะได้โปรดกรุณาวินิจฉัยว่าจะยึดถือแบบนี้หรือว่า
จะยึดถือที่ท่านประธานได้วินิจฉัยไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไปในอนาคต
ในการทำหน้าที่ของเราครับ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ผมเรียนชี้แจงอย่างนี้ครับ ผมได้วินิจฉัยตามความเห็นของผม สำหรับญัตติที่บรรจุระเบียบวาระ
ไว้แล้วแล้วเป็นญัตติในทำนองเดียวกันผมไม่เห็นสมควรจะเข้ารับบรรจุเข้าญัตติ
เพื่อพิจารณาร่วมกัน แต่วันนั้นที่ประชุมส่วนใหญ่และข้อบังคับใหม่กำหนด มีบางท่านพูด
ว่าเนื่องจาก ส.ส. มีเวลาค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นก็ขอให้พิจารณาว่าญัตติที่อภิปรายไป
แล้วจะไม่อนุญาตให้เข้ามาพิจารณาร่วม แต่ครั้งนี้ยังไม่ได้มีการอภิปรายเพราะฉะนั้นจะ
เปิดโอกาสให้เข้ามาเป็นญัตติร่วมได้ครับ

นายสาธิต ปิตุเตชะ (ระยอง) : ท่านประธานที่เคารพครับ ผมขอหารือท่านประธานว่าถ้าในอนาคตผมขอให้โอกาสสมาชิกอย่างนี้ในกรณีเดียวกันให้โอกาสเท่ากันได้ไหมครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ต้องให้โอกาสเท่ากันทุกฝ่ายอยู่แล้วครับ

นายสาธิต ปิตุเตชะ (ระยอง) : ขอบคุณครับท่านประธาน

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : เชิญคุณยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา ครับ

นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา (จันทบุรี) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จากจังหวัดจันทบุรี ผมได้เสนอญัตติ เรื่อง ขอให้เร่งจัดเงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหาผลไม้ราคาตกต่ำ ก่อนอื่นผมต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานที่เห็นความสำคัญต้องการแก้ปัญหาผลไม้ราคาตกต่ำได้บรรจุเป็นญัตติเร่งด่วนร่วมกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านเพื่อให้สมาชิกได้อภิปรายสนับสนุนในสภา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้ได้หาแนวทางการแก้ไขปัญหให้กับชาวสวนต่อไป ถ้าหากท่านรัฐมนตรีได้นั่งฟังอยู่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามาผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วย ท่านประธานที่เคารพ จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ประมาณ ๖,๐๐๐ กว่าตารางกิโลเมตร แล้วก็มีพื้นที่ทั้งหมด ๓ ล้าน ๙ แสนกว่าไร่ และประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดจันทบุรีประกอบอาชีพการเกษตรไม่น้อยกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ จันทบุรีเป็นจังหวัดที่ปลูกทุเรียนมากที่สุดในประเทศไทย อยากจะเรียนท่านประธานว่า นอกจากปลูกทุเรียนมากที่สุดในทุเรียนก็เป็นเศรษฐกิจหลักและทำรายได้มากที่สุดให้กับจังหวัดจันทบุรีเช่นเดียวกันทุเรียนปีหนึ่ง ๆ มีผลผลิตรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๒๔๓,๘๐๘ ตันสำหรับปีนี้ แล้วก็ออกสู่ท้องตลาดประมาณปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาและเดือนพฤษภาคมออกสู่ท้องตลาดเดือนนี้มากที่สุดของทุกปี แล้วก็จะมีเงาะปีหนึ่ง ๆ มีผลผลิตรวมไม่น้อยกว่า

๑๘๗

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สิริพร ๘๙/๒

๑๗๘,๙๘๗ ตัน แล้วก็ออกสู่ท้องตลาดมากที่สุดภายในเดือนพฤษภาคมคือเดือนนี้รับ
มังคุดปีหนึ่ง ๆ มีผลผลิตรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๗๗,๗๒๙ ตัน และออกสู่ท้องตลาดตั้งแต่
ปลายเดือนเมษายนและเดือนนี้มากที่สุดของทุกปีเช่นเดียวกัน ลองกองปีหนึ่ง ๆ มีผลผลิต
ไม่น้อยกว่า ๕๒,๔๗๐ ตัน ออกสู่ท้องตลาดมากที่สุดคือ ต้นเดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม
ของทุกปี จังหวัดจันทบุรีมีลำไยที่ออกสู่ท้องตลาดปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ กว่าตัน
ออกสู่ท้องตลาดภายในเดือนกรกฎาคม เมื่อผลผลิตออกสู่ท้องตลาดเป็นจำนวนมาก
ทำให้ชาวสวนประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ เหมือนวันนี้รับพี่น้องชาวสวน
จังหวัดจันทบุรีกำลังจะรวมตัวกันประท้วงเพื่อเอาเงาะ ทุเรียนไปเทที่หน้าศาลากลาง
ที่ผมได้รับรายงานมาคือต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาอย่างจริงจังและจริงจัง ที่ผ่านมา
อยากจะเรียนท่านประธานว่าไม่ทันต่อฤดูกาลผลิตเลย ปีนี้อยากจะเรียนประธานว่า
นี่คือปัญหาที่แท้จริงที่พี่น้องสมาชิกทุกคนอยากจะนำเสนอให้กับรัฐบาลแก้ปัญหา
อย่างเร่งด่วนที่สุด จากปัญหา ๒๐-๓๐ ปีที่ผ่านมาชาวสวนประสบเคราะห์กรรมอย่างนี้มา
โดยตลอด สำหรับฤดูกาลผลิตปีนี้ผมอยากจะเรียนท่านประธานว่า ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลรู้และผม
ได้หารือกับท่านประธานหลายครั้งตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาผมนับได้ว่า
ไม่ต่ำกว่า ๔-๕ ครั้ง -----

ผมได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการให้รัฐบาลหามาตรการการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนภายในปลายเดือนเมษายน แต่รัฐบาลไม่ได้แก้ปัญหาเลยนี่คือความเดือดร้อนน้อยใจของพ่อแม่พี่น้องชาวภาคตะวันออกเฉียง ผมในฐานะผู้แทนราษฎรของจังหวัดจันทบุรี จำเป็นอย่างยิ่งต้องมากราบเรียนท่านประธานผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกสักครั้งหนึ่งถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญยิ่ง ถ้าท่านได้นั่งฟังอยู่ในวันนี้จะรีบช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวภาคตะวันออกเฉียงที่สุดคือ ขอให้ท่านช่วยพยุงราคาก็ดี ช่วยประกันราคาก็ดี ให้กับชาวสวนสักครั้งเถอะครับท่านรัฐมนตรีครับ ก่อนอื่นผมอยากจะเรียนบอกกับท่านรัฐมนตรีว่าขอครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สำคัญยิ่งก่อนที่พี่น้องชาวภาคตะวันออกเฉียง ชาวสวนผลไม้จะสิ้นใจตายหรือท้อแท้ อยากจะเรียนบอกมาให้รีบออกคำสั่งได้แล้ว ถ้าได้วันนี้หรือพรุ่งนี้ยิ่งดีมากที่สุดและจะเป็นพระคุณยิ่งกับท่านรัฐมนตรีทั้ง ๒ กระทรวง ท่านประธานครับ ชาวสวนฝากมาบอกกับท่านประธานว่าปุ๋ยก็แพง ยาฆ่าแมลงก็แพง อาหารเสริมที่ฉีดไปบำรุงลูกผลไม้ก็แพงด้วย แล้วยางไฟฟ้าก็แพง น้ำมันก็แพง คนงานก็แพงด้วยแต่ราคาผลผลิตเท่าเดิมไม่ขึ้นราคาเลย มีหน้าซ้ำชาวจันทบุรีหรือพี่น้องชาวสวนภาคตะวันออกเฉียงไม่มีตลาดกลาง ที่ผมเคยเรียนบอกกับท่านประธานว่าเป็นเรื่องแปลกว่าจังหวัดจันทบุรีมีผลไม้มากที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงแต่ไม่มีตลาดกลางรองรับให้กับพี่น้องชาวสวนผลไม้เมืองจันทบุรีหรือภาคตะวันออกเฉียง ท่านประธานรู้ไหมครับว่าพี่น้องชาวสวนพอถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วก็ขายผลผลิตมาขายที่ไหนครับ เมื่อท่านประธานได้ไปภาคตะวันออกเฉียงไปเที่ยวจังหวัดจันทบุรีแล้วผ่านไปจังหวัดตราด ท่านจะได้เห็นว่าจรรยาจรตติชัดจริง ๆ เพราะชาวสวนนำผลไม้มาวางเรือขายริมถนนสุขุมวิทอย่างนี้ทุกปี ถ้าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่งฟังอยู่ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่งฟังอยู่ขอความเมตตาสักครั้งหนึ่งให้ช่วยอนุมัติสร้างตลาดกลางเพื่อการเกษตรให้กับพี่น้องชาวภาคตะวันออกเฉียงสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับ นี่คือการเรียกร้องของพ่อแม่พี่น้องชาวสวนผลไม้ด้วยใจจริงนะครับ เคยมีการจะสร้างตลาดกลางครั้งหนึ่งแต่รัฐบาลที่ผ่านมาได้ชะลอโครงการ ผมได้ยื่นกระทู้ถามเข้าไป

๑๘๙

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

พรมิมล ๙๐/๒

ในสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่กระทู้ถามของผมไม่ทราบว่าผมจะได้ลุกขึ้นถามท่านรัฐมนตรีได้วันไหนเพราะได้บรรจุเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เรื่องนี้มันคงจะนานวันนี้ก็ถามเสียเลยว่ามีเมื่อไรท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะได้อนุมัติโครงการสร้างตลาดกลางให้กับพี่น้องชาวสวนภาคตะวันออกเฉียงใต้สักครั้งหนึ่ง ท่านประธานครับ จากการสอบถามชาวสวนว่าปีนี้อยากจะให้รัฐบาลแก้ปัญหาแบบไหน ชาวสวนทุกท่านตอบว่าอยากจะให้รัฐบาลแก้ปัญหาโดยการประกันราคาหรือพยุงราคานำตลาดได้ไหมครับ ท่านประธานรู้ไหมครับวันนี้เงาะโรงเรียนคลองกิโลกกรัมละเท่าไรครับท่านประธาน กิโลกรัมละ ๖-๗ บาทเท่านั้นเองทั้งที่จริง ๆ ต้นทุนการผลิตกิโลกกรัมหนึ่งไม่ต่ำกว่า ๙-๑๐ บาท ขาดทุนตั้งแต่ยังไม่ได้เก็บนี่คือปัญหาของพ่อแม่พี่น้องชาวสวนภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยแท้จริง และวันนี้รู้ไหมครับทุเรียนเหลือกิโลกกรัมละเท่าไร ทุเรียนขณะนี้เหลือกิโลกกรัมละ ๔-๕ บาทเท่านั้นเอง ฟังแล้วน่าตกใจอย่างยิ่งครับ -----

- ๙๑/๑

ต้นทุนที่เรียนจริง ๆ ในฐานะที่ผมมีสวนที่เรียนอยู่ด้วยที่เมืองจันทบุรี ต้นทุนก็โลกรั่มละไม่ต่ำกว่า ๑๕ บาทแต่ขายจริง ๆ ๕ บาทอย่างนี้ขาดทุนแล้วนะครับ อยากจะเรียนอย่างที่คุณสาธิตได้พูดตั้งแต่เบื้องต้นว่าขาดทุนเลยให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาโดยการพยุงราคาก็ดี นำตลาดหรือประกันราคาก็ดี นี่คือการเรียกร้องของพ่อแม่พี่น้องชาวสวน ท่านประธานที่เคารพครับ ระยะเวลาที่สวนผลไม้ของภาคตะวันออกออกสู่ท้องตลาดสั้นเพียง ๓ เดือนเท่านั้นเองถ้ารัฐบาลมีความจริงใจแก้ปัญหาคาดหวังว่าจะแก้ได้สำเร็จ และผมอยากจะเรียนบอกกับท่านประธานว่าใช้เงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผมคำนวณมาร่วมกับเกษตรจังหวัดหรือพาณิชย์จังหวัดไม่เกินวงเงิน ๑๕๐ ล้านบาทถึง ๒๐๐ ล้านบาทเท่านั้นเพื่อไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรี อยากจะเรียนกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยกันสักครั้งหนึ่งอนุมัติวงเงินวันพรุ่งนี้และมีคำสั่งเร่งด่วนไปเลยที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อพยุงราคาและประกันราคาให้กับพี่น้องชาวสวนเพียง ๓ เดือนเท่านั้นเอง หลังจากนั้นแล้วไม่ต้องเป็นห่วงราคาผลผลิตคาดว่าจะดีขึ้น และการแก้ปัญหาระยะยาวอยากจะเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วยว่า จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าโดยให้ทางเกษตรจังหวัดร่วมกับพาณิชย์จังหวัดให้รับผิดชอบเป็นเจ้าของภาพรวมเลยแล้วหลังจากนั้นก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บข้อมูล เรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะแยะไปหมดไม่ว่าเกษตรอำเภอทุกอำเภอขึ้นทะเบียนเลยเขาเรียกว่าจีเอพี (GAP) ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องเลย ที่ผ่านมายังไม่ขึ้นทะเบียนหมดทุกสวน อยากจะเรียนผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยว่าช่วยดำเนินการเรื่องนี้มอบหมายให้ใครเป็นเจ้าภาพ หน่วยงานไหนเป็นเจ้าภาพและการแก้ปัญหาในระยะยาวจะดีขึ้น ท่านประธานที่เคารพครับ ผมคิดสูตรแบบไม่ยากเห็นไหมครับ คิดสูตรแบบไม่ยากเลย ผมเชื่อมั่นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านเคยทำเรื่องหมูมาได้แล้ว เรื่องผลไม้ไม่ยากเลย เรื่องหมูท่านแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จแต่เรื่องผลไม้ผมคาดหวังว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พี่ชายของผมท่านที่ว่าเสียว

๑๙๑

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ยุพเยาว์ ๙๑/๒

ผมคงไม่เสียนะครับ ท่านคงจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้แน่นอน สรุปรขอให้รัฐมนตรี
ทั้ง ๒ กระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ดี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ก็ดีช่วยเร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคตะวันออกเฉียง
อย่างที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่เบื้องต้น กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านประธาน

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
คุณเซน เทือกสุบรรณ ครับ

นายเซน เทือกสุบรรณ (สุราษฎร์ธานี) : ท่านประธานที่เคารพ ผม เซน
เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์
ต้องขออนุญาตเรียนท่านประธานครับ จากเรื่องที่ได้เรียนปรึกษาหารือท่านประธาน
ไว้เบื้องต้นว่าวันนี้เกิดวิกฤติการณ์มีการชุมนุมประท้วงทำให้มีการปิดถนนและปิด
การคมนาคมระหว่างภาคใต้กับภาคกลางโดยสิ้นเชิงแล้วขณะนี้ คงต้องขออนุญาต
เรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่า ที่จริงแล้วหลายท่านที่ไม่เข้าใจอาจจะคิดว่าเหตุใด
ที่พี่น้องชาวสวนปาล์มน้ำมันถึงได้ออกมาปิดถนน กราบเรียนท่านประธานครับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเกิดมาประมาณเกือบ ๓ สัปดาห์แล้ว มีเกษตรกรที่ไปเข้าคิวเพื่อจะ
ขายปาล์มน้ำมัน รถบรรทุกที่บรรทุกปาล์มทะเลหายไปเพื่อจะเข้าคิวลงบางครั้งจะต้อง
เสียเวลา ๒-๓ วัน สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลให้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าบรรทุกจำนวนมาก
และสิ่งที่เกิดวิกฤติในวันนี้เกิดจากเมื่อวานนี้และวันนี้ลานเทและโรงงานบางโรง
ก็ปฏิเสธการรับซื้อ สิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้มีเกษตรกรมาชุมนุมกัน -----

เมื่อจำนวนมากขึ้นก็ทำให้การคมนาคมหยุดชะงักไปโดยปริยาย ผมเพิ่งทราบเมื่อสักครู่ที่ว่า เพิ่งมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าไปพบกับเกษตรกร แต่ผมใคร่ขออนุญาต บังเอิญว่าขณะนี้ มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาอยู่ในที่นี้ด้วย ท่านประธานครับ ที่น่าเสียใจสิ่งที่พวกเราได้ยินตลอดท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พูดถึงเมื่อสักครู่เหมือนกันบอกว่า เนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ำมันล้นตลาด ผมกราบเรียน ข้อยเท็จจริงนี้ปาล์มน้ำมันเหมือนกับพืชสวนทุกชนิด ไม่ใช่ปลูกวันนี้และมีผลผลิตวันนี้ หรือผลผลิตใน ๒-๓ เดือน ไม่ใช่ เรามีพื้นที่ปลูกที่แน่นอน มีตัวเลขที่แน่นอนเลยคำนวณ ผลผลิตของแต่ละปีได้ครับ แล้วมันใจได้เลยไม่ใช่เป็นปัญหาอุปสรรคอย่างนั้น แต่ปัญหา ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่จริงแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการในการเสนอแล้วก็ผ่านการอนุมัติของ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ ให้นำเข้าปาล์มน้ำมัน เป็นน้ำมันปาล์มดิบใส ฟรุต ปาล์มโอดีน (Fruit Palmoline) เข้ามา ๓๐,๐๐๐ ตัน ผมใคร่เรียนท่านประธานอย่างนี้ว่าที่จริงในเหตุผลที่ผ่าน ครม. ก็บอกไว้ เสร็จเลยว่าจะต้องนำเข้าให้เสร็จภายใน ๒๙ กุมภาพันธ์ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลผลิต ปาล์มที่จะออกสู่ตลาดในเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์กับเดือนมีนาคม ผ่านกันวันเดียวเท่านั้นเอง ลองคิดดูสิครับ ท่านประธานครับ สิ่งสำคัญมากกว่านั้นก็คือการที่อนุมัติเข้ามาตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี อาฟต้า (AFTA : Asean Free Trade Area) (ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน) นำเข้า ๓๐,๐๐๐ ตัน โดยแบ่งจัดสรรให้กับสมาชิก สมาคมโรงกลั่นปาล์มน้ำมันตามสัดส่วนการรับซื้อผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบในประเทศ ท่านประธานทราบไหมครับว่าเมื่อกำหนดในเงื่อนไขอย่างนี้ช่วงที่แล้วโรงงานต่าง ๆ ก็แย่งกันซื้อเพื่อจะต้องการโควตาส่วนแบ่งของสัดส่วนการนำเข้ามา ที่จริงแล้วปาล์มน้ำมัน ของไทยตั้งแต่มกราคมปีที่แล้วราคาก็อยู่ที่ประมาณ ๑๘ บาท ๖๓ สตางค์ น้ำมันปาล์มดิบ ของมาเลเซียก็ใกล้เคียงกัน ของมาเลเซียอยู่ที่ ๑๙ บาท ๗๓ สตางค์ แต่วันที่อนุมัติ ให้นำเข้าวันที่ ๑๖ มกราคม ผมเรียนท่านประธานครับ วันที่ ๑๕ มกราคม ผลปาล์ม ทะลายของเราอยู่ที่ราคา ๖ บาท ถึง ๖ บาท ๖๐ สตางค์ แต่น้ำมันปาล์มดิบของไทย ขณะนั้นอยู่ที่ ๓๖ บาท ๗๕ สตางค์ ถึง ๓๗ บาท ขณะที่น้ำมันปาล์มดิบมาเลเซียอยู่ที่

๑๙๓

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ณัฐชนก ๙๒/๒

๓๔ บาท ๑๕ สตางค์ ต่างกันอยู่ ๒ บาท ๘๕ สตางค์ นำเข้ามา ๓๐,๐๐๐ ตัน
ทำนประธานนี้ภาพออกใหม่ครับ ที่จริงบ้านเราผลผลิตปาล์มน้ำมันที่อยู่ไม่ได้ขาดแคลน
และไม่ได้เกินปริมาณที่ใช้ในประเทศเลย เราวางแผนไว้ด้วยซ้ำว่าจะนำน้ำมันปาล์ม
ให้ทางบริษัท ปตท. หรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนำเข้าไปผสมไบโอดีเซลร้อยละ
๒ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังห่วงกังวลว่าจะทำให้ปริมาณน้ำมันปาล์มในประเทศขาดแคลน
และเชื่อมั่นว่าถ้าเราไปใช้ผสมในน้ำมันดีเซลเป็นปี ๑๐๐ (B ๑๐๐) ร้อยละ ๒ จะทำให้
อนาคตของปาล์มน้ำมันยังมีชีวิตชีวา มีระยะเวลาอีกยาวนาน เรื่องการล้มตลาด
นี้ไม่ใช่เหตุผลของการที่มากล่าวอ้างว่าเป็นการล้มตลาด เดือนที่แล้วกับเดือนนี้
ไม่แตกต่างกันเลย ราคาปริมาณปาล์มน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมาอย่างมากมาย
จากปีที่แล้วกับปีนี้ไม่มีความแตกต่างแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือโรงงานทุกโรงงานชะลอการซื้อ
เนื่องจากมีผลผลิตของน้ำมันที่นำเข้ามาอยู่ในสต็อก -----

ท่านประธานครับ พี่น้องประชาชนพวกเราทุกคนที่ต้องบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมาจากอนุพันธ์ของปาล์มน้ำมันต่อไปอย่างเช่นน้ำมันพืชก็ดี ยาสระผม สบู่ ยาสีฟัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าด้วยปาล์มน้ำมันเราต้องรับสภาวะสินค้าที่แพงขึ้นอยู่แล้ว พี่น้องประชาชนต้องเสียแล้วอ้างว่าน้ำมันปาล์มแพง ขณะเดียวกันโรงงานฝ่ายผลิตทั้งหลายก็ได้ น้ำมันปาล์มราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาหลังจากนั้นก็เริ่มการกดราคาเกษตรกร โรงงานทุกโรงงานชะลอการซื้อขณะเดียวกันบางโรงงานอ้างเฉยเลยปิดซ่อม สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร ชาวสวนต้องพาปาล์มน้ำมันไปรองลงผลผลิต ๒-๓ วันค่ารถ ค่าเช่ารถ ค่าบรรทุกแพง สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาแล้วก็กดราคา เพราะฉะนั้นลานเทกก็จะซื้อ ราคาปาล์มถูกลงไปทุกวัน วันนี้ราคาปาล์มทะเลลายที่ลานเทกอยู่ที่เพียง ๓ บาทเศษ ท่านประธานครับ ผมยังดีใจว่าเคยคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอนาคตเราน่าจะขยายการผลิตปาล์มน้ำมันไปสู่จังหวัดต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความชื้นในอากาศเพียงพอ มีปริมาณน้ำที่เพียงพอ แล้วเราก็ลดการนำเข้าน้ำมัน จากต่างประเทศ ใช้ผลผลิตไบโอดีเซลเข้ามาทดแทน สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ กับประชาชนมาก เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในการประหยัดเงินตรา เงินตรา ส่วนแตกต่างที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างแค่ ๓๐,๐๐๐ ตันที่นำเข้ามามีผลแตกต่างกิโลกรัมละ ๒ บาท ๘๕ สตางค์ ก็หมายความว่าประมาณ ๘๕.๕ ล้านบาท ไม่ได้กับเกษตรกร ไม่ได้กับพวกเรา ไม่ได้กับผู้ซื้อสินค้า ได้กับใครก็ไม่รู้ สิ่งที่เกิดขึ้นผมกราบเรียน ท่านประธานไม่ใช่เป็นเรื่องอื่นเลย เป็นเรื่องของการพยายามที่จะบีบและกดราคาสินค้า ของเกษตรกรให้ต่ำลง สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าดูทุกปีที่ผ่านมาไม่เคยมีครับ ปีก่อน ๆ ท่านรัฐมนตรี คงมีตัวเลขเหมือนกับผมอยู่ว่าปาล์มน้ำมันที่เรานำเข้าจากต่างประเทศเดือนเดียวกัน ของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานำเข้าแค่ ๒๑๐ ตัน แต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นำเข้ามา ๒๗,๒๔๐ ตัน รวม ๔ เดือนที่ติดกัน ๓๐,๐๐๐ กว่าตัน สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผลผลิตในเดือน มีนาคมและพฤษภาคมที่เป็นต้นฤดูฝนออกมา ผลผลิตของเกษตรกรออกมา แนนอน ถือโอกาสอ้างเลยว่่าวันนี้ปาล์มผลิตไม่ทัน เป็นเรื่องของการรังแกประชาชน รังแกชาวสวน เกษตรกรโดยแท้ ผมไม่เชื่อว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๙๕

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สาริศา ๙๓/๒

ท่านก็นั่งอยู่ที่นี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีตัวเลขของพืชสวนทุกชนิดซึ่งคำนวณปริมาณผลผลิตล่วงหน้าได้ ผลผลิตจะออกมาเดือนนี้เท่านั้น เดือนนี้เท่านี้ถ้าเรามีการวางแผนที่จะแก้ไขปัญหาล่วงหน้าเราทำได้ แต่ที่ซ้ำร้ายรู้ล่วงหน้าแล้วก็นำเข้ามาในช่วงจังหวะเวลาอาศัยข้อตกลงอาเซียน ออฟต้า ซึ่งไม่ต้องเสียภาษีนำปาล์มน้ำมันเข้ามาในเวลาที่บ้านเราประชาชนควรได้ประโยชน์ เกษตรกรได้กำไรไปบ้างแต่สิ่งที่ทำเป็นการทับถม การทำลายการทำให้เกษตรกรมีปัญหา สิ่งเหล่านี้เราไม่อยากจะเกิดขึ้น ผมเชื่อว่าท่านประธานท่านรัฐมนตรี พวกเราทุกคนที่นี่ไม่อยากเห็นอย่างนั้น แต่กราบเรียนท่านประธานครับวันนี้ไม่มีใครได้ประโยชน์เลยและที่น่าเสียใจกว่านั้นก็คือว่า ขณะนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นของ ๓ จังหวัดที่มีการชุมนุมกันอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่อำเภอท่าชนะ ที่จริงหลัก ๆ ก็มี ๒ อำเภอใหญ่แต่ที่อื่น ๆ ก็กำลังจะเกิดขึ้นถ้ารัฐบาลแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกต้องท่านประธานครับ ปาล์มน้ำมันมีมากที่สุดใน ๓ จังหวัดอยู่โซน (Zone) ตรงกลางมีจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจังหวัดกระบี่ มีจังหวัดชุมพร และมีโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันอยู่ที่นี้ แล้วเราก็อยากเห็นว่ารัฐบาลนี้ส่งเสริมให้มีการสร้างโรงงานหีบปาล์มน้ำมันของสหกรณ์ซึ่งเป็นของชาวบ้าน -----

สิ่งเหล่านี้จะได้ช่วยเวลาที่เกษตรกรมีปัญหา เวลาที่มีวิกฤติการณ์ของการตลาด โรงงานที่เป็นพ่อค้าเอกชนถือโอกาสสร้างแกชาชาวบ้านแต่โรงงานที่เป็นสหกรณ์ก็จะช่วยชาวบ้านได้ ท่านประธานครับ ผมจะไม่ใช้เวลาของสภานี้มาก ท่านรัฐมนตรีอยู่ที่นี่แล้ว ผมไม่แน่ใจว่าท่านรัฐมนตรีได้ทราบหรือยังว่าวันนี้ ๕ ข้อยื่นขอขึ้นที่ทางผู้ชุมนุมได้ยื่นต่อรัฐบาล ขณะนี้มีปาล์มน้ำมันอยู่บนถนนประมาณ ๒๔๐ ตัน เขาอยากได้ที่ขายในวันนี้ หัวข้อหนึ่งนะครับ อีกข้อหนึ่งอยากจะให้รัฐบาลส่งเสริมการตั้งโรงงานหีบปาล์มน้ำมันของสหกรณ์ อีกหัวข้อหนึ่งก็ต้องการห้ามการนำเข้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ อีกหัวข้อหนึ่งก็คือขอให้ซื้อในราคาที่เป็นธรรม หัวข้อเรียกร้องผมว่าไม่มาก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้พี่น้องประชาชนทางภาคใต้การสัญจรการคมนาคมทั้งภาคใต้กับภาคกลางติดขัดสิ้นเชิงเลยเพราะว่าถนนเป็นอัมพาตไปแล้ว ท่านก็ไม่ได้เป็นธุระไม่เห็นว่าเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นความเดือดร้อนของเรา พวกผมกังวลมากตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ผมหรือท่านประธาน เดี่ยวจะมีเพื่อนสมาชิกหรือคนอื่นที่ไม่เข้าใจคิดว่าเป็นเรื่องที่พวกเราส่งเสริมให้มีการชุมนุมอย่างนี้เกิดขึ้น แต่กราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่า พวกทั้งหลายมีความรู้สึก มีจิตวิญญาณเหมือนกันที่อยากจะเห็นความสงบสุขเกิดขึ้น แต่สิ่งที่เราอยากเรียกร้องก็คืออยากเรียกร้องให้รัฐบาลผมเรียกร้องผ่านท่านประธาน ผ่านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผมเคารพนับถืออีกครั้งหนึ่งว่า รีบแก้ปัญหาเถอะครับคนที่นั่นยังพูดได้ แต่ถ้าเกิดขึ้นมาหลายจุดหลายแห่งจะเป็นปัญหายืดเยื้อซึ่งทำให้แก้ไขปัญหายากขึ้น และหวังว่าการพูดจาครั้งนี้คงได้มีโอกาสที่ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ขอขอบคุณครับ ท่านประธาน

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ท่านสมาชิกครับ วิปของพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอรายชื่อผู้ต้องการอภิปรายอยู่ที่ผมนี้ ๑๔ ท่าน แล้วก็เหลือไปเห็นยกมือเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๔ ท่าน ทั้ง ๔ ท่าน ผมก็จดลงไป ในรายชื่อเป็นลำดับที่ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ เรียบร้อยแล้ว ท่านต่อไป คุณอภิชาติ ศักดิ์เศรษฐ์ ครับ

๑๙๗

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ศิริลักษณ์ ๙๔/๒

นายอภิชาติ ศักดิ์เศรษฐ์ (นครศรีธรรมราช) : กราบเรียนท่านประธานสภา
ที่เคารพ กระผม อภิชาติ ศักดิ์เศรษฐ์ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ผมจำเป็นต้อง
ลุกขึ้นมาใช้เวลาของสภาสั้น ๆ ด้วยความห่วงใย เนื่องจากว่าความล้มเหลว
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ที่ผมได้ยื่นญัตติขอให้ตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญเพื่อไปศึกษาเรื่องนี้ ความล้มเหลวอันนั้นได้สะท้อนให้เห็นแล้ว
ในฤดูการผลิตปีนี้ก็คือในพื้นที่ภาคตะวันออก และในอีก ๒ เดือนเศษข้างหน้า
คือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมต่อเนื่องไปถึงเดือนกันยายน
ความล้มเหลวแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกในพื้นที่ภาคใต้ผมถึงห่วงใย ที่พูดเช่นนี้ก็เนื่องจากว่า
ปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำเป็นวัฏจักรแห่งความเลวร้าย เป็นวัฏจักรแห่งความไม่รับผิดชอบ
เป็นวัฏจักรที่เกิดจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดมาโดยตลอดของรัฐบาล และปีนี้
ก็จะเกิดขึ้นอีก ไม่มีการทบทวน ไม่มีการเอาบทเรียนจากปีก่อน ๆ มาเพื่อที่จะเตรียมการ
ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะฉะนั้นขอเสนอในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องนี้
จึงเป็นความจำเป็นของสภาแห่งนี้ เมื่อปีที่แล้วเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ เราได้พบเห็น
ปัญหาที่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้ต้องขนมังคุดมากองทิ้ง ต้องมาชุมนุม
ประท้วงและขายผลผลิตจากสวนได้เพียงราคา กิโลกรัมละ ๓-๕ บาทเท่านั้น ซึ่งในเวลานั้น
เมื่อเกิดเหตุขึ้นมาภาครัฐก็เข้าไปแก้ไขปัญหาแต่ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
โดยที่ไม่ได้มีการเตรียมการอะไรมาก่อนความล้มเหลวจึงเกิดขึ้น อันที่จริงแล้ว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้มีตัวเลข
ในการพยากรณ์ผลผลิตผลไม้ก่อนฤดูออกดอกออกผลทุกปีครับ -----

แต่ว่าก็นั่นแหละครับ ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งกระทรวงพาณิชย์เองก็ออกมายืนยันว่าจะสามารถรับมือได้ สามารถแก้ไขปัญหาได้แต่ก็เกิดความล้มเหลวต่อเนื่อง เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคมที่ผ่านมาผมได้เคยตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้เพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาแต่เนิ่น ๆ เวลานั้นผลไม้จากภาคตะวันออกยังไม่ออกมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ มาตอบกระทู้ถามเรื่องนี้ แต่ก็ไม่ได้ให้หลักประกันใด ๆ ว่าจะสามารถรองรับการแก้ไขปัญหา ไม่สามารถที่จะรับมือของผลไม้ในพื้นที่ที่จะออกมาในแต่ละพื้นที่ได้ และในพื้นที่ภาคตะวันออกที่เกิดปัญหานี้ ขึ้นมาก็เป็นผลจากการที่ไม่ได้เตรียมการของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันนี้เกษตรกรภาคตะวันออกก็ร้องไม่ออกแล้วครับ เพื่อนสมาชิกจากภาคตะวันออกก็บอกแล้วว่าทุเรียน มังคุด เงาะขายที่สวนราคาไม่ถึง ๑๐ บาททุกชนิด ขณะที่ต้นทุนการผลิตมากกว่า ๑๐ บาทขึ้นไปแบบนี้จะอยู่ได้อย่างไร คนไทยอาจจะดีใจได้กินผลไม้ราคาถูกแต่ชาวสวนล่ะครับ นี่เป็นโจทย์ที่รัฐบาลจะต้องนำไปขบคิด ท่านมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอบในสภาก่อนที่กระทู้ถามผมจะเข้าสภา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม มาพูดในที่ประชุมแห่งนี้บอกว่าเกษตรกรชาวสวนมังคุดไม่ต้องห่วงเขาไปติดต่อผู้ค้าในประเทศฝรั่งเศสไว้แล้วสามารถที่จะระดมมังคุดที่มีคุณภาพจากประเทศไทยไปขายอย่างน้อย ๑,๐๐๐ ตัน กระจายไปตามโมเดิร์น เทอร์คในฝรั่งเศส ๖,๐๐๐ สาขา แล้ววันนี้เป็นอย่างไรรครับ ราคาผลผลิตในภาคตะวันออกก็แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในภาคตะวันออกได้ ตัวเลขผลผลิตในปีนี้นี้ครับ ผมพูดเฉพาะภาคใต้ ตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองบอกว่าผลไม้มารวมของภาคใต้ปีนี้จะมามีประมาณ ๘๒๓,๐๐๐ ตัน โดยเฉพาะมังคุดมี ๑๗๘,๐๐๐ ตัน ลดลงจากปีที่แล้วประมาณ ๗,๐๐๐ กว่าตัน นี่เป็นตัวเลขที่ทำทนายท่านว่าจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร เมื่อปี ๒๕๕๐ สำนักเศรษฐกิจการเกษตรก็ทำนายไว้แบบนี้บอกว่าเฉพาะมังคุดนี้จะมีผลผลิตไม่น้อยกว่า ๕๑๗,๐๐๐ ตัน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๔๙ ถึง ๔๗ เปอร์เซ็นต์ รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ยังไม่สามารถรับมือได้ครับ ปีนี้ผมเข้าใจว่าอาจจะเจอปัญหาแบบเดียวกันเหมือนปีที่แล้ว

๑๙๙

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

บุญยรินทร์ ๙๕/๒

ปีที่แล้วเกษตรกรเขาทำอย่างไรครับ ส่วนที่เป็นกลุ่มเป็นสหกรณ์เขาก็ออกไปหาตลาดกันเอง ต่อรองกับพ่อค้าเอาเอง ขายได้ราคาต่ำก็ต่ำ ส่วนที่ ๒ คือเกษตรกรรายย่อย พวกนี้ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นอกจากยอมตามแรงบีบของพ่อค้า ซึ่งเกษตรกรรายย่อยเหล่านี้ไม่ได้เข้าไปสังกัดกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีมากถึงครึ่งหนึ่งก็ต้องจำหน่ายอยู่ในตลาดท้องถิ่นตามมีตามเกิด ส่วนที่ทนายชวดทุนไม่ไหวคือยอมปล่อยให้ไปเก็บมังคุดในสวนก็เสียเวลาแล้วก็เสียเงินไปเปล่า ๆ ในช่วงที่เกิดปัญหาในปีที่แล้ว เราได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาประสาน เราได้กรุงเทพมหานครเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาตลาด ปีนี้ก็ต้องการแบบนี้อีกเช่นกัน ผลไม่หลักที่จะเป็นปัญหาอีกอันหนึ่งซึ่งผมจะไปเร็ว ๆ ก็คือ ปัญหาเรื่องลอบกอบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ความจริงแล้วในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงาก็มีปัญหาเหมือนกัน แต่ที่ผมห่วงใยก็คือในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากว่าลอบกอบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นลอบกอบที่มีคุณภาพเคยขายได้ราคาสูงมากถึงกิโลกรัมละ ๘๐ บาท ๙๐-๑๐๐ กว่าบาทก็มีครับ แต่ปีที่แล้วราคาตกลงเหลือประมาณกิโลกรัมละ ๒๕-๓๐ บาทเท่านั้นแล้วร้ายมากครับ

ในรอบ ๑๐ ปีที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนลองกองใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เคยประสบปัญหาแบบนี้ ปีที่แล้วมีตัวเลขการผลิตได้ถึง ๘๕,๐๐๐ ตัน กระทรวงพาณิชย์ในเวลานั้นบอกว่าจะระดมส่งออกให้ได้ประมาณ ๓๐๐ ตัน แต่ที่ผมติดตามข่าวในปีที่แล้วลองกองจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นข่าวที่ออกไปขายในต่างประเทศก็มีที่ส่งไปเมืองจีนเพียงแค่ ๑๐ ตัน ซึ่งกว่าจะส่งออกไปได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ ต้องมีกระทรวงกลาโหมเข้าไปเป็นผู้บริหารจัดการ มี ศอ.บต. มีกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศเข้าไปช่วยกันใหญ่เลยครับได้แค่ ๑๐ ตัน ปีนี้เห็นบอกว่าตั้งเป้าไว้จะส่งออกถึงประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตัน ผมดูแล้วท่าจะเป็นจริงได้ยาก เรามีข้อเรียกร้องของพี่น้องเกษตรกรหลายข้อ แต่ผมจะนำเรียนกับท่านเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นก็คือเรื่องการจัดหาตลาด ตลาดในประเทศซึ่งถ้าเกิดสามารถระบายได้เพื่อนสมาชิก ท่านสาธิต ปิตุเตชะ ก็ได้้นำเรียนแล้วว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่าง ๆ จะเป็นตัวที่จะช่วยระบายสินค้าโดยเฉพาะมังคุดออกไปสู่ตลาดในประเทศได้มาก กรุงเทพมหานคร ในภาคเหนือ ในภาคอีสาน ในภาคกลางถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ประสานงานกับ อบจ. ทั่วทุกจังหวัดก็จะสามารถระบายผลไม้เหล่านี้ไปขายได้ ทั้งมังคุด ลองกองซึ่งเป็นผลไม้ที่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนิยมชมชอบอยู่แล้วซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะต้องสนับสนุน ตลาดในประเทศอันหนึ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าจะพยายามส่งเสริมแล้วก็จัดเงินงบประมาณไว้ถึง ๓๕ ล้านบาท ในปีนี้บอกว่าจะมีการจัดงานเทศกาลผลไม้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล แผนงานหนึ่ง อีกแผนงานหนึ่งคือการจัดงานเทศกาลผลไม้ในแหล่งผลิต เช่น ระยอง จันทบุรี ตราด พะเยา ลำพูน เชียงใหม่อะไรต่าง ๆ นครศรีธรรมราช ผมมีข้อเสนอกับท่านอย่างนี้ว่าการจัดงานเทศกาลผลไม้ในแต่ละจังหวัดนี้ท่านก็เห็นแล้วว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นการนำเอาสินค้าประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผลไม้มาเป็นส่วนประกอบของงานกลายเป็นงานแสดงสินค้าด้านอื่น เป็นงานแสดงขายสินค้าเสื้อผ้ามือสอง เป็นงานสวนสนุกอะไรต่าง ๆ แบบนั้นไปมากกว่าซึ่งอาจจะล้มเหลวและเป็นการสูญเปล่า

ที่ใช้เงินมากถึง ๓๕ ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งครับตลาดต่างประเทศที่บอกว่าต้องพยายามกันต่อไปทั้งตลาดในยุโรป ในจีน ผมคิดว่าดูตามรายงานที่นำเสนอในเอกสารชิ้นนี้บอกว่า จะต้องใช้วงเงินถึง ๖๐ ล้านบาท แล้วก็จัดแสดงสินค้าผลไม้ไทยในต่างประเทศ ในตลาดหลักในจีน ในอินเดีย ในยุโรป ในออสเตรเลีย ในเวียดนามอะไรต่าง ๆ ผมคิดว่าต้องมีแผนที่แน่นอนเพราะว่าตัวเลขเงินงบประมาณที่วางไว้ ๖๐ ล้านบาทมันทำอะไรมากไม่ได้หรอกครับ แต่โฆษณาผ่านสื่อในต่างประเทศ ๖๐ ล้านบาทนี้จะพอหรือเปล่านั้นก็ยังไม่รู้ การประสานงานร่วมมือระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทำอย่างไรผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำและน่าที่จะให้ข้อมูลกับสภาแห่งนี้ สุดท้ายก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคมที่บอกว่า ๓ ประสาน จะช่วยกันในการระดมผลไม้ส่งออกสู่ตลาดให้ได้มากที่สุดและราบรื่นที่สุด เอาเข้าจริงในระดับกระทรวงนี้มีการประสานงานกันได้ครับ แต่ว่าในระดับพื้นที่ ในระดับจังหวัด ยังไม่ได้ตื่นตัวเรื่องนี้และไม่มีเจ้าภาพที่จะเข้ามาจัดการอย่างแท้จริง ผมฝากเรื่องนี้ไว้สั้น ๆ เพียงเท่านี้ กราบขอบพระคุณครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ต่อไปเป็นคุณวิชัย ล้ำสุทธิ แล้วก็คุณวิชัย อนามพงษ์ ครับ

นายวิชัย ล้ำสุทธิ (ระยอง) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม นายวิชัย ล้ำสุทธิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานที่เคารพครับ ขณะนี้เป็นช่วงฤดูกาลของผลไม้ที่จะออกสู่ตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียน มังคุด เงาะ แล้วก็ลองกองซึ่งภาคตะวันออกนั้นมีปัญหามาก ผลผลิตรวมทั้ง ๓ จังหวัดของระยอง จันทบุรี แล้วก็ตราดนะครับ -----

๒๐๒

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กมลมาศ ๙๗/๑

ปริมาณนั้นมากประมาณ ๘๒๘,๖๓๖ ตัน โดยผลผลิตดังกล่าว ผลไม้ที่ออกฤดูกาลนี้ ก็เป็นผลไม้เมืองร้อนซึ่งจะออกในช่วงสั้น ๆ คือในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนของทุกปี แล้วก็ต้องออกดอกพร้อมกัน ออกพร้อมกันซึ่งทำให้เกิดปัญหาล้นตลาดที่ทำให้ราคาผลไม้มันตกต่ำเป็นประจำทุกปี ท่านประธานครับ ในปัจจุบันราคาผลไม้ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ นั้นราคาเป็นดังนี้ครับ เกาะราคาตลาดกลางที่ตลาดตะพง จังหวัดระยองราคาอยู่ที่ ๑๒-๑๓ บาท ราคาที่สวนอยู่ที่ ๖ บาท ทูเรียนชะนีตลาดกลางตะพงอยู่ที่ ๑๑-๑๒ บาท แต่ที่สวนอยู่ที่ ๔ บาท ทูเรียนหมอนทองราคาตลาดกลางตะพงอยู่ที่ ๒๒-๒๓ บาท แต่ที่สวนนั้นอยู่ที่ ๑๔ บาท มังคุดราคาตลาดกลางอยู่ที่ ๑๕-๑๖ บาท ที่สวนอยู่ที่ ๘ บาท จะเห็นว่าราคาในท้องตลาดนี้ขนาดตลาดกลางตะพงเป็นพื้นที่ที่ปลูกราคาก็แพงกว่าตลาดชาวสวนครึ่งหนึ่ง เพราะฉะนั้นจากสวนมากกรุงเทพฯ ก็อาจจะแพงอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่าปัญหาจากน้ำมันแพงบ้าง จากทุกสิ่งทุกอย่างแพงบ้างชาวสวนเป็นอย่างนี้ ปีที่แล้วปุ๋ยลูกละ ๕๐๐ บาท ปรากฏว่าทูเรียนชะนีกีราคา ๔ บาท ปีนี้ปุ๋ยลูกละ ๑,๒๐๐ บาท ทูเรียนชะนีกีลูกละ ๔ บาท ท่านครับ รัฐบาลหลายสมัยผ่านมาทูเรียนชะนีกียัง ๔ บาทเหมือนเดิม ตั้งแต่ผมยังเด็ก ๆ เกิดมาอยู่ที่ระยองราคาก็ประมาณนี้ครับประมาณ ๔ บาท แต่ว่าสมัยก่อนนั้นรัฐบาลก็แก้ไขปัญหานี้มาตลอดก็ ๔ บาทอยู่เหมือนเดิมครับ ท่านประธานครับ ปีที่แล้วค่าครองชีพราคาปุ๋ย ราคายาปราบศัตรูพืชยังถูกหน้อย ปีนี้ปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าปุ๋ยไม่ว่ายาปราบศัตรูพืชเพิ่มขึ้น ๒ เท่าแล้วแบบนี้ชาวสวนจะเป็นอย่างไร อย่างนี้ก็ตายอย่างเดียวไม่ต้องบอกว่าเอาต้นทุนคืนหรือเอาแค่ได้ส่วนหนึ่งของต้นทุนก็แย่แล้ว นี่คือนโยบายที่เกิดขึ้นกับชาวสวนในปัจจุบัน ปรากฏว่าลงพื้นที่ไปก็บอกว่าอย่างไรชาวสวนผลไม้ปีนี้ถึงแม้จังหวัดระยองจะน้อยกว่าจังหวัดจันทบุรีก็บอกว่าขาดทุนย่อยยับ เพราะฉะนั้นฝากท่านประธานบอกรัฐบาลด้วยในกรณีนี้ต้องระดมความคิดเพื่อบริหารจัดการผลไม้ทั้งระบบที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการไว้ให้มีประสิทธิภาพและมีผู้รับผิดชอบอย่างแท้จริง นี่คือนโยบายที่จะต้องทำแล้วก็มีระบบอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้ในอนาคต ตอนนี้จังหวัดระยองนั้นทูเรียน เกาะ

๒๐๓

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กมลมาศ ๙๗/๒

ผลไม้ประเภทนี้เริ่มลดน้อยถอยลงเพราะว่าปลูกไปทุกปี ๆ ก็ขาดทุนทุกปีเหมือนกับ
จังหวัดนนทบุรีตอนนี้ทุเรียนแทบไม่มีแล้วก็ไม่อยากให้จังหวัดระยองเป็นแบบนั้นครับ
ไม่อยากให้ทุเรียน เาะะ ลองกองอ่วย ๆ สด ๆ จากสวนเริ่มหายไปตอนนี้
เริ่มโค่นกันแล้วแล้วก็มาปลูกพืชพลังงานทดแทนไม่ว่ายางพาราเอย ปาล์มน้ำมันเอย
ที่มาทำในขณะนี้ ท่านประธานครับ ก็ช่วยประสานงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แล้วกรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
มานั่งประชุมมานั่งหารือกันว่าถ้าตกลงเป็นแบบนี้ทุกปี -----

- ๙๘/๑

ถึงฤดูกาลนี้ราคาก็ตกต่ำทุกปี มันจะต้องทำอย่างไรที่จะกำหนดการบริหารพัฒนาผลไม้มันให้ยั่งยืน เพราะฉะนั้นขอสอบถามประเด็นคร่าว ๆ ว่าปัจจุบันนี้พอตอนผลไม้ ออกดอก ผลไม้ทั้ง ๔ อย่างนี้ออกดอกจะออกช่วงเดียวกันครับ จะออกช่วงกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน ประมาณมีนาคม พอเมษายนก็เริ่มจะวายแล้ว ออกดอกทั้ง ๔ ชนิด ทุเรียน ลองกอง เงาะ มังคุด กระทวงเกษตรและสหกรณ์จะทราบข้อมูลได้อย่างไรว่าผลผลิตที่จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรีออกมาน่าจะมีผลผลิตประมาณสักเท่าไร อันนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทวงเกษตรและสหกรณ์ไปดูแล

ประเด็นที่ ๒ ปริมาณการผลิต เมื่อทราบปริมาณการผลิตว่าผลผลิตจะออกมาเท่าไรแล้วก็ให้กระทวงพาณิชย์ไปหาตลาดผลไม้ล่วงหน้าเพื่อกระจายผลผลิตไปยังแหล่งผู้บริโภคว่าผลผลิตออกมา ๔๕ วันผลไม้พวกนี้ก็หมดแล้ว หาตลาดล่วงหน้าให้เสร็จ กระทวงพาณิชย์รับผิดชอบไปว่าหาตลาดล่วงหน้าเพื่อจะได้กระจายสินค้าให้รวดเร็ว ไม่เน่าเสียแล้วราคาก็จะไม่ตกต่ำ

ประเด็นที่ ๓ เราจะทำอย่างไรกับสินค้าของเราบางครั้งปรากฏว่าหลายจังหวัด เช่น จังหวัดระยองสินค้าบางส่วนที่ส่งไปไม่ได้คุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน ถ้าเราส่งในประเทศก็ไม่ค่อยมีปัญหาตีกลับเท่าไร ถ้าส่งไปต่างประเทศมีปัญหาตีกลับเยอะ มีปัญหาตีกลับหรือมีปัญหาที่ไม่ได้คุณภาพ เพราะฉะนั้นรัฐมีหน้าที่ควบคุมสินค้าประเภทนี้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ปัญหาที่กระทวงเกษตรและสหกรณ์และกระทวงพาณิชย์ต้องร่วมกัน ตอนนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทวงพาณิชย์มาอยู่ที่นี้ด้วย ก็ดีใจกับท่านที่ปัจจุบันทำอยู่ระดับของรัฐมนตรีว่าการกระทวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทวงคมนาคม ตอนนี้มีมาตรการสั้น ๆ ภายใต้โครงการชื่อเกษตรผลิต พาณิชย์ขาย คมนาคมขน เกษตรกรไทยรวย แต่สถานการณ์ความเป็นจริงจังหวัดทางภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราดนั้นปรากฏว่าเกษตรผลิตจริงครับ เกษตรเป็นผู้ผลิตจริง ๆ ตอนนี้พาณิชย์จังหวัดเอเยอะไรเอเยที่นี้ประชุมเมื่อวันอังคารที่แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเอาไปขายที่ไหน กว่าจะติดต่อตลาด

ปรากฏว่าผลไม้วายเป็นประจำทุกปี เพราะที่ไม่เคยวางแผน ไม่เคยคิดมาก่อนว่าผลไม้ออกเราจะทำอย่างไร แม้ปัจจุบัน อบจ. ระยองตั้งงบไว้แล้ว ๑๕ ล้านบาท พอจะเอางบมาให้พาณิชย์จังหวัด พาณิชย์จังหวัดยังไม่รู้ว่าถ้าเอาเงินไปซื้อแล้วจะไปขายให้ใครนี่เป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดมาก ตอนนี่จังหวัดระยองก็ต้องขอร้องให้ ธ.ก.ส. ระบายผลผลิตให้ แต่ตอนนี่ลำบากมาก เพราะว่ามันระดมกันออกมามาก มันเต็มไปหมดก็ไม่รู้จะทำอย่างไร นี่คือการไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าไว้ก่อน นี่คือนปัญหาพอเกิดวิกฤติที่ไรก็มานั่งประชุมสุมหัวกันทุกครั้งไปนี่คือต้องทำนะครับ ส่วนคมนาคมที่บอกขนย้ายจังหวัดประชุมกันทุกปีกระทรวงคมนาคมไม่เคยเข้าร่วมประชุมแม้แต่ครั้งเดียว ที่บอกว่ากระทรวงคมนาคมขนย้ายพวกผม ส.ส. ๓ จังหวัดทางภาคตะวันออก ต้องร่วมมือกันขอร้องให้ตำรวจทำหนังสือผ่อนผันรถบรรทุก เพราะว่าถ้าบรรทุกมาประมาณสัก ๒ ตัน อย่างมากก็ไม่เกิน ๒ ตัน น้ำหนักถือว่าเกินแล้ว ถ้า ๒ ตันเมื่อไรบรรทุกมาขายที่กรุงเทพฯ ก็จะมีขาดทุนทันทีเพราะว่าค่าน้ำมันมันแพง เพราะฉะนั้นก็ขอร้องตำรวจว่าเราบรรทุกมาสัก ๓ ตันกำลังดีก็ขอร้องว่าอย่าเพิ่งจับกันได้ไหม เพราะว่าตอนนี่เป็นการช่วยประชาชนในการระบายสินค้าออกเพื่อให้เกษตรกรนั้นอยู่ได้ นี่ก็คือปัญหาที่พวกเราต้องทำเอง แล้วเมื่อที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าอย่างไรดีเยี่ยมปรึกษาหารือกัน ที่แรกว่าจะปรึกษากันตอนทุ่มหนึ่งนี่ปรากฏว่าท่านไม่ว่างมีธุระเดี๋ยวก็ต้องปรึกษากันไปก่อน -----

เพราะฉะนั้นคำขวัญ ณ ปัจจุบันนี้มันไม่ได้เป็นแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตั้งกันไว้ ตอนนี่เกษตรผลิต พาณิชย์ก็ไม่เคยขาย คมนาคมไม่เคยขนย้ายเลยครับ เกษตรกรไทยตายอย่างเดียว นี่คือคำขวัญใหม่ ท่านลองไปเปลี่ยนใหม่ นะครับ จึงขอฝากท่านประธานถึงท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้ง ๓ กระทรวงให้มานั่งคุย นั่งแก้ปัญหา ชาวสวนผลไม้ให้มันเป็นรูปธรรม ให้มันเกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ เพื่อให้พี่น้องชาวสวนผลไม้ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน นั่นคือสิ่งที่พวกเราในฐานะ ส.ส. อยากเห็น อยากเจอ เกิดมาตั้งนานแล้วพอถึงหน้าผลไม้ชุกนี้ ออกมาก็เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นฝากท่านประธานด้วยอย่างไรประสานให้เกิดในรัฐบาล ชุกนี้ด้วยครับ ขอขอบคุณท่านประธานครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
คุณธวัชชัย อนามพงษ์ ครับ

นายธวัชชัย อนามพงษ์ (จันทบุรี) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมธวัชชัย อนามพงษ์ ยุคคนชนวนปัญญา พงศ์เวช เวชชาชีวะ ส.ส. จังหวัดจันทบุรี พรรคประชาธิปัตย์ กระผมขออภิปรายเรื่องราคาผลไม้ตกต่ำซ้ำซากของภาคตะวันออก ผ่านไปยัง ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ สักครั้งหนึ่ง ขณะนี้ชาวสวนกำลังลำบากมาก ๆ เพราะตลาดใกล้ตายขายไม่ออก สำหรับจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่เพาะปลูกรวมแล้วก็ ๕๖๓,๐๐๐ ไร่ มีผลผลิตออกมากพอสมควร ทุกรายมีผลผลิตออก ๒๓๗,๗๒๐ ตัน เวลานี้ออกไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งหรือ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ มังคุดมีผลผลิต ๓๓,๔๒๐ ตัน เวลานี้ออกแค่ ๓๐ กว่าตันเอง เงาะนี้ผลผลิต ๑๕,๓๒๕ ตัน เวลานี้ออกไปได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียว นะครับท่านประธาน ยังมีลองกองอีกหมื่นกว่าตันก็ออกไปได้ ๒ เปอร์เซ็นต์เอง เพราะฉะนั้นมังคุดก็พอไหวแล้วเงาะก็เพิ่งจะออก แล้วอย่างจังหวัดจันทบุรีถ้าเงาะ มังคุด ลองกองออกหมดแล้ว ยังไปเจออีก รัฐบาลต้องไปเจออีกนะครับ เชียงรายก็ออกต่อ ภาคใต้ก็ออกต่อ ผมแปลกใจว่าทำไมรัฐบาลไม่แก้ปัญหาระยะยาวคอยจะแก้ปัญหาสั้น ๆ อย่างนี้ ผมว่า

๒๐๗

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กุลนิษฐ์ ๙๙/๒

ไปไม่รอดหรอกครับ จริง ๆ แล้วเรื่องผลไม้หรือเรื่องพลอยอัญมณีของจังหวัดจันทบุรี ครั้งแรกผมคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์คงจะได้เป็นรัฐบาลแน่ ๆ ผมก็หวังว่าจะให้ พรรคประชาธิปัตย์นี้แหละแก้ปัญหา เพราะมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย แต่พอไม่ได้เป็น ผมต้องพาเพื่อน ส.ส. ของผมนี้ไปพบท่านรัฐมนตรีมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ท่านพูดดีมากครับ ท่านบอกวิซซัยท่านไม่ได้คำนึงถึงเลยว่าจะเป็ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล ท่านมีเงินเดือน เป็นล้าน ๆ เลยท่านไม่สนใจแต่ท่านจะมาช่วยชาติ ท่านบอกผลไม้ปีนี้ไม่ต้องห่วง แล้วเรื่องมังคุดกำลังจะเป็นทอง ท่านบอกชัดเจนมากเลยกำลังจะเป็นทอง ญี่ปุ่นลูกละ ร้อยกว่าบาท อย่งไร ๆ ก็อย่าให้ตัดต้นนะครับ ผมดีใจมากเลยไปบอกให้ชาวสวนปีนี้ ผลไม้ไม่ต้องห่วงท่านรัฐมนตรีมิ่งขวัญบอกจะแก้สุดฝีมือไม่ต้องห่วง ไม่ต้องห่วง ได้อย่างไรตอนนี้ตลาดมันตาย ชาวสวนก็ใกล้ตาย แล้ว ส.ส. ที่พูดเต็มปากครับ ท่านรัฐมนตรีมิ่งขวัญบอกไม่ต้องห่วง ผมเองก็เลยกลัวใจมากนะครับ แล้วขอทราบเรียนว่า ขณะนี้แม้กระทั่งตู้คอนเทนเนอร์ (Container) ที่บรรทุกทุเรียนก็ขาดแคลน และผมไม่เข้าใจว่า กระทรวงพาณิชย์นั่งทำอะไรกันอยู่ อย่งผลไม้ปีนี้ ยกตัวอย่าง ทุเรียนหมอนทอง ๑๐ กว่าบาทเอง ๑๐ กว่าบาทขาดทุนแหง ๆ อยู่แล้ว แล้วก็มังคุดตกไซส์ (Size) แบบนี้ ท่านประธาน ก็โลกริมหนึ่งประมาณ ๑๕ ผลเดี๋ยวมผมจะให้ท่านประธานดูนะครับ เขาซื้อกัน ๘ บาท ผมไม่แน่ใจว่าท่านประธานมองเห็นหรือเปล่า ๘ บาทแค่นี้เอง -----

แล้วเงาะกิโลกรัมหนึ่ง ๒๐ ผล ๘ บาท แล้วค่าเก็บกิโลกรัมละบาท เหลือ ๗ บาท ผมว่าชาวสวนนี้ตายจริง ๆ ครับ ผมขอกราบเรียนว่า ถ้ารัฐบาลนี้ไม่คิดช่วยผมคิดว่า เสียโอกาสนะครับ เพราะรัฐบาลนี้มาจากการเลือกตั้ง เราไม่ชอบทหาร ไซ้ใหม่ครับ แต่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งถ้าเวลาประชาชนเดือดร้อนแล้วไม่ช่วย ประชาชนแล้วจะไปช่วยตอนไหนครับ จะคิดแก้ตอนไหน จะไปคิดแก้เรื่องรัฐธรรมนูญ เก็บไว้ก่อนได้ไหมครับ เรื่องปากท้องของประชาชนนี้สำคัญมาก ข้าวของขึ้นราคา ๔ เดือนขึ้น ๔ ครั้งแต่ผลไม่กลับตกเอา ๆ ผมขอฝากท่านรัฐมนตรีที่ผมรักนะครับ ผมคิดว่าท่านเป็นสุภาพบุรุษคนหนึ่ง ถ้าท่านฟังแล้วก็เตรียมคณะกรรมการลงไป ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจันทบุรีผลไม่มากจริง ๆ ขอให้ช่วยหน่อยได้ไหม ช่วยเอาบุญ ถေးครับท่านครับ ถ้าช่วยได้สมัยหน้าไม่แน่เขาจะเลือกพรรคพลังประชาชนก็ได้ ขอบพระคุณครับ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ความจริงคุณธวัชชัยกับท่านรัฐมนตรีมีขัญหน้าตาก็คล้าย ๆ กันอยู่แล้วท่านคงไม่ทิ้งขว้างหรอกครับ ท่านสมาชิกครับ เดิมเรากำหนดกันว่าจะจบการอภิปรายญัตตินี้ ภายในทุ่มกว่า ๆ แต่ผมดูแล้ววันนี้คงเป็นไปไม่ได้ที่จะจบนะครับ ผมเห็นว่าเราได้อภิปราย กันมาพอสมควรแล้ว แล้วก็เปิดโอกาสให้

นายธนิตพล ไชยนันทน์ (ตลก) : ท่านประธานครับ ขออนุญาตครับ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ผมขออนุญาตนิดหนึ่งครับ เพื่อนสมาชิกที่มีปัญหาเดือดร้อนมาก ๆ อภิปรายจนหมดแล้ว ยังเหลือท่านใดที่เดือดร้อนมาก ๆ จริง ๆ นะครับ เพราะว่าได้พูดกับท่านรัฐมนตรีไว้ว่า จะจบตรงคุณธวัชชัย ขอเอาคุณธนิตพล

นายธนิตพล ไชยนันทน์ (ตลก) : ขออนุญาตท่านประธานชี้แจงอย่างนี้ครับ พอดีผมได้ลงชื่อไว้เป็นคนหลัง ๆ แล้วก็มิเพื่อนสมาชิกหลายคนที่ตั้งใจจะขึ้นเครื่องบิน เพื่อกลับไปในพื้นที่แต่ว่าด้วยความที่ญัตตินี้เป็นญัตติที่สำคัญขอให้เพื่อน ๆ สมาชิก ของพรรคประชาธิปัตย์ได้พูดอีกสัก ๓ ท่านครับ คนละไม่กี่นาทีจะพยายามใช้เวลา ให้กระชับครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ท่านรัฐมนตรีอยู่ฟังต่อหน้าครับ ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ด้วยที่ท่านได้กรุณามารับฟังญาติทุกญาติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ทุกครั้ง ผมขออนุญาตเรียงตามลำดับที่วิปเสนอมายกก็แล้วกันครับ
เพราะว่าจะเรียกเมืองนนท์เดี๋ยวมันจะไม่ดี คุณบัญญัติ เจตนจันทร์ แล้วก็คุณประมวล
พงศ์ถาวรเดช คุณสมบัติ ยะสินธุ์ เริ่มจากคุณบัญญัติ เจตนจันทร์ ครับ

นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ระยอง) : กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง
เขต ๒ พรรคประชาธิปัตย์ ผมนั้นเป็นผู้แทนราษฎรในเขตพื้นที่เกษตรกรรมที่มีสวนผลไม้
เป็นอันมาก จังหวัดระยองนั้นถือเป็นพื้นที่ในภาคตะวันออกอันดับที่ ๒ ที่ผลิตผลไม้
คุณภาพออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันดับที่ ๑ นั้นคือจังหวัดจันทบุรี
อันดับที่ ๒ คือจังหวัดระยอง อันดับที่ ๓ คือจังหวัดตราด พื้นที่ในการปลูกทุเรียน
ของจังหวัดระยองนั้นประมาณ ๘๐,๐๐๐ ไร่ ผลผลิตประมาณ ๑ แสนตัน มังคุดนั้น
ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ไร่ ผลผลิตประมาณ ๑๔,๐๐๐ ตัน เงาะ ๑๑,๐๐๐ ไร่ ผลผลิต
๑๔๐,๐๐๐ ตัน ซึ่งในผลผลิตเหล่านี้หากกระผมจะขออนุญาตประมาณการว่า
ถ้าผลผลิตนี้บริโภคภายในประเทศอย่างเดียวเนื่องจากผลไม้ในภาคตะวันออกนั้น
ออกสู่ตลาดไม่ตรงกับผลไม้ในภาคใต้หากเก็บไว้บริโภคในประเทศทั้งหมดประชาชน
คนไทยในประเทศไทยนั้นจะต้องช่วยบริโภคดังนี้ครับ ประชาชนคนไทยจะช่วยบริโภค
ทุเรียนคนละ ๒ ลูก จะช่วยบริโภคมังคุดคนละ ๒ กิโลกรัม บริโภคเงาะคนละ ๔ กิโลกรัม
และลองกองคนละ ๑ กิโลกรัม ผลผลิตเหล่านี้จะสามารถกระจายแล้วผู้บริโภคได้ผลไม้
ราคาถูก มีคุณภาพ -----

เกษตรกรผู้ผลิตนั้นก็ได้รับความพึงพอใจ ผมคงไม่ต้องเอ่ยถึงราคาผลผลิตในปัจจุบันที่ตกต่ำเป็นอย่างมาก หลังจากที่ผลผลิตออกมาสู่ท้องตลาดได้เพียงแค่เดือนเดียว ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาผลไม้อากาศตกต่ำก็แบ่งเป็น ๓ ส่วน ผมขออนุญาตอภิปรายเพื่อนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาและนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา กับรัฐบาล ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน ผมอยากจะทำให้รัฐบาลนี้ ได้ให้ความสำคัญพีชผลการเกษตรในหมวดผลไม้ให้เป็นอย่างมากเนื่องจากในประเทศไทยนั้นเป็นประเทศผู้ผลิตผลไม้คุณภาพสู่ตลาดโลก และตลาดนั้นไม่ว่าภายในประเทศและต่างประเทศยังไม่อึดตัว ถ้าหากรัฐบาลส่งสัญญาณผิดหรือให้กระแสเกษตรกรนั้นกำหนดสัญญาณขึ้นมาผิดโดยการโค่นผลไม้ มีบางแห่งนั้นได้โค่นผลไม้ เช่น โค่นมังคุด โค่นทุเรียนไปปลูกยางพาราหรือไปปลูกปาล์มน้ำมัน เมื่อสักครู่ผมก็ทราบว่าปาล์มน้ำมันนั้นกำลังประสบปัญหา ไม่นานอนาคตยางพาราก็อาจจะประสบปัญหาก็ได้ ผมอยากจะทำให้ทางรัฐบาลนั้นให้ความมั่นใจกับเกษตรกรว่าผลไม้ที่ท่านดูแลและท่านมีองค์ความรู้เป็นอย่างดีนั้นรัฐบาลจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนโดยการส่งสัญญาณตั้งสถาบันผลไม้แห่งชาติหรือมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพีชผลไม้ในภาคตะวันออก ถ้าไม่ทราบจะตั้งที่ใดตั้งที่จังหวัดระยองก็ได้ครับ ให้มีการศึกษาวิจัยเรื่องของผลไม้อย่างเป็นจริงเป็นจังและสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาล หลังจากที่แบ่งกระทรวงออกเป็นหลายกระทรวงแล้วพบว่าน่าจะมีปัญหาในการประสานงานทำงานร่วมกัน เพราะว่าในพื้นที่นั้นได้ฝากผู้แทนราษฎรของเขาคือกระผมว่าปัญหาของพีชผลการเกษตรจำพวกผลไม้ไม่มีเจ้าภาพ ยกตัวอย่าง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้ส่งออกผลไม้คุณภาพไปยังต่างประเทศซึ่งตลาดใหญ่ก็คือจีน รองลงมาคืออินโดนีเซีย ประสบปัญหาว่ามีพายุเข้า ตู้คอนเทนเนอร์ของสายการบินเรือนั้นไม่สามารถเข้ามาที่ฝั่งได้ทำให้ต้องชะลอการรับซื้อผลไม้เพื่อส่งออกนอก ทำให้ผลผลิตนั้นคั่งค้างในตลาดเป็นเวลาเกือบสัปดาห์ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้พอค้าผู้ส่งออกสินค้าที่มีคุณภาพไม่รู้จะโทรศัพท์ไปหาใครให้แก้ปัญหานี้ ปัญหาของทางด้านผลไม้ใน ๓ ประการหลักที่ผมอยากจะนำเรียนเพื่อเป็นแนวทางก็คือ ๑. เรื่องของภาคการผลิต ภาคการผลิตนั้น

๒๑๑

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

เบญจมาภรณ์ ๑๐๑/๒

คือเกษตรกรซึ่งเจ้าภาพนั้นก็คือเกษตรกรและน่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ซึ่งปัจจุบันผลไม้ที่มีคุณภาพนั้นขอเรียนผ่านท่านประธาน ถึงรัฐมนตรีว่า ผลไม้คุณภาพนั้นต่างประเทศและในประเทศยังต้องการอีกเป็นจำนวนมาก และสามารถเพิ่มผลผลิตต่อกิโลกรัม ราคาต่อกิโลกรัมของผลผลิตนั้นสูงกว่าผลไม้ที่ไม่ได้ทำอย่างมีคุณภาพเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่ระยองนั้นมีการทำผลไม้ที่มีคุณภาพ เช่น มังคุด ทุเรียนไม่ถึง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นก็เป็นผลไม้ที่ผลิตไปตามธรรมชาติ สาเหตุหนึ่งที่เกษตรกรไม่สามารถทำผลไม้ให้มีคุณภาพได้ก็คือ ต้นทุนของสารเคมี จำพวกปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และแรงงานในการทำผลผลิตที่มีคุณภาพนั่นเอง ในส่วนนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำเป็นต้องมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ทำการฝึกอบรมและเป็นพี่เลี้ยง -----

- ๑๐๒/๑

๒๑๒

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สายชล ๑๐๒/๑

แล้วก็ทำการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตจำพวกปุ๋ย สารเคมี และยาฆ่าแมลง ปัญหานั้นไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลอย่างเดียวครับ ปัญหานั้นยังอยู่ที่เกษตรกร เกษตรกรนั้นก็ทำการเกษตรเลียนแบบกัน บางท่านก็ใช้สารเคมีเกินความจำเป็น บางท่านก็ใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็นเป็นการลองผิดลองถูกทำให้ต้นทุนการผลิตนั้นสูงขึ้นมาก และในบางพื้นที่ระบบชลประทานไปไม่ถึง บางแห่งระบบชลประทานที่เคยวางไว้นั้นก็ชำรุดเสื่อมโทรม ท่อส่งน้ำมีการแตกชำรุดเกษตรกรไม่สามารถจะใช้น้ำดิบเพื่อการเกษตรได้ทำให้ต้นทุนการผลิตนั้นสูงขึ้น อันนี้คือส่วนของในภาคการผลิต แล้วเกษตรกรนั้นจำเป็นจะต้องได้รับองค์ความรู้ที่แท้จริงว่าพืชพันธุ์การเกษตรใดที่จะทนวัชพืชแล้วก็มีความเหมาะสมที่ตลาดต้องการ เกษตรกรนั้นไม่มีใครที่จะชี้แนะให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เขาได้ดำเนินการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร

ในส่วนที่ ๒ ก็คือเรื่องของภาคการตลาด ดังเช่น ส.ส. ยุคล จากจังหวัดจันทบุรี ได้นำเสนอท่านประธานว่าผลผลิตการเกษตรจำพวกผลไม้มีผลผลิตนับหมื่นล้านบาท แต่ไม่มีตลาดกลางผลไม้การเกษตรในภาคตะวันออกที่มีคุณภาพและมีพื้นที่รองรับเพียงพอต้องนำผลผลิตมาขายข้างถนนซึ่งเป็นที่น่าอเนจอนาถอย่างยิ่ง ทำให้การจราจรคับคั่ง ทำให้เกษตรกรที่มาขายนั้นไม่มีพื้นที่ในการที่จะจัดโชว์สินค้า แล้วพ่อค้านั้นก็สามารที่จะมาซื้อผลไม้ราคาถูกได้อย่างง่ายดาย ในส่วนของตลาดนั้นก็แบ่งเป็นตลาดในพื้นที่การผลิตก็คือตลาดกลางผลไม้ อย่างน้อยผมอยากจะให้จัดจังหวัดหนึ่งสัก ๒ แห่งเพื่อให้เกิดการแข่งขัน อย่างเช่น ที่ระยองนั้นชมรมผลไม้อำเภอแกลง และเขาชะแมกจัดพื้นที่ไว้ที่ตลาดเขาดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง อีกส่วนหนึ่งก็คือตลาดตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ส่วนทางจังหวัดจันทบุรีนั้นก็ตลาดเนินสูง แต่ก็พื้นที่ที่ตลาดที่คับแคบแล้วก็ไม่ได้มาตรฐาน รัฐบาลนั้นสามารถที่จะนำต้นแบบนี้แล้วก็ให้องค์ความรู้ ให้นักวิชาการและผู้ที่เป็นผู้บริหารจัดการในภาครัฐเข้าไปให้การสนับสนุนได้ทันที ในส่วนของตลาดที่จะกระจายภายในประเทศทั่วทุกจังหวัดนั้นผมเชื่อว่าทุกจังหวัดก็มีผลไม้และพืชผลการเกษตรออกจำหน่าย ในเมื่อต่างจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ระบายสินค้าผลไม้การเกษตรไม่มีตลาดที่ใหญ่พอ การขนผลไม้หรือ

๒๑๓

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สายชล ๑๐๒/๒

ผลิตผลการเกษตรจากภาคตะวันออกไปสู่ทั่วประเทศนั้นก็ทำให้เป็นไปด้วยความยากลำบาก ก็อยากจะให้รัฐบาลนั้นส่งเสริมตลาดกลางสินค้าการเกษตรทั่วทั้งประเทศอย่างน้อย จังหวัดละ ๒ แห่ง โดยจัดมาตรฐานแล้วก็ให้ท้องถิ่นส่งผู้ที่เสนอตัวมาเป็นผู้บริหารจัดการ เป็นโซนของสินค้าการเกษตรแต่ละประเภท แล้วรัฐบาลนั้นเพียงเข้าไปควบคุมคุณภาพ ในส่วนตลาดที่มีคุณภาพนั้นก็รับแต่สินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น ส่วนผลไม้มันที่ไม่มีคุณภาพนั้นจะเป็นผลไม้มันที่ไม่สามารถที่จะเข้ามาในตลาดนี้ก็ทำให้ผลไม้มันที่มีคุณภาพนั้นได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ

ในส่วนที่ ๓ ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของภาคการขนส่ง ภาคการขนส่งภายในประเทศเนื่องจากในประเทศไทยนั้นระบบการขนส่งใช้รถยนต์ต้นทุนการขนส่งจึงสูงมาก ถ้าการขนส่งใช้ระบบรางก็คงจะประหยัดการขนส่งไปได้เป็นอันมาก แล้วการขนส่งที่ไปสู่ต่างประเทศก็คือการขนส่งหลักโดยทางเรือมิใช่การขนส่งผ่านทางเครื่องบินอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ยกตัวอย่างสนามบินอู่ตะเภาไว้

เพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการที่เป็นการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่มีผู้บริหารจัดการครบทุกชั้นตอน เป็นฝ่ายบริหารในส่วนกลางและเป็นฝ่ายปฏิบัติการในส่วนพื้นที่โดยเป็นการเร่งด่วน เพราะว่าเกษตรกรนั้นไม่สามารถที่จะปรึกษาผู้ที่เป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาในแต่ละส่วนได้ แล้วก็ขอฝากว่าในเรื่องของทุเรียนนั้นเป็นการบริหารจัดการที่ยากที่สุด เนื่องจากทุเรียนต้องใช้องค์ความรู้ในการดูว่าผลผลิตการเก็บเกี่ยวมีคุณภาพหรือไม่ ผู้ซื้อก็ยากที่จะรู้ พ่อค้าในขั้นต้นที่ไปเก็บเกี่ยวก็สามารถที่จะฮั้วกันกับเจ้าของสวน เพราะเนื่องจากราคาดีก็ตัดทุเรียนอ่อน ในส่วนนี้ขอเรียนว่าองค์ความรู้จากกรมวิชาการเกษตร นั้นมีพร้อมเราวัดเปอร์เซ็นต์ของแป้ง อยากจะให้ มีสารวัตรที่ดูแลเรื่องของคุณภาพ ทุเรียนอ่อนแล้วก็กำหนดบทลงโทษว่าเป็นผู้บ่อนทำลายทางเศรษฐกิจของชาติ ให้มีการดำเนินคดีแก่ผู้ที่ตัดทุเรียนอ่อนมีบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อที่จะไม่ให้เป็นอย่าง แล้วก็กวดขันอย่างจริงจัง และมีการบังคับใช้กฎหมายในส่วนนี้อย่างจริงจัง ผมก็ขอถือโอกาสนี้สรุปว่ารัฐบาลและสภาควรจะร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อศึกษาปัญหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำเพื่อให้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรมในระยะยาว แล้วก็กำหนดตัวผู้รับผิดชอบขึ้นมาอย่างจริงจังทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการเพื่อเป็นที่พึ่งของพี่น้องราษฎร ไม่เพียงแต่ในภาคตะวันออกยังหมายรวมถึงทางภาคใต้และทางภาคเหนือ ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานแล้วก็ขอฝากท่านประธานได้นำเรียนถึงทางรัฐบาล ให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนด้วยครับ ขอขอบพระคุณครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ท่านประธานวิปฝ่ายค้านขออภิปรายต่ออีก ๔ ท่าน ท่านละ ๒ นาที ตกกลางครับ ๘ นาที ให้ ๑๐ นาทีครับ เชิญคุณพงศ์เวช เวชชาชีวะ ครับ

นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ (จันทบุรี) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ ขออนุญาตพูดถึงปัญหาเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรี

๒๑๕

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

จรรยา ๑๐๓/๒

โดยเฉพาะในเรื่องของผลไม้ก็มีเพื่อนสมาชิกหลายคนได้อภิปรายไป ซึ่งผมเองก็จะบอก
๑ ประการกับท่านรัฐมนตรีซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของราคาผลไม้ตกต่ำ ซึ่งจังหวัด
จันทบุรีนั้นจะมีทุเรียน มีเงาะซึ่งเป็นพืชพิเศษไม่เหมือนกับพืชอื่น การที่เราจะขายก็คือ
ผลไม้ต้องมีคุณภาพ ต้องสุก และเป็นพืชที่มองได้ยากครับถ้าเอาทุเรียน ๒ ลูก
หรือกองหนึ่งมาเปรียบเทียบกันถ้าให้คนที่ไม่มีความรู้ตรงนี้จะไม่สามารถรู้เลยว่าข้างในนั้น
มีความแก่ มีความอ่อน หรือมาตรฐานอย่างไร อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ผมอยากจะ
กราบเรียนผ่านท่านประธานไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่อง
การควบคุมคุณภาพผลไม้ ซึ่งทุกปีเมื่อผลไม้ได้เวลาตัดก็จะมีพ่อค้าหรือผู้ฉกฉวย
มาทำลายในเรื่องของวงการทุเรียนให้ราคาตกก่อนเวลาอันควรคือว่าก่อนที่ผลไม้จะเยาะ
ก็ขอฝากในเรื่องนี้ไว้ ซึ่งตอนนี้ได้มีพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ก็ขอฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งท่านเป็นเจ้าของเรื่องนี้
โดยตรง ขอให้ออกเป็นกฎกระทรวงที่มาควบคุมในการที่จะไม่ให้พ่อค้าที่ฉกฉวยแล้วก็
ชาวสวนบางคนที่ไม่ไปสมคบกับพ่อค้าที่ทำลายวงการทุเรียนด้วยการตัดทุเรียนอ่อนมาตรงนี้
ซึ่งผมได้ประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าไม่กล้าทำ
เพราะเนื่องจากกฎหมายไม่รองรับกลัวความผิด เพื่อไม่ให้เสียเวลาครับ
ผมขอฝากไว้ประการเดียวครับ ขอขอบคุณครับ

- ๑๐๔/๑

๒๑๖

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

วันทนา ๑๐๔/๑

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
คุณชุมพล จุลใส ครับ

นายชุมพล จุลใส (ชุมพร) : กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร
ที่เคารพ กระผม นายชุมพล จุลใส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร
พรรคประชาธิปัตย์ ผมขอแจ้งข่าวดีให้ท่านประธานทราบครับ ตอนนี้เขายุติการปิดถนนแล้ว
เพราะได้ประธานเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาตรงนี้ ตอนนี้ทางจังหวัดได้แก้ปัญหา
ให้โรงงานรับซื้อที่โรงงานกิโลกกรัมละ ๔.๓๐ บาท และให้ลานรับซื้อที่ ๔ บาท นี้ละครับ
เป็นส่วนดีของการมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน
ผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีที่อุตสาหะมานั่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จังหวัดชุมพร เมื่อสักครู่นี้เฉพาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่จังหวัดชุมพรก็คงจะได้รับ
อานิสงส์เช่นเดียวกันครับ ในกรณีที่รัฐบาลได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมัน
ในพื้นที่นาร้าง เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องช่วยเหลือด้วย ผมกราบขอบพระคุณท่านประธาน
มากครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
คุณฉัตรพล ไชยนันท์ ครับ

นายฉัตรพล ไชยนันท์ (ตาก) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม
นายฉัตรพล ไชยนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดตาก
ท่านประธานครับ ขณะนี้ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดตากที่กำลังมีปัญหาอยู่ก็คือ
ในเรื่องของฝรั่ง เกษตรกรที่กำลังจะทยอยนำผลผลิตออกสู่ตลาด ราคารับซื้อขณะนี้
ถูกมาก ผมเน้นเลยครับว่าถูกมากจริง ๆ ฝรั่งพันธุ์แป้นกิโลกกรัมละ ๓ บาท ฝรั่งพันธุ์กลม
กิโลกกรัมละ ๒ บาท เมื่อเกษตรกรขายจากไร่แล้วพอไปถึงแม่ค้าขายที่ตลาดตกอยู่
กิโลกกรัมละ ๗-๘ บาทเท่านั้นเอง ผมกราบเรียนท่านประธานว่า ขณะที่ราคาผลผลิต
ทางการเกษตรทรุดต่ำอยู่ขณะนี้ ราคาต้นทุนทางการผลิตสูงมาก ท่านประธานทราบว่า
การผลิตฝรั่งต่อ ๑ ไร่ใช้เงิน ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท ค่าปุ๋ยซึ่งมีราคาแพงมากกว่า
ปีที่แล้ว ขณะนี้ลูกละ ๑,๐๐๐ กว่าบาท ค่ายาฆ่าหญ้าขวดละ ๘๐๐ กว่าบาท

๒๑๗

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

วันทนา ๑๐๔/๒

ผมเปรียบเทียบให้ท่านรัฐมนตรีฟังง่าย ๆ ทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยว่าข้าวเดี๋ยวนี้อาจราคา กิโลกรัมละ ๓๖ บาท นั่นหมายความว่าเกษตรกรต้องขายฝรั่งถึง ๑๘ กิโลกรัม เพื่อซื้อข้าวให้ได้ ๑ กิโลกรัมมันเป็นเรื่องที่ปกติ หรือน้ำมันดีเซลที่ราคาลิตรละ ๓๔ บาทกว่า ๆ ต้องขายฝรั่งถึง ๑๗ กิโลกรัมเพื่อซื้อน้ำมันดีเซลให้ได้ ๑ ลิตร ซึ่ง ๑ ลิตร ก็ใช้อะไรไม่ได้เลย ท่านประธานครับ ผมคงต้องขออนุญาตท่านประธานยาวนิดหนึ่ง เพราะว่าเป็นปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรรอฟังอยู่ ขอความกรุณาท่านประธานนะครับ ขณะนี้ที่เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกำลังประสบอยู่ก็คือว่าฝรั่งขณะนี้เขาปล่อยให้ตายคาต้นไม่มีคนเก็บและที่สำคัญที่สุดคือไม่มีคนมาซื้อ กราบเรียนว่าถ้าปัญหานี้ ยังดำเนินต่อไป มีเพื่อนสมาชิกได้เอ่ยขึ้นแต่ผมขออนุญาตย้ำอีกว่าเร็ว ๆ นี้โรงเรียน กำลังจะเปิดเทอม ต้องกราบเรียนท่านประธานว่านโยบายเรื่องเรียนฟรีก็ยังมี -----

- ๑๐๕/๑

เราก็จำเป็น เกษตรกรจำเป็นจะต้องซื้ออุปกรณ์ทางการเรียนให้กับลูกให้กับหลาน ต้องส่งลูกหลานเรียนหนังสือเอาเงินที่ไหนครับ ผมกราบเรียนท่านประธานครับ นอกเหนือจากนี้เพื่อท่านรัฐมนตรีทั้ง ๒ ท่านยังไม่ทราบ นี่ครัวเรือนสูงขึ้นไปเกษตรกรหลายคนเขาไม่ได้มีสตางค์พอใช้อย่างพวกเราเวลาไปซื้อข้าวไปติดร้านค้าไว้ก่อนขายของได้ค่อยไปคืนเป็นรายเดือนนี่คือปัญหา แล้วนี่สะสมครั้งนี้นะวันพรุ่งนี้จะซื้อข้าวผมไม่แน่ใจว่าร้านค้าจะยอมให้คนกลุ่มนี้เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งให้ติดได้หรือเปล่า กระจ่างผมกราบเรียนกับท่านประธานครับว่า นี่ยังไม่นับเกษตรกรที่จะต้องเริ่มชำระหนี้ ยังไม่นับเกษตรกรที่จะต้องเริ่มเสียดอกเบี้ย ผมสงสัยในการบริหารงานของทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าในขณะที่ปัญหาที่ผมดูสื่อต่าง ๆ ที่ออกทั่วโลก ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออาหารขาดแคลนทั่วโลก แต่ทำไมราคาอาหารในประเทศที่เกษตรกรขายอยู่ทุกวันนี้ถูกลงแปลกใจ ทั่วประเทศทั่วโลกต้องการอาหารเมืองไทยมีอาหาร มีฝรั่ง มีผลไม้เยอะแยะมีทั้งทุเรียนที่ท่านสมาชิกหลายท่านพูดกันเต็มสภาอยู่นี่หลายอย่างแต่ว่าราคาถูกหมด ผมกราบเรียนท่านประธานครับว่าปัญหา ณ วันที่ผมสงสัยก็อาจจะเป็นเพราะว่าระบบการบริหารจัดการของทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่เรื่องของกระบวนการผลิตไปจนถึงกระบวนการส่งการขายรวมไปถึงในเรื่องของการค้าทั้งในประเทศต่างประเทศกำลังมีปัญหาอาจจะเป็นเพราะว่าขณะนี้ถนนทุกสายมุ่งที่จะแก้รัฐธรรมนูญจนลืมเรื่องนี้ไปหรือเปล่า เรื่องของพี่น้องประชาชน เรื่องของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ เพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีอย่าแปลกใจเลยว่ารัฐบาลที่ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ที่พวกเราได้ยื่นญัตติและขอท่านประธานว่าขอเลื่อนเป็นญัตติด่วน เพราะว่าขณะนี้มือถือบ (Mob) อยู่เต็มถนนไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปาล์ม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลไม้เกือบทุกชนิดที่ออกมา ผมคิดว่าขณะนี้รัฐมนตรีทั้ง ๒ ท่าน ด้วยความเคารพท่านว่าผมทราบดีว่าท่านคงจะมีภาระหน้าที่เยอะเกินไป หมายความว่าท่านคงจะต้องรับผิดชอบเรื่องของพรรค เรื่องของสภารวมไปถึงเรื่องของกระทรวงที่ท่านรับผิดชอบอยู่ บางท่านรับผิดชอบเลยไปถึงเป็นรองนายกรัฐมนตรี ผมกราบเรียนว่าท่านมีความจำเป็นที่จะต้องหาผู้ช่วยครับ ผู้ช่วยที่กระผมอยากจะกราบเรียนก็คือการตั้งคณะกรรมการวิสามัญ

๒๑๙

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ราชันีพร ๑๐๕/๒

เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาผลไม่ราคาตกต่ำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ช่วยในการที่จะหาข้อมูลในการที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการที่จะตรวจสอบ ท่านอย่าไปกลัวเลยครับว่าคณะกรรมการวิสามัญที่จะตั้งขึ้นจะเรียกท่านเข้าไปเพื่อจะไปสอบสวนท่าน ผมยืนยันไม่มีหรอกครับ มีแต่จะไปเพื่อไปให้ข้อมูลท่านแล้วเราสามารถตกลงกันได้ว่าท่านอยากจะเข้าช่วงไหน เมื่อไร หรือจะขออนุญาตให้เชิญคนอื่น เรื่องอย่างนี้ผมเชื่อว่าในคณะกรรมการเราพูดคุยกันได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องขอกราบเรียนท่านประธานครับว่าผมสนับสนุนเต็มที่ถ้าจะให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญแก้ไขปัญหาผลไม่ราคาตกต่ำ ขอบพระคุณครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
คุณทศพล เพิ่งล้ม ครับ

นายทศพล เพิ่งล้ม (นนทบุรี) : กราบเรียนท่านประธานสภาครับ ผม ทศพล เพิ่งล้ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนนทบุรี ต้องขอบคุณท่านประธาน เนื่องจากวาระนี้อาจจะสงสัยว่าเกี่ยวอะไรกับจังหวัดนนทบุรีแต่เนื่องจากคนจังหวัดนนทบุรีอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยองเยอะเหมือนกันครับ -----

ปัญหาคือว่าเวลาชนผลผลิตจากจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราดมานั้น
ปรากฏว่านอกจากค่าผ่านทางแล้ว อาจจะมีตำรวจเหมือนอย่างที่ท่านสมาชิกสักครู่
ที่พูดถึง ผมขอเสนอตรง ๆ กับท่านรัฐมนตรีก็คือว่าเนื่องจากในภาคตะวันออกนั้น
มีเส้นทางหลายเส้นทางที่สามารถอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรได้ เป็นไปได้ไหมครับ
ช่วงเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมช่วงที่ผลผลิตออกนี่นะครับ เกษตรกรที่นำผลผลิต
มาขายในกรุงเทพฯ ก็ดีหรือขนส่งก็ดึงค่าผ่านทางได้ไหมครับ อย่างน้อย ๆ
ก็จะประหยัดเวลา ประหยัดน้ำมัน และประหยัดค่าใช้จ่าย อีกอันหนึ่งเท่าที่ฟังมา
หลาย ๆ ครั้งเกี่ยวกับปัญหาเกษตรกร ผมก็ยังไม่เคยเห็นท่านสมาชิกที่เกี่ยวข้อง
กับเกษตรกรไม่เคยที่จะบอกว่าทำไมไม่ให้น้ำมันม่วง น้ำมันเขียวกับเกษตรกรบ้าง
ส่วนใหญ่จะเป็นภาคประมง เป็นไปได้ไหมครับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำน้ำมัน
ใช้เฉพาะเกษตรกร แต่ถามว่าใช้อย่างไรก็คือท่านรัฐมนตรีหรือแนวความคิดนี้ผมจำได้ว่า
มีหลาย ๆ ท่านเคยเสนอไว้คือบัตรประจำตัวสำหรับเกษตรกร คนที่เป็นเกษตรกรเท่านั้น
มีโอกาสซื้อน้ำมันในราคาถูกเพื่อลดภาระ ท่านประธานอย่าลืมนะว่าปัจจุบันนี้เกษตรกร
ไม่ว่าจะปลูกข้าวก็ดี จะปลูกอ้อยก็ดีที่อยู่บนพื้นที่นั้น พื้นดินนั้นใช้ราคาน้ำมันเดียวกับ
การทำธุรกิจ ถ้าเราให้เกษตรกรนั้นใช้น้ำมันในระดับที่ออกเทน (Octane) ต่ำลงมา
ใช้ทางการเกษตรโดยตรง ผมเชื่อเหลือเกินว่าปัญหาทางการเกษตรก็ดี การขนส่งก็ดี
จะช่วยแบ่งเบาภาระให้เกษตรกร

สุดท้ายที่จะฝากท่านรัฐมนตรีกำชับสักนิดเถอะครับ พี่น้องประชาชน
ที่ขนถ่ายสินค้าจากภาคตะวันออกมาขายในกรุงเทพฯ บอกตำรวจทางหลวงสักนิดที่จะ
ขอแบ่งเบาภาระทุเรียนคันละ ๒ ลูก ๓ ลูกอย่ารับเลยนะครับแต่ต้องอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรเขาจะได้มีกำลังใจแล้วก็จะทำให้ราคาพืชผลการเกษตรนั้น
ขนส่งมาขายภาคกลางได้ดีที่สุดเลยครับ ขอขอบคุณท่านประธานครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ท่านสมาชิกครับ บัดนี้เราได้อภิปรายกันครบถ้วนแล้วนะครับ ท่านรัฐมนตรีจะชี้แจง

๒๒๑

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สุทธาทิพ ๑๐๖/๒

และตอบตอนนี้เลยใหม่ครับ เมื่อที่ท่านประธานวิปฝ่ายค้านได้ขึ้นมาเรียนกับผมว่าไม่ตั้งใจ
ในเรื่องการเสนอขอเงิน เชิญคุณสาธิต ปิตุเตชะ ครับ

นายสาธิต ปิตุเตชะ (ระยอง) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผม สาธิต
ปิตุเตชะ ผู้เสนอญัตติในเรื่องขอตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาปัญหา
ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ผมคิดว่าไม่ตั้งใจในกรณีที่จะขอให้ตั้งคณะกรรมการ
เพราะผมจะรอดูว่าวันนี้ท่านรัฐมนตรีมานั่งฟังปัญหาของพวกเราอยู่ ถ้าท่านได้แก้ไข
ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ หรือว่าถ้าสภาแห่งนี้ได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อมาพิจารณา
ในเรื่องปัญหาเหล่านี้ ผมคิดว่าคงไม่ตั้งใจในเรื่องนี้ครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
เป็นอันว่าไม่ต้องมีการลงมตินะครับ ท่านรัฐมนตรีจะเรียนชี้แจงอะไรใหม่ครับ
เชิญท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ ปริตนันทกุล ครับ

นายสมศักดิ์ ปริตนันทกุล (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) :
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอหารือสั้น ๆ
นิดเดียว นี่เป็นการจบการอภิปรายแล้วใช่ไหมครับ เราจะตั้งคณะกรรมการใช่ไหมครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ปิดการอภิปรายแล้วครับ แล้วก็ไม่ต้องครับ เพราะว่าคุณสาธิตไม่ตั้งใจในการตั้งนะครับ

นายสมศักดิ์ ปริตนันทกุล (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) :
ไม่ตั้งใจในการตั้งคณะกรรมการใช่ไหมครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
แต่จะส่งเรื่องให้รัฐบาลรับไปดำเนินการครับ

นายสมศักดิ์ ปริตนันทกุล (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) :
ถ้าอย่างนั้นผมก็ขอตอบเสียเลย ตอบในประเด็นที่เพื่อนสมาชิกได้ซักถามกันตั้งแต่
ท่านแรกท่านวรศุลีในเรื่องของปุ๋ย ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต แล้วก็เพื่อนสมาชิก
หลายท่านได้อภิปรายถึงเรื่องผลไม้ราคาตกต่ำ รวมถึงเรื่องของปาล์มที่กำลังเกิดปัญหา
อยู่ที่จังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานี ----- ๑๐๗/๑

ผมคงตอบสั้น ๆ เท่านั้นนะครับว่า ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คำนึงถึงในเรื่องของ ต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิตนั้นเป็นหัวใจสำคัญ ถ้าหากว่าผลผลิตทางการเกษตร ราคาสูงเพียงใดก็แล้วแต่ แต่ถ้าหากว่าต้นทุนการผลิตสูงหักกลบลบหนี้แล้วไม่เหลือ ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จ ในลักษณะกลับกันถ้าหากว่าผลผลิตทางการเกษตร ราคาไม่สูงแต่ถ้าหากว่าต้นทุนการผลิตราคาน้อยกว่าผลผลิตที่ออกมาแม้ว่าราคา จะไม่สูงหักกลบลบหนี้กันแล้วเกษตรกรก็เหลือ ผมก็ถือว่านั่นคือส่วนที่เป็นกำไร เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมองไปที่ต้นทุนว่าวันนี้ ทำอย่างไรถึงจะลดต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรได้ การลดต้นทุนการผลิต ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับพี่น้อง ใช้พื้นที่เท่าเดิม ลงทุนเท่าเดิมแต่ปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนั่นคือการลดต้นทุนส่วนหนึ่ง การลดต้นทุน ในส่วนที่ ๒ ก็คือ เรื่องของปุ๋ย ยากำจัดวัชพืช ซึ่งวันนี้กลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ของ เกษตรกรไทยว่าไปพึ่งพาปุ๋ยเคมี สารเคมี การพึ่งพาปุ๋ยเคมีและสารเคมีนั้นต้องบอกเลยว่า ในอนาคตปุ๋ยเคมี สารเคมีไม่มีทางหอรอครับที่จะปรับตัวลดลงเพราะปุ๋ยเคมี สารเคมีเหล่านี้ไปผูกติดอยู่กับน้ำมัน น้ำมันไม่มีทางจะลดลงปุ๋ยเคมี สารเคมีก็ไม่มีทาง ที่จะลดลงเช่นกัน เพราะฉะนั้นวันนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงใช้กลยุทธ์ ทุกหนทางในการที่จะดึงเกษตรกรกลับมาสู่ตัวตนของความเป็นคนไทย กลับมาสู่ วิถีชีวิตเดิมของพวกเราที่ไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมี ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี แต่หันกลับมาใช้ ในสิ่งที่พวกเราสามารถทำกันได้ในเมืองไทย ผลิตกันได้ในเมืองไทย วันนั้นนโยบาย เรื่องการนำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี การใช้ธรรมชาติกำจัดธรรมชาติ ด้วยวิถีทางแบบเดิมของสังคมไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังรณรงค์อยู่ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม วันอาทิตย์หน้าที่จะถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังจะ เชิญสัมมนากลุ่มเกษตรกร กลุ่มโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่มีอยู่ ๑,๐๐๐ กว่าแห่ง ในเมืองไทยมาสัมมนาจัดกระบวนการจัดองค์ความรู้ในเรื่องของการผลิตปุ๋ยกันเสียใหม่ ว่า ผลิตปุ๋ยที่แท้จริงที่ถูกต้องตามกระบวนการตามหลักวิชาการและให้คุณค่าในการที่จะเพิ่ม ผลผลิตทางการเกษตรทำอย่างไรไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยน้ำ

๒๒๓

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สุภาภรณ์ ๑๐๗/๒

หรือปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด หรือแม้แต่กระทั่งปุ๋ยอินทรีย์เคมีซึ่งเรามีอยู่จำนวนพันกว่าแห่ง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมีพันกว่าแห่ง ๑ ปี ประมาณ ๑ ล้านกว่าตัน ในวันนี้ยังไม่เป็นมรรคเป็นผลเพราะต่างคนต่างทำและขาดการดูแลเอาใจใส่ ในเชิงวิชาการอย่างใกล้ชิดจึงทำให้ขาดความเชื่อถือจากเกษตรกร วันนี้ทาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงต้องการที่จะรื้อฟื้นแล้วก็จัดวางระบบเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์เคมีพร้อม ๆ กับเสริมความรู้ในเรื่องของการที่จะกำจัดวัชพืช การที่จะกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี ใช้สิ่งที่ผลิตจากพืช จากชีวภาพ ผมเชื่อว่าหลังจากอันนี้เสร็จการรณรงค์ด้วยการปฏิบัติจัดแปลงสาธิตให้พี่น้องเกษตรกร ได้พบ ได้เห็น ได้สัมผัสแล้วเห็นถึงความต่างว่าใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ที่ผลิตได้ภายในประเทศต้นทุนถูกกว่า ๔-๕ เท่าแล้วผลผลิตออกมาไม่ต่างกัน ผมเชื่อว่าการรณรงค์แบบนี้คือการแก้ปัญหาแบบยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการตามวิธีที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อย แม้ว่าจะต้อง ใช้เวลามากแค่ไหนก็แล้วแต่ถือວ່านั้นคือทางรอดระยะยาวของเกษตรกรไทย และนอกจากนั้นผมยังกราบเรียนต่อท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่จะหยิบยกประเด็นปัญหา ในเรื่องของผลผลิต เราก็ต้องคิดอีกเหมือนกันครับว่าวันนี้สายพันธุ์ใหม่ -----

- ๑๐๘/๑

ยกตัวอย่าง เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว น้ำมันปาล์ม บอกรันนี้ผลผลิตออกมา ๑ ไร่
ผลผลิตที่ออกมา ๑ ไร่ต่อ ๑ เกวียน ๑ ไร่ต่อตัน ๑ ไร่ต่อกิโลกรัมออกมามันไม่คุ้มทุนครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้การใช้กรรมวิชาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ใช้กรรมพัฒนาที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาร่วมกันคิดในการที่จะหาสายพันธุ์ใหม่
ในการที่จะมาปรับปรุงคุณภาพของดินเพื่อให้สอดคล้องกับชนิดของพืช ชนิดของ
พันธุ์ใหม่ก็เชื่อว่าจะเป็น การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรทำให้
ใช้ทุนไม่มากแต่ผลผลิตออกมาเพียงพอกับถึงจุดคุ้มทุนได้ ผมต้องกราบเรียนต่อ
เพื่อนสมาชิกครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นมีหน้าที่ดูต้นทางให้กับพี่น้อง
เกษตรกร การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในเรื่องของน้ำ การดูแลในเรื่องของปุ๋ย การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผลผลิตทางการเกษตรนั้นคือทางรอดที่สำคัญที่ทางกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์รับผิดชอบเต็ม ๆ และนอกจากนี้ยังกราบเรียนครับว่า ในช่วงที่เป็นปัญหา
เฉพาะหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของผลไม้ทางภาคตะวันออก ผลไม้ทางภาคใต้
ที่กำลังจะออกมา เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณยุคลนั่งอยู่กับผมได้เห็นความพยายามของ
ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์ในการที่จะเชิญกลุ่มพ่อค้า
จากเอกชน กลุ่มของโมเดิร์น เทรดให้เข้ามาลงนามข้อตกลงร่วมกันกับชุมนุมสหกรณ์
ในการที่จะมารับซื้อผลไม้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด เป็นผลไม้คัดเพื่อเป็นการนำราคา
เราก็ทำได้ระดับหนึ่งครับ และนอกจากนั้นเรายังได้ประสานกับกลุ่มผู้ส่งออกในการที่จะช่วย
ซื้อกระตุ้น เป็นรายการซื้อนำร่องราคาใหม่ก็แก้ปัญหาไปได้อีกระดับหนึ่ง
แต่ผมต้องกราบเรียนว่า ผลไม้ของเรานั้นเวลาออกมามันจะออกมาพร้อม ๆ กัน ๘ แขนงต้น
เฉพาะผลไม้ของภาคตะวันออกมันเกินกำลังกว่าที่กลุ่มโมเดิร์น เทรด เกินกำลังกว่า
ที่กลุ่มผู้ส่งออกจะรับปริมาณทั้งหมด ๘ แขนงกว่าต้นได้ เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องปกติ
ผลไม้ที่นอกเหนือจากการคัดแล้วราคาจะต่ำกว่าราคาที่ถูกซื้อโดยกลุ่มผู้ส่งออก
และกลุ่มโมเดิร์น เทรด ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มองในประเด็นนี้จึงขอ
เงินสนับสนุนจาก คชก. จำนวน ๒๕๐ ล้านบาทเพื่อที่จะเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องของ
ผลไม้ที่ไม่ได้ถูกกลุ่มผู้ส่งออกและไม่ได้ถูกกลุ่มโมเดิร์น เทรดซื้อเข้าไป เพื่อต้องการ

ที่จะคัดคุณภาพและเพื่อต้องการที่จะไปช่วยกันแปรสภาพปรับปรุงคุณภาพรวมทั้ง การกระจายผลไม่ให้ออกไปโดยเร็วที่สุดรวมทั้งช่วยกันประชาสัมพันธ์และสนับสนุน การกินผลไม้ของคนไทยและของคนทั่วโลกด้วย ปีนี้เป็นปีเริ่มต้นที่ทางกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ได้จัดศูนย์ขึ้นมาเมื่อวันที่ ๓๐ โดยเราได้จัดศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม่ ทางภาคตะวันออกซึ่งคุณยุคก็ไปเปิดร่วมกับผมนี่ละครับว่าเราได้วางระบบในการที่จะ ส่งสัญญาณเตือนให้กับกลุ่มเกษตรกรอย่างไร เราได้วางแนวทางในการที่จะให้เกษตรกร ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของความต้องการตลาดอย่างไร และยังได้บอกอีกว่าวันนี้ผลไม่ ของ ๓ จังหวัด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดตราดราคาไม่เหมือนกันครับ ราคาของจังหวัดตราดจะถูกกว่าของจังหวัดจันทบุรี ราคาของจังหวัดระยองจะถูกกว่า ของราคาจากจังหวัดจันทบุรี ผมก็บอกทำไมไม่ใช้ศูนย์ตรงนี่ละเป็นจุดในการที่จะ พูล (Pool) สินค้าของทั้ง ๓ จังหวัดว่าวันนี้มาตกลงกันสิครับ เงาะคัดกิโลกรัมละเท่าไร ๓ จังหวัดต้องขายเหมือนกัน มังคุดคัดขายเท่าไร ๓ จังหวัดต้องขายเหมือนกัน ถ้าหาก ๓ จังหวัดเราสามารถตั้งราคาขายได้เหมือนกันแล้วมันจะเป็นตัวที่ดูไม่ให้ราคาสินค้านั้น ต่ำลง เราลองคิดถึงหลักความเป็นจริงสิครับ วันนี้สินค้าผลไม่ของจังหวัดตราดราคาถูกกว่า ของจังหวัดจันทบุรี ผลไม่มันออกมาพร้อม ๆ กันพอคำที่ไหนจะมาซื้อจังหวัดจันทบุรี เขาก็ต้องไปเลือกซื้อจังหวัดตราดเพราะผลไม่มันถูกกว่ากิโลกรัมหนึ่ง ๒ บาท ๓ บาท

เมื่อซื้อได้ก็เอาตัวที่ซื้อถูกนั้นละครับมาเป็นตัวตั้ง มาคุยกับพี่น้องเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี มาคุยกับพี่น้องเกษตรกรจังหวัดระยองบอกนี่ไปซื้อที่จังหวัดตราดราคาเท่านี้ก็เอาราคาที่ต่ำนั้นเป็นบรรทัดฐาน ก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมครับในเมื่อเรามีศูนย์ป้องกันแก้ไข เรื่องผลไม้ของภาคตะวันออกแล้ว เรามาทำร่วมกันเสียกำหนดราคากลางพร้อม ๆ กัน นั่นคือสิ่งที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้คำแนะนำแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการที่จะนำผลไม้เหล่านั้นมาบูรณาการกัน ส่วนในช่วง ๒-๓ วันนี่ดังที่เมื่อสักครู่นี้เพื่อนสมาชิก จากจังหวัดจันทบุรีได้อภิปรายถึงเรื่องเกิดพายุฝนฟ้าคะนองไม่สามารถที่จะส่งสินค้า ออกสู่ต่างประเทศได้ ๒ วัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรู้ข้อมูลตรงนี้ก่อนที่ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น ผมนี่ละครับโทรศัพท์ไปหาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บอกกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีว่าในช่วงวันจันทร์ วันอังคารจะไม่มีเรือมาบรรทุก สินค้าผลไม้ ออก เพราะฉะนั้นให้ท่านประสานกับศูนย์ของผม ประสานกับกลุ่มสหกรณ์ ประสานกับกลุ่มเกษตรกรว่าหยุดตัดผลไม้ ชะลอการตัดผลไม้ ๒ วัน เพราะถ้าหากว่า ปล่อยให้ตัดแล้วไม่มีเรือมาบรรทุกสินค้าแน่นอนที่สุดครับว่าสินค้าจะล้นตลาด จะลด ราคาให้ตกต่ำลงแต่ถ้าหากว่าเราชะลอการตัดผลไม้ไปได้ ๒ วัน วันนี่วันพฤหัสบดีครับ เรือเริ่มเข้ามาสู่สภาวะปกติราคามันก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิม นั่นคือสิ่งที่ทาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับข้อมูลแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใย ผมโทรศัพท์ไปหา เกษตรจังหวัดทุกจังหวัดบอกให้ส่งข้อมูลข่าวสารนี้ไปยังกลุ่มเกษตรกรด้วย เพราะผมรู้ ครับว่าอะไรจะเกิดขึ้น และนอกจากนั้นข้อคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกทั้งหมดที่ได้ส่งผ่าน สภาผู้แทนราษฎรมา ทั้งทางกระทรวงพาณิชย์ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอน้อมรับข้อคิดเห็น ขอน้อมรับข้อสังเกต แล้วก็ขอน้อมรับข้อติติงในเรื่องการทำงาน ซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ลุล่วงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม เราก็ได้ พยายามกันถึงที่สุดแล้วเพราะรู้ว่าพอถึงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ปัญหานี้จะต้องเกิดขึ้น แน่แน่นอน วันนี้ข้อคิดทั้งหลาย ข้อสังเกตทั้งหลายทางรัฐบาลขอน้อมรับในการที่จะไป ปรับปรุง ในการที่จะวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรในช่วง นับจากนี้ต่อไปที่เหลืออยู่เราจะแก้ไขปัญหาด้วยกัน ทุก ๆ เสียงของเพื่อนสมาชิก

๒๒๗

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

จกณอม ๑๐๙/๒

ที่ได้ลุกขึ้นอภิปรายผมได้จดบันทึกไว้ ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบ ผมจะส่งผ่านไปให้ทางกระทรวงพาณิชย์ ในส่วนหนึ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องรับไปปรับปรุง ผมก็พร้อมในการที่จะนำไปปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุกล่วงไปให้ได้ กระผมต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกอีกครั้งหนึ่งที่ได้ให้ความสนใจได้ลุกขึ้น อภิปรายกันอย่างกว้างขวางนำข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์เพื่อให้รัฐบาลนั้นไปดำเนินการแก้ไข รัฐบาลไม่ใช่เทวดาครับ รัฐบาลจำเป็นต้องฟังเสียงสะท้อนจากเพื่อนสมาชิก เพื่อนสมาชิกบางท่านมีประสบการณ์ทางตรง บางท่านครอบครัวทำอาชีพนี้โดยตรง มีประสบการณ์ เพราะฉะนั้นประสบการณ์ของท่านที่ส่งผ่านมาทุกความคิดเห็นครับ รัฐบาลน้อมรับแล้วก็จะนำไปแก้ไขปฏิบัติ แล้วก็ต้องขอความร่วมมือว่าในส่วนที่เป็นปัญหาซึ่งเราแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องขอความร่วมมือจากเพื่อนสมาชิกเพื่อคลี่คลายปัญหาร่วมกัน เหมือนกับวันนี้ปัญหาน้ำมันปาล์มที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมได้คุยกับ ท่านเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์บอก วันนี้ปัญหาราคาน้ำมันปาล์มที่มันตกนี้เนื่องจาก โรงงานสกัดน้ำมันมีไม่เพียงพอกับเกษตรกรที่ปลูกสวนปาล์มทำให้เจ้าของโรงงาน สกัดน้ำมันปาล์มสามารถสร้างเงื่อนไขในการที่จะกำหนดราคาได้ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์รับฟังแล้วก็บอกกับพวกเราด้วยว่าแน่นอนที่สุดการกระจายโรงงาน สกัดน้ำมันปาล์มให้ทั่วในเขตพื้นที่ภาคใต้เป็นเรื่องสำคัญ นี่ก็เป็นข้อคิดที่ทาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้อมรับฟัง แล้วก็พร้อมในการที่จะสนับสนุนงบประมาณ ให้กับชุมนุมสหกรณ์ในการที่จะไปสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่ที่มี น้ำมันปาล์ม นั่นคือการแก้ปัญหาร่วมกัน ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนสมาชิก อีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เป็นอันจบการพิจารณาญัตติเมื่อวันที่ ๓ เรื่องราคาพืชผลการเกษตรราคาตกต่ำ

ท่านสมาชิกครับ ก่อนเปิดประชุม ผมมีเรื่องที่จะเรียนต่อที่ประชุม ๑ เรื่อง คือเรื่องคณะกรรมการสอบสวนกรณีพิพาทในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีผมเป็นประธาน คณะกรรมการได้สรุปผลการสอบสวนมีมติที่เป็นเอกฉันท์ ไม่มีการลงมติเรียบร้อยแล้ว แล้วผมก็ได้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรกราบเรียนรายงานท่านรักษาการ ประธานสภาผู้แทนราษฎรไปเรียบร้อยแล้ว วันนี้ขึ้นมาทำหน้าที่นี้ถึงบ่ายโมง จากบ่ายโมง ก็ไปทำหน้าที่สอบสวนต่อแล้วก็กลับมาไม่ได้หยุดเลยจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการได้บอกมาให้ผมเป็นผู้แถลงแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตามเดิมตั้งใจว่าจะรายงานผลการสอบสวนในที่ประชุมแห่งนี้ในตอนบ่ายวันนี้ แต่เนื่องจากเราพิจารณา เรื่องที่สำคัญค่อนข้างมาก ผมจะขออนุญาตรายงานผลการสอบสวนในการประชุม ครั้งหน้า หวังว่าท่านสมาชิกคงเห็นด้วย ก่อนเปิดประชุม คุณนคร มาฉิม มีอะไรครับ

นายนคร มาฉิม (พิษณุโลก) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายนคร มาฉิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ผมขออนุญาต เสนอเพื่อที่จะให้ที่ประชุม ให้ท่านประธานได้หยิบยกญัตติเรื่องปัญหาที่ดินทำกินทั้งหมด ๑๗ ญัตติขึ้นมาพิจารณาต่อเนื่องด้วยครับ ขอผู้รับรองครับ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ขอผู้รับรองครับ

(มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : มีท่านผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ

(ไม่มีสมาชิกมีความเห็นเป็นอย่างอื่น)

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ถ้าไม่มีท่านผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่น ก็เป็นอันที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นด้วยกับญัตติที่คุณนคร มาฉิม เสนอขอให้เสนอเลื่อนญัตติที่เกี่ยวกับที่ดินทำกินทั้ง ๑๗ ญัตติเข้ามาพิจารณา เป็นวาระแรกของการประชุมในครั้งต่อไป ก็ต้องขอขอบพระคุณครับ ต้องขอขอบพระคุณ

๒๒๙

สผ ๒๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สิริพร ๑๑๐/๒

ท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมประชุมกันอย่างเต็มที่และมีความสามัคคีเป็นอย่างยิ่ง
ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ ปริศนานันท์ทุกสุด ครับ ปิดประชุม ขอขอบคุณครับ

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๓๗ นาฬิกา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

รายนามคณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
นางสาวยุพา ศิริประภาพร ผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุม
และชวเลข

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

นางสุจิตรา อรุโณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานชวเลข ๘
นางสติมา จันทน์ไพจิตร เจ้าหน้าที่ชวเลข ๘
นางสันทนา ทวีทรัพย์พูนผล เจ้าหน้าที่ชวเลข ๘
นางสาวพัชรี ไซคำพา เจ้าหน้าที่ชวเลข ๘
นางเยาวเรศ นवलสกุล เจ้าหน้าที่ชวเลข ๘
นางรพีพร ดิยามา เจ้าหน้าที่ชวเลข ๘
นางสาวชนิกา ศรีสมวงษ์ เจ้าหน้าที่ชวเลข ๘

ผู้จัดรายงานการประชุม (กลุ่มงานชวเลข ๘)

นางดวงใจ มั่นคงดี นางสาวเบญจมาภรณ์ รงค์ทอง
นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร นางจิรนุช มานะกอบการ
นางวันทนา วงษ์ชมภู นางสาวรัชนีพร มณีนิล
นางสาวสุทธาทิพย์ ศรีทองอินทร์ นางสาวภาภรณ์ เพ็ชรนิล
นางสาวประภาลักษณ์ ปุณบุตรดา นางจงถนอม ศรีธัญมาศ
นางสาวสิริพร ภู น่าน นางสาวพรกมล ยอดทอง
นางสาวยุพเยาว์ แผงไธสงค์ นางณัฐชนก วงษ์นิล

นางสาวศาริศา สิงหเมธา	นางศิริลักษณ์ สุวัตถิ
นางสาวบุศยรินทร พจนวิชัย	นางกมลทิพย์ บุญรอดฤทธิ
นางสาวกมลมาศ ทังสุภุติ ศิริสัมพันธ์	นางสาวพรชวรณ แก้วนิล
นางสาวกุลนิษฐ์ พัฒนประเสริฐ	นางนิวรา คำงาม

สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม และเปิดเผยรายงานการประชุมลับ
ในคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎร

ลำดับที่	รายชื่อ	ลายมือชื่อ
๑	นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์	
๒	นายสากล ม่วงศิริ	
๓	นายภราดร ปริศนานันทกุล	
๔	นายนิจศาล จันทรตระกูล	
๕	นายประยุทธ์ สวัสดิ์เรียวกุล	
๖	นางอำไพ วิทยวิโรจน์	
๗	นายชนภัทร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา	
๘	นายประเชิญ ดิยะปัญญานิตย์	
๙	นายไพบูรณ์ แสงเจริญตระกูล	

ตรวจแล้ว วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

สภารับรองในคราวประชุม

ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(นายชัย ชิดชอบ)

ประธานสภาผู้แทนราษฎร